

รม.ขอฝ่ายค้านหนุนคอมเพล็กซ์ ช่วยด้านทุนเทา

จ้องล้ม'บันเทิงครบวงจร'
อิงค์ลุย2จว.ใต้แห่รับฟรี
ช่วยแก้หนี้-เร่งพัฒนาพื้นที่
โรมชู่ยื่นฟื้นรมต.หนีกระทู้
อนุทินปิดเอาคืนปมอัลไพน์

โฆษก รม.วอนฝ่ายค้าน
กม.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
ย้ำฝ่ายความมั่นคงพบธุรกิจสีเทา
จ้องล้ม 'อิงค์'ลง'นราฯ-ยะลา'
เปิดงานแก้หนี้-เร่งพัฒนาพื้นที่
'โรม'ชู่ยื่น ป.ป.ช.หลัง รมต.ซึ่งตอบ
กระทู้ 'อนุทิน'ปิดเอาคืน พท.ปม
ที่ดินอัลไพน์ (อ่านต่อหน้า 13)

กฎกติกา เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์

- 1 ผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นบริษัทหรือบริษัทมหาชน
ซึ่งจดทะเบียนในไทยและมีทุนชำระแล้ว
มากกว่า 10,000 ล้านบาท
- 2 ระยะเวลา 30 ปี
และต่ออายุได้คราวละไม่เกิน 10 ปี
- 3 สำหรับการเข้าใช้บริการกาสิโน
ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
- 4 สถานที่ตั้งและจำนวนใบอนุญาต
เป็นไปตามกำหนดใน พ.ร.ฎ.
- 5 ลัทธิพื้นที่ของกาสิโน
และสัดส่วนของพนักงานคนไทย
และต่างดาว ถูกกำหนด
โดย กกก.นโยบาย
- 6 ห้ามมิให้มีการพนันออนไลน์
(ห้ามเชื่อมต่อระบบเพื่อให้บริการ
ที่อยู่ภายนอกกาสิโนเข้าเล่น
หรือเข้าพนันได้)
- 7 ห้ามเชิญชวน โฆษณา ประชาสัมพันธ์
หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เกี่ยวกับกาสิโน เว้นแต่จะเป็น
ไปตามเงื่อนไขที่ กกก.บริหาร
ประกาศกำหนด
- 8 สำนักงาน :
 - เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 - ต้องทำหน้าที่ป้องกัน แก้ไข
หรือเยียวยาผลกระทบด้วย
 - มีรายได้จากเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเช่าของคนไทย โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว
ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic

ด้านทุนเทา

‘อึ้ง’นำคณะลุยจว.ชายแดนใต้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มกราคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พ.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.อัชชัย ปิทัศนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ท.ชัยพฤกษ์ ดั่งวงษ์พัฒน์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บ.น.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชุมเตรียมงานก่อนลงพื้นที่

ทั้งนี้ ระหว่างเดินทาง น.ส.แพทองธาร ได้ประชุมบนเครื่องบินร่วมกับคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายฯ ได้สอบถามกำหนดการลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา และปัตตานี จาก พ.ต.อ.ทวี และได้รับรายงานว่า จ.ปัตตานีมีข้อติดขัดเรื่องอุปสรรคของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องทำให้ต้องยกเลิกการลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ซึ่งจะเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้างานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ในโครงการชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำปัตตานี และจุดจอดพักเรือ จ.ปัตตานี โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ซอฟต์แวร์) และพบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมง เนื่องจากสภาพอากาศไม่สะดวกในการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เหลือเพียงกำหนดการลงพื้นที่ 2 คือ จ.นราธิวาสและยะลา

ชาวบ้านแห่รับชม ‘นายกฯสวย’

ต่อมาเวลา 11.25 น. น.ส.แพทองธาร

และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยนายฯ เปลี่ยนเสื้อแจ็กเก็ตตัวนอกมาสวมสูทผ้าบาติก สีมชมพูบานเย็น “ลายนราธรรมใจ” จากกลุ่มนาราบาติก อ.ยี่งอ สะท้อนอัตลักษณ์ประจำ จ.นราธิวาส ที่หลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียว ความรัก ความสามัคคี ประสานสัมพันธ์บนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงาม ผสม 5 ลายผ้าไว้ในผืนเดียวกัน คือ ลายตะเกียงโบราณ สื่อถึงความสว่างไสว, ลายดอกบานบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด, ลายแกละสลักหัวเรือ สื่อถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ, ลายมือประสาน สื่อถึงความรักสามัคคี และลายสิริวิจิราภรณ์ ลายผ้าพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ทั้งนี้ ก่อนเป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้หนีภัย” จัดโดยกระทรวงยุติธรรมและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายฯได้พบปะนักศึกษาและประชาชนที่หอประชุมลานพิกุล ม.นราธิวาส ราชนครินทร์ และเดินชมบูธของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส บูธเรือนจำจังหวัดนราธิวาส โดยนายฯสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ฝีมือแรงงานของผู้ต้องขัง บูธของคุณย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ชิมชาชัก เครื่องดื่มยอดนิยมในจังหวัดชายแดนใต้ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส และชมว่า “อร่อยดีกินแล้วมีความเป็นไทย สมูทๆ ดี” และเดินทักทายประชาชนและเด็กนักเรียนที่ต่างตื่นตื้นเมื่อได้พบกับนายฯ มาขอถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึก โดยประชาชนบางคนตะโกนชมว่า “นายกฯสวย” ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

เปิดงานไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้หนีภัย

จากนั้น น.ส.แพทองธารกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มาเจอกับพี่น้องทุกคน ได้มา จ.นราธิวาส ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีที่ได้มาเจอกับประชาชนด้วยตนเอง ตั้งแต่เดินเข้ามาทุกท่านต้อนรับอย่างอบอุ่น ในนามของรัฐบาลขอบคุณทุกภาคส่วนที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาไกล่เกลี่ยหนีภัยเพราะเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานของประเทศ การปรับโครงสร้างหนี้ การช่วยเหลือประชาชน ชัฟฟอร์ดจะทำให้ต้นทุนของประชาชนลดลง ทำให้มีแรงและมีกำลังใจที่จะจ่ายค่าครองชีพที่ถูกลง เพิ่มศักยภาพสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

และครอบครัว

น.ส.แพทองธารกล่าวอีกว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยผลักดัน จะเห็นว่าเราพูดกันทุกเวทีว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าศักยภาพที่มี ตอนนั้นนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนช่วยกันเรื่องของการศึกษา เพราะต้องเน้นการศึกษา ประเทศอื่นมีการลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเยอะแล้วแต่ของเราเพิ่งจะเริ่มลงทุนกันค่อนข้างเยอะมากขึ้นช่วงประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมา ต้องผลักดันต่อไปให้คนของเรามีสเกลและมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับธุรกิจสิ่งใหม่ การจ้างงานใหม่ รัฐบาลเตรียมโอกาสไว้ให้กับประชาชนเรื่องการศึกษาที่ดีในอนาคตให้กับประชาชน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญวิชาวามรู้ต่างๆ เป็นสมบัติที่ติดตัวประชาชนไปตลอด นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นและอยากสร้างให้เกิดขึ้นในระยะยาวอีก 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้าจะมีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆ

สั่งใช้เทคโนโลยีช่วยงานเร็วขึ้น

น.ส.แพทองธารกล่าวต่อว่า เรื่องหนี้สินถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับ การดูแลเรื่องนี้ ต่อจากนี้คือเรื่องของการหารายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว เน้นอนว่ารัฐบาลจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสดีๆ ให้กับประชาชน เพราะปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสและรัฐบาลจะพยายามที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในทุกพื้นที่ ขอฝากไปยังเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะทำอะไรที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนีได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยไม่ต้องมาถึงจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายฯได้เดินมายังโต๊ะไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้หนีภัยที่กู้ยืม กยศ. มูลค่าหนี้ 80,000 บาท เมื่อเข้าโครงการแล้วหนี้ลดเหลือ 50,000 บาท ผ่อนเดือนละ 540 บาท โดยนายฯกล่าวให้กำลังใจว่า “ไหวหรือไม่ ลู้ๆ นะ”

ประชุมพัฒนาจว.ชายแดนใต้

จากนั้นเวลา 13.20 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส น.ส.แพทองธารเป็นประธานการประชุมเร่งรัด

ติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก และโครงการรถไฟทางคู่ขนาดใหญ่-สุโขทัย-สุโขทัย พร้อมฟังบรรยายสรุปการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมการผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดย น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ขอขอบคุณการอัปเดตข้อมูลในพื้นที่ จ.นราธิวาส แม้จะพบปะและรับฟังข้อมูลจากส่วนราชการในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ได้รับฟังข้อมูลที่สำคัญมาก วันนี้ตั้งใจมาตรวจราชการเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่จากคนในพื้นที่โดยตรงว่ามีอะไรบ้างที่ส่วนกลางจะสามารถช่วยได้ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นสามารถดูแลประชาชนได้ดี และใกล้ชิดประชาชนมากกว่าส่วนกลาง ขอให้ท้องถิ่นช่วยดูแลประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เช็กคืบสะพานโก-ลก-รถไฟทางคู่

นายกฯกล่าวต่อว่า การดำเนินการเรื่องคมนาคม จ.นราธิวาส ขอฝากให้จังหวัดดูเรื่องระยะเวลา ไม่ต้องการให้ล่าช้า หากล่าช้าจะเกิดทุนเพิ่มขึ้น รัฐบาลพยายามประหยัดงบประมาณ การสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก จากการพูดคุยกับทางมาเลเซีย ได้ตกลงความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน คาดว่าจะเริ่มกระบวนการก่อสร้างเดือนมีนาคม 2568 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมิถุนายน 2568 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 24 เดือน และจะเปิดให้บริการภายในปี 2570 ส่วนเรื่องงบประมาณก่อสร้าง ให้จังหวัดประสานกับกระทรวงคมนาคมเร่งส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เน้นย้ำความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน ระหว่างการดำเนินก่อสร้าง โดยเฉพาะเส้นทางสายจราจร ให้ติดป้ายเตือนกำหนดเส้นทางสัญจรให้ชัดเจน สำหรับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-สุโขทัยประชาชนจะได้รับประโยชน์ ถือเป็นการพัฒนาโครงการสาธารณะ ช่วยทำให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลพยายามนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญอย่างมาก และเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของจีดีพีของประเทศไทย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาอย่างจริงจัง รวมทั้งหาข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านที่มีความทันสมัยกว่าประเทศไทย นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสนับสนุนสินค้าการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกๆ พื้นที่

รับปากช่วยแก้ปัญหาใต้เต็มที่

นายกฯกล่าวอีกว่า นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนให้ทุน ส่งเสริมเยาวชนไปเรียนต่อด้านอุตสาหกรรมในอนาคตจากต่างประเทศ แม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพการศึกษาด้านเทคนิค แต่เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ขอให้ศึกษาให้รอบคอบและให้ประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาไทย มีโอกาสไปศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รัฐบาลต้องการพัฒนาการศึกษาให้เด็กและเยาวชนของไทยก้าวหน้า ทันสมัย นำความรู้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป

“ขอบคุณกำลังใจพี่น้องชาวใต้ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ผากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่พบปะแก้ไขปัญหา ให้กำลังใจประชาชน และฝากบอกประชาชนว่ารัฐบาลยินดีที่จะสนับสนุนและแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้พี่น้องชาวใต้เต็มที่ และส่วนราชการอย่าห่างเหินกับประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก อะไรที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนจะรอช้าไม่ได้” นายกฯกล่าว จากนั้นนายกฯและคณะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงพื้นที่ จ.ยะลา พบปะผู้นำศาสนาและนักเรียน โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา

พบปะนักเรียน-ผู้นำศาสนา

จากนั้น น.ส.แพทองธาร และคณะ เดินทางถึงโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา เดินทางพบปะผู้นำศาสนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหยุดถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับเด็กนักเรียนอย่างสนุกสนาน โดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจะพัฒนาเยาวชนของเราให้แข็งแรง เข้มแข็ง เต็มไปด้วยชีวิตที่มีโอกาสแห่งการศึกษา กระจายไปทุกพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงโอกาส น้องทุกคนจะได้สร้างรายได้หลักให้กับตัวเอง และให้กับครอบครัว นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น รับฟังรายงานจากการเรียนการสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญ พร้อมกล่าวทักทาย เป็นภาษามลายู ว่า อัซซะลามอะลัยกุม แปลว่า “ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน” และขอบคุณผู้นำทางศาสนาทุกท่านด้วยที่สอนเด็กให้มีความตั้งใจที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิต เราอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดก็ตาม เชื้อชาติใดเป็นคนไทยด้วยกัน ขอรักกัน ตนและรัฐบาลพร้อมสนับสนุนความสามัคคี ความรัก พร้อม

ที่จะสนับสนุนพี่น้องในภาคใต้ทุกมิติที่สามารถทำได้ รัฐบาลมีแผนที่จะดูแลการแก้ปัญหา น้ำท่วมทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขอให้มั่นใจว่าจะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอน มาถึงวันนี้ได้มีโอกาสเจอพี่น้องประชาชน ขอให้กำลังใจ และรัฐบาลมั่นใจว่าจะเป็นที่พึ่งโอกาสและเป็นที่ดีของประชาชนทุกคน และถือโอกาสวันปีใหม่ ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีจิตใจเบิกบาน มีแรงพลังที่จะทำเพื่อครอบครัวทุกคนเพื่อแม่ซึ่งกันและกัน รักและสามัคคีซึ่งกันและกัน รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกคนอย่างเต็มความสามารถ

‘อนุทิน’ยอมรับ‘ขาดา’เป็นจริง

ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าววาทะที่ นายขาดา ไทยเศรษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เช่นกำลังเพิกถอนที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์กลับคืนเป็นที่ธรณีสงฆ์ว่า นายขาดาได้เซ็นให้กรมที่ดินปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และได้ลงนามก่อนพ้นตำแหน่ง แต่นายขาดาไม่มีอำนาจเพิกถอน เพราะเป็นอำนาจของนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่ใช่เฉพาะคดีอัลไพน์ รวมถึงคดีที่ดินเขากระโดงด้วย ขณะนี้เรื่องของกรมที่ดินอยู่ระหว่างกระบวนการ ซึ่งมาถึงจุดที่เป็นดุลพินิจของนายชำนาญวิทย์แล้ว และหากไม่ดำเนินการจะผิดตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และท่านมีเวลาถึงเดือนกันยายนก่อนที่จะเกษียณราชการ เชื่อได้ว่าจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อย เมื่อถามว่า หากเพิกถอนที่ดินอัลไพน์ กรมที่ดินจะต้องเยียวยาผู้ถือครองโดยสุจริตหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ว่ากันไป กรมที่ดินก็หนักหน่อยเพราะเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมและออกโฉนดให้แก่ประชาชน หากเกิดอะไรขึ้นกรมที่ดินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนใครจะถูกจะผิดก็ต้องไปไล่เบียดกัน เมื่อถามว่า หากเพิกถอนที่ดินผู้ถือครองโดยสุจริตจะต้องชดเชยตามการประเมินมูลค่าที่ดินหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ใช่

อย่าโยกคดีอัลไพน์-เขากระโดง

เมื่อถามว่า กรณีอัลไพน์ถือเป็นการแลกกันคนละหมัดระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ หลังจากที่ยกหน้านี้มีการดำเนินการเรื่องที่ดินเขากระโดง นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีเลย เรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ถ้าตนไปสั่งรองปลัดเมื่อไหร่ แล้ว

รองปลัดไปพูดตอนตายเลย เพราะมันเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของรองปลัด และอำนาจของรัฐมนตรีก็ไม่มีสิทธิ์ไปยับยั้ง จะบอกว่าที่แล้วมาก็แล้วไปไม่ได้ เรื่องเขากระโดดกับเรื่องอัลฟ่าหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คล้ายๆ กัน มีการออกเอกสารสิทธิ แต่วันตัดสินคดีก็มีคำสั่งศาลมาเพิกถอน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อ เมื่อถามย้ำว่าเรื่องดังกล่าวไม่เชื่อมโยงกับการเมืองใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ใช่เลย การไปโยงกับการเมืองทำให้คนมีอารมณ์ร่วมเปล่าๆ ถึงคนไม่ใช่ มท.1 เรื่องนี้รองปลัดก็ต้องดำเนินการ

(อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 13

ด้านทุนเทา

แจกพนันออนไลน์ขึ้นบนดิน

นายอนุทินกล่าวกรณีนายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุจะจับมือกับกระทรวงมหาดไทยผลักดันแก้ปัญหาพนันออนไลน์ให้ได้ภายใน 2 เดือนว่า กฎหมายพื้นฐานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยหมดแล้ว ซึ่งได้มีการหารือกันแล้ว 2 กระทรวง หากส่วนไหนเกี่ยวข้องกับกระทรวงดีอี ก็ให้ไปยกร่างกฎหมายมา ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเช่นกันขออนุญาตต่างๆ หรือการกำหนดเรื่องการพนัน ประเภท ก ประเภท ข เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ยกร่าง จากนั้นก็จะมาประกอบกันในคณะกรรมการผู้สื่อช่าวถามว่ารูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า เป็นการเอาใต้ดินขึ้นมาบนดิน เราไม่ได้สนับสนุนการพนัน แต่ทุกวันนี้มีเต็มไปหมดอยู่แล้ว แต่เราต้องเอาที่อยู่ใต้ดินมาบนดินซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรม เกิดการข่มขู่จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องเล่นผ่านซึ่งกระทรวงดีอีจะไปพิจารณาว่าเป็นการติดแบบอมแงมหรือไม่ เพื่อส่งคนไปบำบัด หรือดูแล้วว่าคุณนี่เริ่มมีหนี้สิน ก็จะส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่ ไม่ให้กู้เงินอีก จะมีระบบการควบคุม ตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่าหากทำพนันบนดินแล้วยังมีผู้จัดใต้ดินอยู่ ก็ต้องโดนลงโทษ โดนยึดทรัพย์ และถูกดำเนินคดีทางอาญา

จ่อผุด'บอร์ดพนันแห่งชาติ'ดูแล

ผู้สื่อช่าวถามว่า รูปแบบพนันออนไลน์ถูก

กฎหมายใครจะเป็นเจ้ามือ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติ ต้องมีสถานภาพทางการเงินแข็งแรง มีทุน ต้องไม่โดนอายะแล้วปิดหนี และคิดว่าต้องมีคณะกรรมการพนันแห่งชาติที่ต้องกำกับดูแล

เมื่อถามว่า หากใช้กฎหมายระดับรองจะเอาอยู่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า กฎหมายเอาอยู่แล้ว แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภา เพราะตอนนี้ชั้นตอนอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยกำลังยกร่าง และยังไม่มีแนวโน้มจะออกเป็น พ.ร.ก.หรือ พ.ร.บ. แต่ต้องออกเป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาให้เรียบร้อย

รบ.แนะร่วมแก้ปัญหาพนัน

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมกรณีที่มีฝ่ายค้านบางคนออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการนำปัญหาของสังคม เช่น การพนันออนไลน์ การแทงบอล แทงม้า และการเล่นการพนันต่าง ทั้งในและรอบประเทศ มาแก้ไขด้วยความเป็นจริงว่า หากย้อนดูนโยบายของพรรคการเมืองที่เคยหาเสียงไว้หลายพรรคที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบัน เคยมีนโยบายจะเปิดสถานบริการการพนันหรือบ่อนเสรี จึงเรียกร้องให้พรรคฝ่ายค้านกลับไปดูนโยบายของพรรค และนำมาเปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ออกมาและช่วยกันนำเรื่องจริงของสังคมไทยมาร่วมกันแก้ไขในขั้นรับหลักการ หรือช่วงแปรญัตติ หรือขั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตามมาตรา ซึ่งการนำธุรกิจที่ผิดกฎหมายและอยู่ใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดิน กำกับควบคุมอย่างเข้มข้น เป็นทางออกที่สามารถควบคุมการค้าเงินธุรกิจได้จริงจัง ปิดช่องการฟอกเงิน การค้ำหนุนยวมถึงคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สร้างรายได้เข้ารัฐในรูปแบบของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ฝ่ายมั่นคงพบทุนเทาจ้องล้มกม.

"บางพรรคเสนอให้มีกาลีในอย่างถูกกฎหมาย จำกัดอายุผู้เล่นไม่ต่ำกว่า 20 ปี จำกัดฐานะของผู้เล่น กำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้ที่จะมีสิทธิเล่นได้ ให้ยึดตามรายได้ที่แจ้งต่อสรรพากรในปีภาษีก่อนหน้า จำกัดจำนวนกาลีโน โดยจำกัดงวดไหนจะมีกาลีโนได้ ต้องออกเป็น พ.ร.ฎ. กำหนดพื้นที่และจำนวนกาลีโนที่จะออกใบอนุญาตได้ วันนี้ถึงเวลาที่สังคมจะต้องช่วยกันต่อสู้กับธุรกิจสีเทา ที่ฝ่ายความ

มั่นคงเริ่มพบว่ามีการขยับที่จะทำทุกวิถีทาง โดยมีเป้าหมายต้องล้ม พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เพื่อให้พวกเขายังคงธุรกิจสีเทาเหล่านี้ได้ต่อไป สุดท้ายสังคมไทยก็จะกลับเข้ามาวังวนเดิมๆ ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ศึกษามาอย่างรอบด้าน ทั้งผลดีและผลกระทบของสังคมในทุกมิติหากมีกฎหมายควบคุมจะสามารถควบคุมกลไกต่างๆ ได้ อันมีคุณมากกว่าโทษ โดยในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบ เขียนระเบียบ กฎกติกาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้มาลงทุน เรื่อง เงินทุน จะสีด้าหรือเทาที่เข้ามาไม่ได้ หากมีกฎหมายฉบับนี้" นายจิรายุกล่าว

ปชช.โวยนายกฯชิงตอบกระทู้

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมินายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธานสภาคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชช.) ถามนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯมอบหมาย นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่นายประเสริฐขอเลื่อนกระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน นายรังสิมันต์อภิปรายว่า ตั้งใจจะถามเรื่องเกี่ยวกับการค้ำหนุนยวม แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่เป็นปัญหาใหญ่ กัดกินสังคมไทย ตั้งใจที่จะถามนายกรัฐมนตรี เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันหลายกระทรวง ซึ่งประธานวิปฝ่ายค้านได้ประสานล่วงหน้ากับวิปรัฐบาล ปรากฏว่ากลับไม่มีรัฐมนตรีคนไหนตอบ เราอยู่ในยุคสมัยที่การตอบกระทู้ของสมาชิกถูกละเลยความสำคัญขนาดนี้เลยหรือ พวกเราบอกล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ จะเอากระทรวงไหนมาตอบเราอินดี เราทำถึงขนาดนี้ จากเดิมกระทู้สดที่โดยปกติท่านจะรู้ล่วงหน้าคือ 08.00 น. ของวันที่มีการถาม บอกล่วงหน้ากันขนาดนี้ตอนนี้กระทู้สดแทบจะไม่มี

ชู้ยื่นปชช.-ชี้เข้าข่ายละเมิดกม.

"ได้หารือกับประธานวิปฝ่ายค้านว่าต่อจากนี้ไปเราคงจะไม่บอกล่วงหน้า เพราะบอกล่วงหน้าไปสุดท้ายก็ไม่ให้ความร่วมมือ จะใช้วิธีการตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว ที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะถามใคร จะกลับไปใช้วิธีการแบบเดิมที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับการประชุมว่า 08.00 น.

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17113

หน้า: 1 (กลาง), 13, 14

Col.Inch: 239.28 Ad Value: 394,812

PRValue (x3): 1,184,436

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รบ.ขอฝ่ายค้านหนุนคอมเพล็กซ์ ช่วยด้านทุนเทา

รู้กัน จะมาตอบหรือไม่ตอบก็ให้สังคมได้รู้ว่า
ให้ความสำคัญกับสภาแห่งนี้อย่างไร หรือ
ท่านให้ความสำคัญกับประเด็นที่ประชาชน
กำลังเดือดร้อนอย่างไร การที่ไม่มาตอบ ไม่ได้
เป็นการใช้สิทธิเลื่อนแบบทั่วไป เพราะเป็น
หน้าที่ต้องมาตอบ ถ้ามีการกิจที่สำคัญจริงๆ
เราเคารพ แต่สถิติบอกว่าคือวิธีการที่ทำให้ฝ่าย
ค้านไม่ได้รับคำตอบและไม่สามารถใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญได้เต็มที่ ถือว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำ
เป็นเจตนาที่ไม่สุจริต ดังนั้น หลังจากวันนี้จะ
นำเรื่องนี้ยื่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
และให้รู้กันไปว่าทุกครั้งที่เรายื่น และท่าน
ไม่มาตอบเราจะยื่น ป.ป.ช.ทุกครั้ง ไม่รู้ว่า
ผลของการที่ ป.ป.ช.ดำเนินการจะเป็นอย่างไร
แต่ถือว่าท่านได้ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง
ละเมิดรัฐธรรมนูญ ละเมิดข้อบังคับการประชุม
ท่านไม่เคารพต่อสภาและใช้วิธีการนี้ด้อยค่า
ฝ่ายค้าน" นายรังสิมันต์กล้า

แฉดีลลับกาสิโน แบ่งเค้กที่ฮ่องกง

นายกฯ ได้ ‘นราธิวาส’ แห่ขอเซลฟี

“นายกฯ อังค์” บุค
นราธิวาส สวมเสื้อสูท
สีชมพูบานเย็น หวาน
ฉ่ำ “ลายนรารวมใจ”
เปิด **◆ อ่านต่อหน้า 2**

กาสิโน **□ ต่อจากหน้า 1**
มหกรรมไก่ดำเกลี้ยงช่วยลูกหนี้ฯ หวัง

ซัพพอร์ตช่วยต้นทุนค่าครองชีพถูกลง ซึ่ง
เรื่องหนี้สินถือเป็นเรื่องที่ประชาชนควรได้
รับการดูแล ตั้ง “เลขาฯ สอ.บต.” ดึง
เทคโนโลยีเข้าช่วยเร็วขึ้น ด้าน ปชช.รอ
รับชม “นายกฯ สวย” ขอถ่ายเซลฟี
กึกกัก ส่วน “โฆษกทสท.” แฉ ดีลลับ
กาสิโน ณ เกาะฮ่องกง นักธุรกิจแบ่งเค้ก
มีผู้มาบารมีที่ยังอยู่ต่างประเทศ เป็น
ศูนย์กลางการเจรจา ขณะที่ “อนุทิน” รั้ง
ยกพนันออนไลน์ขึ้นบนดินต้องออก
กฎหมายใหม่ให้สภาเห็นชอบ มีคณะ
กรรมการพนันแห่งชาติกำกับดูแล ชูหาก
ยังมีที่ดินเจอโทษหนัก ด้าน “แพทอง
ธาร” ตั้งคำถามกับสื่อ ทำไมที่ดินอัลไพน์

ถึงถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงนี้ ทั้งที่เคย
เคลียร์ไปแล้ว ส่วน “รวม.มหาดไทย”
ยอมรับ “ซาดะ” เซ็นจริงปมที่ดินอัลไพน์
แต่อำนาจเพิกถอนเป็นของรองปลัด มท.
หากไม่ดำเนินการก็จะผิดตามมาตรา 157
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอดำโยง เป็นปม
การเมือง แลกหมัด “ภท.-พท.” ยันชี้แจง
นายกฯ ไปแล้ว ขณะที่ สภาเดือด! “โรม”
เห็ดออกแล้ว “นายกฯ-รมต.” ชินชาซัง
ตอบกระทู้ จ่อยื่นฟ้อง “ป.ป.ช.” เข้าข่าย
ละเมิด “กม.-รรณ.-ข้อบังคับ”

□ นายกฯ บินลงใต้

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ท่าอากาศยาน
ทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) กรุงเทพฯ



▲ เชื่อนนราธิวาส...น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ สวมเสื้อสูทสีชมพูหลายผ้านรารวมใจ เดินทางไปลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ต.โลกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เปิดงานมหกรรมไก่ดำเกลี้ยงช่วยลูกหนี้ “มืออยู่ มีกิน มีใช้” มีผู้ปกครองและนักศึกษามาขอเซลฟีกึกกัก

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะออกเดินทางไปที่ท่าอากาศยาน นราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยระหว่างเดินทางลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี นายกฯ ได้เน้นประชุมบนเครื่องบิน ร่วมกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.กลาโหม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พล.อ.พนา แก้ว พลอดทุกข์ ผบ.ทบ. และนายชยธรรม์ พรหมสร ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

❑ ผักคำพูดมลายู

นอกจากนี้นายกฯ ยังได้สอบถามถึงความถูกต้องและเหมาะสมของคำพูด ทักทายประชาชน เป็นภาษามลายูจาก พ.ต.อ.ทวี คือคำว่า อัซซะลามอะลัยกุม ที่แปลว่า “ขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ท่าน” เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจในการพบปะประชาชนในพื้นที่ ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายกฯ ได้ฝึกซ้อมเบื้องต้น มาบ้างแล้ว นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ที่ รายงานว่า ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ติดขัดเรื่องอุปสรรคของสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ต้องยกเลิกการลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จึงเดินทางไปเพียงแค่ จ.นราธิวาส และจ.ยะลา

❑ ขอไถ่เกลียดหนี้

ต่อมา น.ส.แพทองธาร เดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาส โดยนายกฯสวมเสื้อสูทสีชมพูบานเย็น หวานฉ่ำ ลายผ้า นรารวมใจ เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาส ขณะที่รองนายกฯและรัฐมนตรีที่ร่วมคณะเดินทางมาด้วย สวมเสื้อสีฟ้าเขียวลายนรารวมใจ โดยเดินทางไปถึงลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อพบปะนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมมหกรรมไถ่เกลียดหนี้

ถูกหนี้ “มีอยู่ มีกิน มีใช้” โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ เลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาฯ ศอ.บต.) รอให้การต้อนรับ ซึ่งนายกฯเดินทักทายประชาชนจำนวนมากที่ขอต้อนรับพร้อมกับนายกฯ ซึ่งนายกฯได้หยิบมือถือของประชาชนมาถ่ายภาพเซลฟี่ด้วย ขณะที่ประชาชนบางคนตะโกนบอกว่า “นายกฯสวย” โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

❑ รับปัญหาเรื้อรัง

นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานของประเทศไทย การปรับโครงสร้างหนี้การช่วยเหลือประชาชน การชำระพอร์ตต่าง ๆ ในเรื่องนี้ จะทำให้ต้นทุนของประชาชนลดลง และทำให้มีแรง มีกำลังในการที่จะจ่ายค่าครองชีพที่ถูกกลง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองและครอบครัว ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องหนี้สินถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับดูแลในเรื่องนี้ต่อจากนี้คือเรื่องของการหารายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งรัฐบาลจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสดี ๆ ให้กับประชาชน เพราะปีนี้เป็นปีแห่งโอกาส และรัฐบาลจะพยายามที่จะทำให้น้องประชาชนทุก ๆ คน ได้รับโอกาสในทุกพื้นที่

❑ จีใช้เทคโนโลยีช่วย

“วันนี้ขอฝากไปยังเลขาฯศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการไถ่เกลียดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยไม่ต้องมาจนถึงจังหวัด” นายกฯ กล่าว

จากนั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม มอบเรือกอบและจำลอง เป็นของที่ระลึกให้กับนายกฯ ด้วย ก่อนนายกฯเดินทักทายประชาชนและนักเรียนนักศึกษา

พร้อมถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ต่อมา นายกฯ ได้เดินมายังโต๊ะไถ่เกลียดหนี้ลูกหนี้ โดยมีลูกหนี้ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยหนี้มีมูลค่า 80,000 บาท และเมื่อเข้าโครงการแล้วหนี้ลดเหลือ 50,000 บาทผ่อนเดือนละ 540 บาท ซึ่งนายกฯ สอบถามว่า “ไหวหรือไม่ สู้ ๆ นะ”

❑ ขอดอนอัลไพน์

น.ส.แพทองธาร ปฏิเสธให้สัมภาษณ์หลังสื่อถามตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าทำไมกรณีที่ดินอัลไพน์ถึงถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงนี้ทั้งที่เคยเคลียร์ไปแล้ว โดย นายกฯ ย้ำก่อนย้อนถามสื่อว่า “สังเกตไหมล่ะ”

ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีที่ดินออกเอกสารชี้แจง ถึงกรณีการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารแก่อ้อมวลชน เรื่องการเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของนายงยุทธ วิชัยดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่ดินอัลไพน์ โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลที่ได้มีคำวินิจฉัยว่า ที่ดินดังกล่าวตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องพิจารณาดำเนินการเพิกถอนคำสั่งเดิม หากกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายงยุทธได้แจ้งมายังกรมที่ดิน กรมที่ดินก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบทันที โดยเพิกถอนรายงานการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินของนางเนื่อม ชำนาญชาติ สักคา)

❑ รับขาดलगนาม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย เปิดเผยมติที่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีตรมช.มหาดไทย เสนอคำสั่งเพิกถอนที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ กลับคืนเป็นที่ธรณีสงฆ์ ว่า นายชาดาได้เซ็นจริง เพื่อให้กรมที่ดินปฏิบัติตาม

ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้ลงนามก่อน
พื้นตำแหน่ง แต่นายชาดาไม่มีอำนาจในการ
เพิกถอน เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวง
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ซึ่งจะต้องพิจารณา
เรื่องข้อกฎหมาย ที่ไม่ใช่เฉพาะคดีอัลไพน์
รวมถึงคดีที่ดินเขากระโดงด้วย ซึ่งเรื่อง
การเพิกถอนอยู่ระหว่างกระบวนการ มา
ถึงจุดที่เป็นดุลพินิจของนายชำนาญวิทย์
แล้ว หากไม่ดำเนินการก็จะผิดตามมาตรา
157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีเวลา
ถึงเดือน ก.ย.นี้ ก่อนที่จะเกษียณราชการ
และเชื่อว่าจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อย ซึ่ง
ไม่มีทางออกซักเท่าไร เพราะดุลพินิจถูก
ถือออกมา ตามแนวทางของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่จะต้องเพิกถอนกรรมสิทธิ์ของ
ที่ดินอัลไพน์เป็นโมฆะ และที่ดินกลับไป
เป็นที่ธรณีสงฆ์

□ แย้งนายกฯแล้ว

เมื่อถามว่าหากมีการเพิกถอนที่ดิน
อัลไพน์ กรมที่ดินจะต้องเยียวยาผู้ถือครอง
โดยสุจริตหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กรม
ที่ดินต้องรับผิดชอบ ส่วนใครจะถูกจะผิด
ก็ต้องไปไล่เบียดกัน ซึ่งหากเพิกถอนที่ดิน
ผู้ถือครองโดยสุจริตจะต้องชดใช้ตามการ
ประเมินมูลค่าที่ดิน เมื่อถามว่า ประเด็น
อัลไพน์ ถือเป็นการแลกกันคนละหมัด
ระหว่างพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กับพรรค
เพื่อไทย (พท.) หรือไม่หลังมีการดำเนิ
การเรื่องที่ดินเขากระโดง นายอนุทิน กล่าว
ว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นอำนาจโดย
ชอบธรรมของรองปลัด รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ
ไปยับยั้ง เรื่องเขากระโดงกับเรื่องอัลไพน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คล้าย ๆ กัน มีการ
ออกเอกสารสิทธิ แต่วันดีคืนดีก็มีคำสั่ง
ศาลมาเพิกถอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ดำเนินการต่อ เมื่อถามว่าการพิจารณาเพิก
ถอนที่ดินอัลไพน์จะต้องชี้แจงต่อนายกฯ
หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เคยชี้แจงแล้ว
ซึ่งใครทำเรื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบ

□ มิกก.พนักฯดูแล

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ

และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่น่า
ประหลาด จันทรวงทอง รองนายกฯและ
รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)
ระบุจะจับมือกับกระทรวงมหาดไทยผลักดัน
แก้ปัญหาน้ำท่วมออนไลน์ให้ได้ ภายใน
2 เดือนว่า ได้หารือกันแล้ว หากส่วนไหน
เกี่ยวข้องกับกระทรวงดีอี ก็ให้ไปยกร่าง
กฎหมายมา ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
มหาดไทย เช่นขออนุญาตต่าง ๆ หรือการ
กำหนดเรื่องการพนัน ประเภท ก ประเภท ข
เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยยก
ร่าง จากนั้นก็จะมาประกอบกันในคณะ
กรรมการ ต้องมีคณะกรรมการพนันแห่ง
ชาติ ที่ต้องกำกับดูแลออกเป็นกฎหมาย
ใหม่ ต้องผ่านการรับรองจากสภา ซึ่งเป็น
การเอาที่ดินขึ้นมาบนดิน เราไม่ได้สนับสนุน
การพนัน แต่ทุกวันนี้มีเต็มไปหมดอยู่
แล้ว ได้เห็นนโยบายไปแล้วว่า หากทำพนัน
บนดินแล้ว ยังมีผู้จัดที่ดินอยู่ ก็ต้อง
โดนลงโทษโดนยึดทรัพย์ และถูกดำเนิน
คดีทางอาญา

□ อังพบดีลใหญ่

นายปริเยศ อังกูรกิติ โฆษกพรรค
ไทยสร้างไทย (ทสท.) ชวนประชาชนจับ
ตาดีลใหญ่ ช่วงสุดสัปดาห์ โดยกล่าวว่า
แม้กฎหมายกาลิโนเพิ่งเริ่มต้น แต่อยาก
ให้ประชาชนจับตาดูเครื่องบินเจ็ตที่บิน
ออกจากประเทศไทย ในช่วงสุดสัปดาห์นี้
พร้อมนักธุรกิจไทย จุดมุ่งหมายเกาะฮ่องกง
เพื่อเจรจาแบ่งเค้ก กาลิโน โดยมีผู้มากบารมี
ที่ยังอยู่ต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการเจรจา
ระหว่างกลุ่มธุรกิจจากประเทศไทย ประเทศ
จีน และมาเก๊า ซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริง จะ
ถือว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วมาก สำหรับ
นโยบายกาลิโน เพราะไม่ต้องรอกฎหมาย
แต่ใช้การเจรจาบนโต๊ะเจรจาแล้วลงตัว
ได้เลย จึงถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการ
ทำงานของรัฐบาลมาก ๆ

□ ซ้ำไม่ได้ประโยชน์

โฆษกพรรค ทสท. ยังให้ความเห็น
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร

ฉบับ ครม. ทั้ง 22 หน้าว่า แม้จะเป็นร่าง
แรก ไม่ใช่ร่างที่สมบูรณ์ แต่เมื่ออ่านโดย
ละเอียดก็พอจะรู้ว่าไม่ได้เป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซ้ำร้ายไป
กว่านั้นยังดูเสี่ยงจะทำให้เกิดผลกระทบ
กับประชาชนหลายด้าน เพราะในหลาย
มาตราตนเองเห็นว่าหากไม่มีการแก้ไข
หรือมีโครงร่างกฎหมายแบบนี้ประชาชน
คนตัวเล็ก ๆ ธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กรวมถึงสังคม จะได้รับผลกระทบ
เต็ม ๆ แน่นนอน เกมประโยชน์ที่ประเทศ
ชาติจะได้รับคงไม่เท่ากับผลประโยชน์ที่
กลุ่มทุนบางกลุ่มจะได้รับ

□ โรมันตั้งกระทู้

นอกจากนี้ในระหว่างการประชุม
สภา ที่มีนายภราดร ปริศนานันท์กุล รอง
ประธานสภา คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการ
ประชุม โดยในช่วงกระทู้ถามสดด้วยวาจา
ของนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ
พรรค ปชช. เรื่อง การแก้ไขปัญหาค้า
มนุษย์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตามนายกฯแต่
นายกฯ มอบหมาย รมว.ดีอี มาตอบกระทู้
แทน แต่ทาง รมว.ดีอี ดิดดการกิจไม่สามารถ
มาตอบกระทู้ได้ จึงขอเลื่อนกระทู้ออกไป
ก่อน ทำให้นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ประสาน
งานเพื่อตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่
13 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่วันนี้กลับไม่มี
รัฐมนตรีคนไหนตอบ การเลื่อนนี้หมายความว่า
กระทู้ต้นต้องตกลงไป จากข้อมูล
ที่เก็บมาตั้งแต่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
เป็นนายกฯ ฝ่ายค้านยื่นกระทู้ถามไปตั้ง
ต้น 20 กระทู้ รัฐบาลมาตอบเพียง 18
กระทู้ คิดเป็นร้อยละ 65 เท่านั้น

□ นำเรื่องร้อง ป.ป.ช.

นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ยอมรับว่า
เหลืออด จึงหารือกับประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่าย
ค้าน) จากนั้นไปจะไม่บอกล่วงหน้ากันอีก
แล้ว เขาเห็นว่า เวลา 08.00 น. รู้กัน จะมา
ตอบหรือไม่ ก็ให้สังคมได้รู้ว่าให้ความสำคัญ
กับสภาและความเดือดร้อนของสังคมหรือ

ไม่ สิ่งที่กำลังทำเป็นเจตนาที่ไม่สุจริต หลัง
จากวันนี้จะนำเรื่องไปยื่นต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)
ทุกครั้งที่เรายื่นกระทู้อไปแล้ว ท่านไม่มาตอบ
ก็จะยื่นเข้าสู่ ป.ป.ช. ทุกครั้ง ไม่รู้ว่าผลจะ
เป็นอย่างไร แต่ถือว่าท่านเข้าข่ายละเมิด
กฎหมายบ้านเมือง ละเมิดรัฐธรรมนูญ
(รธน.) ละเมิดข้อบังคับการประชุม ไม่
เคารพสภาใช้วิธีการนี้คือย่ำฝ่ายค้าน.

กดปุ่ม'บ้านเพื่อคนไทย' อึ่งเปิดวันนี้

โชว์ห้องพร้อมของสิทธิ์ ปลื้มตรวจขายแดนใต้ มท.หนุนรับ'บาทกา'เป็นจริง ปักฐานอัลไพน์-เขากระโงง

นายกฯ คิกออฟวันนี้
โครงการ 'บ้านเพื่อคนไทย'
โชว์ห้องตัวอย่างพร้อมเปิดให้จองสิทธิ์
สุดปลื้มไปปฏิบัติภารกิจ
ชายแดนใต้ ๐ อ่านต่อหน้า 10

● อึ่งเปิด □ ต่อจากหน้า 1

จังหวัดนราธิวาส-ยะลา ชาวบ้านต้อนรับ
อบอุ่น เปิดมหรสพโกล่เกลี่ยช่วยลูกหนี้ฯ
เร่งรัดสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก
ให้เสร็จปี 70 มท.1 อนุทินยอมรับ 'ชาติ'
เช่นทั้งทวนที่คืนอัลไพน์กลับเป็นกรณีสงฆ์
แต่อำนาจเพิกถอนสิทธิ์ เป็นของรองปลัด
มท. ซึ่งถ้าไม่เซ็นภายในก.ย.นี้ ศคมาตรา
157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ได้ลั่นไม่เกี่ยว
แลกหมัดปมที่ดินเขากระโงง 'โรม' โวย

รมต.หนึ่กระทุ้ง ชูยื่นป.ป.ช.ฟันตะเม็ดกม.-
ข้อบังคับประชุมสภา เสียหนุไร้กังวด
เพื่อไทยบุกฉ้อโกง.สีน้ำเงิน

'อึ่ง'เปิดโครงการบ้านเพื่อคนไทย

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "บ้านเพื่อ
คนไทย" ในวันที่ 17 ม.ค. ที่สถานีกลาง
กรุงเทพอภิวัฒน์ พร้อมชมบ้านตัวอย่างที่
จัดแสดงอยู่ภายในสถานีกลางกรุงเทพ
อภิวัฒน์

สำหรับโครงการนำร่อง "บ้านเพื่อ
คนไทย" มี 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.ที่ดิน
ย่านบางซื่อ นิคม ก.ม.11 หลังสำนักงาน
ใหญ่ ปตท. 2.ที่ดินใกล้สถานีธนบุรี บริเวณ
ใกล้โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ตรงข้ามตลาดศาลาน้ำร้อน 3.ที่ดินบริเวณ
เชิงจระก จ.ปทุมธานี ห่างจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 4.4 ก.ม. 4.ที่ดิน
จ.เชียงใหม่ พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ

เชียงใหม่

รูปแบบโครงการจะพัฒนาเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม ขนาด 8 ชั้น ประกอบด้วย
ห้องพัก 30-51 ตารางเมตร จากนั้นจะขยาย
โครงการเป็น 45 ชั้น และจะมีโครงการ
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาด 50 ตารางเมตร
รวมทั้งหมดประมาณ 5,000 หน่วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 17 ม.ค. ประชาชน
ที่สนใจแสดงเจตจำนงร่วมโครงการ
บ้านเพื่อคนไทย สามารถลงทะเบียนได้
ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านเพื่อคนไทย.th
จากนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
จะตรวจสอบคุณสมบัติ และคาดว่า
จะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ มี.ค.2568

คุณสมบัติของผู้ซื้อสิทธิ์ 1.เป็นผู้มี
สัญชาติไทย 2.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ณ วัน
ลงทะเบียน 3.เป็นผู้มีรายได้ ณ วัน
ลงทะเบียน ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน
4.ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างที่อาจใช้พักอาศัยได้ทุกประเภท และ
5.ไม่เคยได้สิทธิ์ในโครงการบ้านเพื่อคนไทย
ลุย 2 จว.ได้-ยกเลิกปัตตานี

สำหรับภารกิจน.ส.แพทองธาร เมื่อวันที่
16 ม.ค. เวลา 10.00 น. ที่ท่าอากาศยาน
ทหาร 2 กองบิน 6 ได้นำคณะได้แก่
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.
กลาโหม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ
และรมว.คมนาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
รมว.ยุติธรรม นายชยธรรม์ พรหมศร

ปลัดกระทรวงคมนาคม พล.อ.พนา แก้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก

พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนิละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ท.ชัยพฤกษ์ คิวประพัฒน์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก ออกเดินทางไปทำอากาศยานนราธิวาส ต.โกกเกียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

น.ส.แพทองธาร ได้ซ้อมพูดมลายู และ ประชุมบนเครื่องบินร่วมกับคณะเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยสอบถามกำหนดการการลงพื้นที่นราธิวาส ยะลา และปัตตานี จากพล.ต.ท.วี ได้รับรายงานว่า จ.ปัตตานีมีข้อคิดขัดข้องอุปสรรคของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้ต้องยกเลิกการลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ที่จะไปประธานการประชุมติดตามความคืบหน้างานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี จึงเหลือแค่ นราธิวาสและยะลา **เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้หนี**

เวลา 11.25 น.ที่ จ.นราธิวาส น.ส.แพทองธารเดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาส

ต.โกกเกียน อ.เมืองนราธิวาส โดยนายกฯ เปลี่ยนเสื้อแจ็กเก็ตตัวนอก มาสวมสูทผ้าบาติก สีชมพูบานเย็น “ลายนรารวมใจ” จากกลุ่มนราบาติก อ.ยิ่งอ ขณะนี้เสื้อของรองนายกฯ และรัฐมนตรี ร่วมคณะเป็น ลายนรารวมใจ สีฟ้าเขียว

เวลา 12.00 น.ที่ม.นราธิวาสราชนครินทร์ น.ส.แพทองธารกล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้หนีมืออยู่ มีกิน มีใช้” จัดโดยกระทรวงยุติธรรม และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาไกล่เกลี่ยเรื่องหนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานของประเทศไทย การปรับโครงสร้างหนี้ การช่วยเหลือประชาชน ชีฟพอร์ตในเรื่องนี้จะทำให้ต้นทุนของประชาชนลดลง ทำให้มีแรง มีกำลังที่จะจ่ายค่าครองชีพที่ถูกลง เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ต่อจากนั้นคือเรื่องการหารายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว เน้นอนว่า รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสดีๆ ให้กับประชาชน เพราะปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสและรัฐบาลจะพยายามทำให้พี่น้องประชาชนทุกๆ คนได้

รับโอกาส ในทุกพื้นที่ ขอฝากไปยังเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ เทคโนโลยี เข้าช่วย ไม่ต้องมาจังหวัด

จากนั้น น.ส.แพทองธารเดินมายังโต๊ะไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้หนีหนี้ ผู้เยี่ยมชมนมุดค่าหนี้ 80,000 บาท เมื่อเข้าโครงการแล้วหนี้ลดเหลือ 50,000 บาท ผ่อนเดือนละ 540 บาท โดยน.ส.แพทองธารกล่าวให้กำลังใจว่า “ไหวหรือไม่ สู้ๆ นะ”

ออลงเข้มสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก

เวลา 13.20 น. ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ น.ส.แพทองธาร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก โครงการรถไฟทางคู่ภาคใหญ่-สุโขทัย-โก-ลก มีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โตธรรม ผู้ว่าฯ นราธิวาส ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส และ นายกุศล ยาวอสะฮัน สส.นราธิวาส เขต 4 นายกมลศักดิ์ ลีวาณะ สส.นราธิวาส เขต 5



ขวัญใจน.ร. -

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ ถ่ายภาพกับกลุ่มเด็กนักเรียนระหว่างพบปะผู้นำศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 16 ม.ค.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12469

หน้า: 1 (บนซ้าย), 10

Col.Inch: 265.30 Ad Value: 411,215

PRValue (x3): 1,233,645

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กดปุ่ม'บ้านเพื่อคนไทย' อึ่งเปิดวันนี้

พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วม

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาตรวจราชการเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่จากคนในพื้นที่โดยตรง ว่ามีอะไรบ้างที่ส่วนกลางจะสามารถช่วยได้ สำหรับการสร้างสะพานถ่วงบานข้ามแม่น้ำโก-ลกจากการพูดคุยกับทางมาเลเซีย ได้ตกลงความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันแล้ว คาดว่าจะเริ่มกระบวนการก่อสร้าง ในเดือนมี.ค.2568 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมิ.ย.2568 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 24 เดือน และจะเปิดให้บริการภายในปี 2570 ส่วนเรื่องงบประมาณก่อสร้าง ให้จังหวัดประสานกับกระทรวงคมนาคม เร่งส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยเร็ว

การก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงภาคใหญ่-สุโขทัย-โก-ลก ประชาชนจะได้รับประโยชน์ถือเป็นการพัฒนาโครงการ สาธารณะช่วยทำให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลพยายามนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญอย่างมาก และเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของจีดีพีของประเทศไทย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาอย่างจริงจัง รวมทั้งหาข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีความทันสมัยกว่าประเทศไทย นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสนับสนุนสินค้าการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกๆ พื้นที่

ปลื้มขวาระลาต้อนรับอบอุ่น

เวลา 15.00 น. น. ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.แพทองธาร พบปะผู้นำศาสนาอิสลามจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เมื่อมาถึงตัวแทนนักเรียนร้องเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนต้อนรับ และร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยสายฝน

น.ส.แพทองธารกล่าวกับผู้นำศาสนาและประชาชนที่มาต้อนรับว่า วันนี้เป็นวันครู ขอขอบคุณคุณครูที่บ่มสอนนักเรียนมาตลอดวันนี้ได้มาเป็นนายกฯ ต้องขอบคุณคุณครูในอดีตเช่นกัน เพราะเป็นรากฐานของความ

สำเร็จรากฐานของชีวิต ช่วงที่ตนเป็นนักเรียนและนักศึกษา ได้เข้าใจว่าคุณครูคือส่วนสำคัญในการปั้นคนและสร้างลูกศิษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศในอนาคต จึงขอให้พี่น้องฯ ตั้งใจเรียนและฟังคุณครู อย่าคือ ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดี ศสส เติบ โตสมวัย และมีโอกาสดีๆ อีกมากมายในประเทศที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้กับประชาชนทุกคน ขอขอบคุณชาว.ยะลา มากๆ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและน่ารักมากๆ

วันนี้มาติดตามการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณผู้นำศาสนาต่างๆ ท่าน ที่สอนเด็กเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใด ก็เป็นไทยด้วยกันมีความรักให้กัน รัฐบาลพร้อมสนับสนุนความสามัคคีและจะสนับสนุนประชาชนภาคใต้ในทุกมิติ ส่วนปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น รัฐบาลมีแผนดูแลทั้งระยะสั้นระยะยาว ตรงไหนทำได้ก่อนก็ทำก่อน เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงเรื่อยๆ

ย้อนสื่อปมที่ดินอัลไพน์

น.ส.แพทองธาร ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ หลังผู้สื่อข่าวถามว่าได้ตั้งข้อสังเกตหรือไม่ กรณีที่ดินอัลไพน์ถูกหยิบยกขึ้นมา ในช่วงนี้ ทั้งที่เคยเกลี้ยรีไปแล้ว โดยนายกฯ ย้อนถามกลับว่า “สังเกตไหมล่ะ”

วันเดียวกัน กรมที่ดินออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารแก่สื่อมวลชน เรื่องการฟ้องคดีอาญาจำคุกกรรมการที่ดินของนายชยยุทธ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่ดินอัลไพน์ โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลที่ได้มีคำวินิจฉัยว่า ที่ดินดังกล่าวตกเป็นที่ธรณีสงฆ์เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องพิจารณาคำเนิการฟ้องคดีอาญาจำคุกกรรมการที่ดินอัลไพน์ เพื่อให้คำสั่งกรมที่ดินกลับมาไม่ผลในการ

เพิกถอน การโอนที่ดินระหว่างมูลนิธิ มหามกุฏฯ กับเอกชน

ในเรื่องนี้กรมที่ดินได้มีการติดตามผลการดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยอยู่เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งได้มีหนังสือรายงานข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ และราคาตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือน หากเมื่อกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยยุทธ) และได้แจ้งมายังกรมที่ดิน กรมที่ดินก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนที่กรมที่ดินต้องรับผิดชอบทันที โดยการเพิกถอนรายงานการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินของนางเมื่อน ชำนาญชาติศักดิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่า ก่อนที่นายชยชาติ ไทยเศรษฐ์ จะพ้นจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟฟอล์ก ไทน์กลับไปที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหารแล้ว

'อนุทิน' รับ'ขาด'เซ็นถึงทวน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวยอมรับว่า นายชยชาติได้เซ็นให้กรมที่ดินปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และได้ลงนามก่อนพ้นตำแหน่ง แต่นายชยชาติไม่มีอำนาจในการเพิกถอน เพราะเป็นอำนาจของนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องข้อกำหนดที่ไม่ใช่เฉพาะคดีอัลไพน์ รวมถึงคดีที่ดินเขากระโดงด้วย

ขณะนี้เรื่องการเพิกถอนอยู่ระหว่างกระบวนการ ซึ่งมาถึงจุดที่เป็นดุลพินิจของนายชำนาญวิทย์แล้ว และหากไม่ดำเนินการจะติดตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และท่านก็มีเวลาถึงเดือน.ย.นี้ ก่อนที่จะเกษียณราชการ เชื่อได้ว่าจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อย เรื่องนี้ไม่มีทางออกสักเท่าไร เพราะดุลพินิจถูกถือออกมาตามแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่จะต้องเพิกถอนกรรมสิทธิ์ด้วยการออกเอกสารสิทธิของที่ดินอัลไพน์เป็นโมฆะและที่ดินกลับไปเป็นที่ธรณีสงฆ์

ผู้สื่อข่าวถามว่าอำนาจการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวสิ้นสุดที่รองปลัดแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อุทธรณ์อีกคงไม่มี สมมติว่ารองปลัดให้เพิกถอนที่ดินส่วนผู้เสียหายที่ไม่พอใจให้ไปร้องต่อศาลเป็นรายบุคคลไป ต่อข้อถามว่าหากมีการเพิกถอนที่ดินอัลไพน์ กรมที่ดินจะต้องเยียวยาผู้ถือครองโดยสุจริตหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อันนั้นก็ว่ากันไป กรมที่ดินหนักหน่อยเพราะเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมและออกโฉนดให้แก่ประชาชน หากเกิดอะไรขึ้นกรมที่ดินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ไม่เกี่ยวข้องแลกหมัดขากระโง่ง

ต่อข้อถามว่ากรณีอัลไพน์ถือเป็นการแลกกันกะหมัดระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย (พท.) หรือไม่ หลังจากก่อนหน้านี้มีการทวงคืนเรื่องที่คืนขากระโง่ง จ.บุรีรัมย์ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ถ้าคนไปสั่งรองปลัดเมื่อไร แล้วรองปลัดไปพูดต่อ คนตายเลยเพราะเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของรองปลัดและอำนาจของรัฐมนตรีก็ไม่มีสิทธิไปยับยั้ง จะบอกว่าที่แล้วมาก็แล้วไปไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่าข่าวเรื่องนี้ไม่เชื่อมโยงกับการเมืองใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ใช่เลย การไปโยงกับการเมืองทำให้คนมีอารมณ์ร่วมเปล่าๆ ต่อข้อถามว่าการเพิกถอนที่ดินอัลไพน์จะต้องชี้แจงต่อนายกฯหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เคยชี้แจงแล้วเพราะเป็นเอกสารสิทธิที่หน่วยงานรัฐออกให้ ถ้าจะยกเลิกก็เปรียบเหมือนเวลาเราเซ็นเช็คไปให้คน หากมีปัญหา ขึ้นมาผู้ที่เซ็นเช็คต้องขอคืนใช่หรือไม่ เรื่องนี้ ก็เหมือนกัน ที่ตนกล้าพูดเพราะอธิปไตยที่คืนคนมีใจปัจจุบันไม่เกี่ยวข้อง เรื่องเกิดขึ้น สมัยอยู่ซี 3-ซี 4 เอง ใครทำเรื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบ

เมื่อถามว่าหากไปเพิกถอนที่ดินของครอบครัวนายกฯ กรมที่ดินมีเงินเพียงพอเยียวยาหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ก็เงินรัฐบาลไทย เขากระโคงก็เหมือนกัน มาเขี่ยๆ กัน ต้องเพิกถอน ต้องยกเลิก

และถ้าเขามีโฉนดถูกต้องก็ต้องเอาเงินไปเยียวยาเขาในมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งตนไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น เดี่ยวเราต้องบอกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป พวกเราไม่เกี่ยว แต่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่าลืมน่าหากประชาชนทั่วไปไม่สามารถเชื่อถือเอกสารของรัฐได้แล้ว ประเทศจะอยู่ไม่ได้ ดังนั้นคนที่ออกเอกสารสิทธิอะไรไปต้องรับผิดชอบ”

'โรม' ชัดรมต.หนีกระทู้-ชู้ยื่นป.ป.ช.

เวลา 11.35 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธานสภา คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม พิจารณากฎกระทรวงค้ำประกันของนายรังสีมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชท.) ตามนายภคฯ โดยนายภคฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายภคฯ และรอมว.คิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เสนอ นายประเสริฐ ขอเลื่อนกระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน ประธานในที่ประชุมจึงให้นายรังสีมันต์อภิปรายได้

นายรังสีมันต์อภิปรายว่า เรื่องที่ตนตั้งใจจะถาม คือเรื่องเกี่ยวกับการก้ำกัมนุ้ยอังก์คอลเซ็นเตอร์ ที่เป็นปัญหาใหญ่กักกัมนุ้ยอังก์ไทย และสังคมทั่วโลกมาเป็นเวลานาน และความเสียหายลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ประชาชนทั่วไป แต่พบว่าคนที่มีความสำคัญกับบ้านเมืองแม้กระทั่งนายกฯ ที่พูดเองว่าเกือบจะเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตกลงแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งประธานวิปฝ่ายค้านได้ประสานล่วงหน้ากับวิปรัฐบาล เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 13 ม.ค. แต่กลับไม่มีใครมาตอบ

จากสถิติฝ่ายค้านได้ถามกระทู้สดโดยยื่นไปแล้ว 20 กระทู้ ปรากฏว่ามีกรรมการตอบกระทู้นับตั้งแต่ ส.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกฯ เพียง 13 กระทู้ คิดเป็นแค่ประมาณ 65% ดังนั้น หลังจากวันนี้นัดจะนำเรื่องนี้ยื่นสู่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และให้รู้กันไปว่าทุกครั้งที่เรายื่นและท่านไม่มาตอบเราจะยื่นเข้าสู่ป.ป.ช.

ทุกครั้ง ถือว่าท่านได้ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง ละเมิดรัฐธรรมนูญ ละเมิดข้อบังคับการประชุม ท่านไม่เคารพต่อสภา และใช้วิธีการนี้คือยกฝ่ายค้าน

'ภราดร' กำชับกรม.ให้เกียรติสภา

ค้ำนายภราดรชี้แจงว่า เรื่องนี้ประธานสภามีคำริ และฝากรัฐมนตรีไปหลายรอบ รวมถึงฝากประธานวิปรัฐบาลไปให้ประสานงานกับกรม.เรื่องการให้ความสำคัญกับสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระกระทู้ ทั้งกระทู้ทั่วไปและกระทู้ถามสด วันนี้มีกระทู้ถามสดสามกระทู้ด้วยกัน รัฐมนตรีมาตอบถึง 2 กระทู้

เท่าที่ตนอยู่สภามาเห็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเห็นถึงการประสานงานของ สส.ฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันที่พยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน โดยการทำประสานงานก่อน แต่ต้องฝากนางมนพร เจริญศรี รมช.กม.นาค ที่มาเป็นตัวแทนกรม. กำชับ กรม.อีกครั้งว่าในวาระของกระทู้ถามสด และกระทู้ถามทั่วไป รมช.กม.นาค ช่วยมาตอบกระทู้ด้วย หากไม่ติดภารกิจที่สำคัญจริงๆ ให้เห็นถึงความสำคัญของสภา เพราะนั่นถือการให้เกียรติพี่น้องประชาชนด้วย

จากนั้นนางมนพร เจริญศรี รมช.กม.นาค ในฐานะวิปกรม.ชี้แจงว่า การที่นายประเสริฐไม่มาตอบ เพราะติดภารกิจวันนี้ถึงวันเสาร์ เน้นให้ถามใหม่ มาตอบแน่

นายรังสีมันต์กล่าวว่า ท่านยินดีที่จะเสียโควตาของท่าน ตนก็ยินดีที่จะไปถามในรอบหน้า การเลื่อนมันไม่ใช่การเลื่อนแต่เป็นการทำให้ตนถามต่อไปไม่ได้ สุดท้ายต้องมีวาระอื่นที่สำคัญไม่แพ้กัน “หากหาทางออกร่วมกันครั้งนี้ได้ โดยรัฐบาลให้โควตาแก่ฝ่ายค้าน ผมก็ยินดี และขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายที่ผมเห็นว่าท่านไม่มาตอบคำถาม ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านตามรัฐธรรมนูญ ผมถือว่าเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตและน่าจะเข้าข่ายการละเมิดกฎหมาย”

ถกยุติคดีวันล้างมนุษย

ต่อมา ในที่ประชุมสภา มีการเสนอยุติคดีวันล้างมนุษยว่า จา เรื่องเกี่ยวกับ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12469

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

Col.Inch: 265.30 Ad Value: 411,215

PRValue (x3): 1,233,645

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กดปุ่ม'บ้านเพื่อคนไทย' อึ่งเปิดวันนี้

กระบวนการก้ามนุษย์ โดยนายถวัลย์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม (ปธ.) นายชุตินทศ พิภพวิบูลย์ สส.ระยอง พรรคประชาชน และนายทรงยศ รามสูต สส.น่าน พรรคเพื่อไทย เพื่อเสนอต่อไปยังคณะกรรมการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

นายถวัลย์กล่าวว่า ปัจจุบันเรากำลังเผชิญหน้ากับขบวนการมาเฟียระดับโลก ซึ่งขบวนการเหล่านี้ฉลาดและเดินนำประเทศไทยไปสามก้าว ประเทศไทยอยู่ตรงกลางเป็นไขควง มีเพื่อนบ้านทั้งสามประเทศที่มีเรื่องเกี่ยวกับกาลีโน ธุรกิจออนไลน์ต่างๆ รวมถึงคอลเซ็นเตอร์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นต้องทำการศึกษาคอบคุมให้ได้ว่า พ.ร.บ.ป้องกันการค้ามนุษย์ที่เราเมื่อนั้นเพียงพอหรือไม่ จึงขอเสนอให้ส่งเรื่องต่อไปที่กมธ.ความมั่นคงฯ เพื่อพิจารณาศึกษากลไกการดูแล แก้ไขปัญหากระบวนการนำพาและการก้ามนุษย์

ด้านนายชุตินทศกล่าวว่า รัฐบาลควรประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยฝันอยากจะเป็นอันดับเอเชีย แต่ขณะนี้เราเป็นอันดับอาชญากรรมข้ามชาติ หลังเปิดให้สมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวางที่ประชุมมีมติส่งให้กมธ.ความมั่นคงฯ พิจารณาภายใน 90 วัน

ปชช.โวยถูกขู่อย่าจูนอบจ.ลพบุรี

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อน นายประเสริฐพงษ์ ทรนวัตร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ทวีผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ทวีผล สส.ลพบุรี พรรคประชาชน ซึ่งนั่งอยู่ในห้องประชุม แต่มีเพื่อน สส. 2 คนเดินมาหยอกแหยกข่มขู่ว่า "ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกอบจ.

ที่จ.ลพบุรี ซึ่งมีพยานคือนายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร สส.นนทบุรี พรรคประชาชน ที่นั่งอยู่ข้างๆ ต้องฟ้องประธานว่าช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง และช่วยบอกกับเพื่อนสมาชิกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสภา อันตรงเกียรติแห่งนี้

จากนั้นนายประเสริฐพงษ์ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้รับฟังจากนายอนุสรณ์ ที่เล่าให้ฟังว่ามี สส.พรรคหนึ่งเข้ามาพูดว่า "รู้นะทำอะไรอยู่ อย่างเรื่องการเลือกตั้ง อบจ.ลพบุรีได้ไหม อย่างงี้เลย ด้านห้องยังงูอยู่ จะอยู่ไม่ได้นะที่ลพบุรี" จากนั้นมีสส.อีกคนหนึ่งเข้ามาบีบไหล่ นายสาธิต ปรากฏทั้ง นายสาธิต และนายอนุสรณ์ ไม่พอใจ ทำให้อีกฝั่งบอกว่าแค้นหยอกๆ แล้วเดินหนีไป

การต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะระดับประเทศหรือท้องถิ่นควรต่อสู้กันอย่างยุติธรรม การพูดหยอกแหยกข่มขู่กันแต่เท่าที่ฟังเรารู้แล้วว่าเป็นการพูดหยอกแหยกข่มขู่แต่ นายสาธิตก็ไม่ได้โต้ตอบ เพราะเป็น สส.อ่อนน้อม ที่คนลุกขึ้นมาพูดเพราะอยากให้รู้ถึงสส.ที่มาขู่ และหัวหน้าพรรคที่ สส.รายดังกล่าวสังกัดอยู่ แต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ สส.และพรรค หวังแค่ว่าผู้กระทำจะได้รับการตักเตือน ไม่คิดที่จะเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะโง่ๆ กันแล้ว

'มัลลิกา' ชัดป็นน้ำเป็นตัว

น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์ วิชา สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นชี้แจงในสภาว่า ตนเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา และถูกพาดพิงขอให้ประธานสภาตั้งกรรมการสอบ เพราะนายประเสริฐพงษ์ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอาไปกระเดียด กนที่เป็น สส. เป็นผู้นำ ต้องพุดจาให้ชัดเจน พุดจริงทำจริง พุดตรงไปตรงมา เมื่อที่ นายสาธิต ทวีผล สส.ลพบุรี พรรคประชาชน มาขอร้องว่าอย่าให้มัลลิกา นายประเสริฐพงษ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ นายสาธิตที่ถูกกล่าวพาดพิงด้วยกันบอกเองว่าไม่ได้เป็นคนไปบอกนายประเสริฐพงษ์ ฉะนั้น เรื่องนี้ต้องเคลียร์ การที่พุดจาแบบนี้

พุดเกินความเป็นจริงไม่ใช่นิสัยของผู้นำคนเป็นนักการเมือง ต้องพุดจริง มีความจริงใจกับประชาชน

น.ส.มัลลิกา ให้สัมภาษณ์ว่า นายประเสริฐพงษ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่อ้างชื่อ สส.อีกคนหนึ่งให้เป็นพยาน ฉะนั้น ในการตั้งกรรมการสอบ ก็เชิญมาเป็นพยานร่วมกัน เมื่อสักครู่ตนเดินสวนกับนายประเสริฐพงษ์ ยังเรียกให้มาแถลงข่าวร่วมกัน แต่ไม่มาเดินหนีไป จำได้ว่า นายประเสริฐพงษ์ เคยมีประเด็นเรื่องยื่นเอกสารให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และหัวหน้าไม่รับ ไม่สนใจ เดินหนี ทั้งๆ ที่เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้น หรือที่เรียกว่าพวกป็นน้ำเป็นตัว แล้วเรื่องก็เงียบไป แต่เรื่องนี้ ไม่เอาเรื่องไม่ได้ เสียหาย

จากนั้นผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถาม นายสาธิต เปิดเผยว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิด ข้อมูลคลาดเคลื่อนกัน คิดว่าการที่นายประเสริฐพงษ์ออกมาพุดเช่นนี้ มีเจตนาเพื่อที่จะปกป้อง สส.รุ่นน้องในพรรค โดยปกปิดตนและน.ส.มัลลิกา พุดเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ตนไม่ได้คิดใจอะไร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่า "แถมข่มขู่แบบนี้กลัวหรือจะกลัวอะไร เมื่อเป็น สส.ได้แล้ว เป็นผู้แทนราษฎรแล้ว โกรธมาขู่ก็สวนไปเลย" ผู้สื่อข่าวถามกอบจ.ที่ค่อนข้างร้อนแรง หวังหรือไม่ในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยที่พรรคเพื่อไทยแย่งชิงพื้นที่หาเสียง นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรเพราะตนไม่ได้สั่งแม่แต่คนเดียว แต่ขอให้กำลังใจกับคนที่รู้จักกัน เพราะตนรู้จักกับทุกคน ขอให้ทุกคนชนะ

เพิกถอนจริง กอล์ฟอัลไพน์

แฉดีลลับ ‘กาสีโน’ แบ่งเค้ก ที่ฮ่องกง

“อนุทิน” ยอมรับ “ซาดา” ลงนามจริง ปมที่ดินสนามกอล์ฟ อัลไพน์ แต่อ่านจเพิกถอน **◆ อ่านต่อหน้า 2**

อัลไพน์

□ ต่อจากหน้า 1 เป็นของ รองปลัดมท. หากไม่ดำเนินการเข้าข่ายผิดตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอย้ายโยงเป็นปมการเมือง แลกหมัดระหว่าง “ภท.-พท.” ยืนยันเจง นายกฯ ไปแล้ว ด้าน “แพทองธาร” ตั้งคำถามกับสื่อ ทำไมที่ดินอัลไพน์ถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงนี้ ทั้งที่เคยเคลียร์ไปแล้ว ส่วน “โฆษกทสท.” แฉ ดีลลับ กาสีโน ณ เกาะฮ่องกง นักธุรกิจแบ่งเค้ก มีผู้มากับมือที่ยังอยู่ต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการเจรจา ขณะที่ “อนุทิน” ชี้ ยกพนันออนไลน์ขึ้นบนดินต้องออกกฎหมายใหม่ให้สภาเห็นชอบ มีคณะกรรมการพนันแห่งชาติ กำกับดูแล ชูหากยังมีที่ดินเจอโทษหนัก ส่วนสภาเด็อด! “โรม” เหลืออดแล้ว “นายกฯ-

รมต.” ชินชาซึ่งตอบกระทู้ จ่อยื่นฟ้อง “ป.ป.ช.” เข้าข่ายละเมิด “กม.-รธน.-ข้อบังคับ” ขณะที่ “นายกฯอิงค์” บุกนราธิวาส สวมเสื้อสูทสีชมพูบานเย็น หวานฉ่ำ “ลายนรรวมใจ” ปิดมทกรรม โกล่เกลี่ยช่วยลูกหนี้ฯ หวังซัพพอร์ตช่วย ต้นทุนค่าครองชีพถูกกลบ ชี้เรื่องหนี้สินถือเป็นเรื่องที่ประชาชนควรได้รับการดูแล ตั้ง “เลขาฯสอ.บต.” ดึงเทคโนโลยีเข้าช่วยเร็วขึ้น

□ นายกฯบินลงใต้

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) กรุงเทพมหานคร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะออกเดินทางไปท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยระหว่างเดินทางลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี นายกฯ ได้นั่งประชุมบนเครื่องบินร่วมกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐพันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. และนายชัชวราภรณ์ พรหมสาร ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

□ ฟีกคำพูดมลายู

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้สอบถามถึงความถูกต้องและเหมาะสมของคำพูดที่ทักทายประชาชน เป็นภาษามลายูจาก

พ.ต.อ.ทวี ถือคำว่า อัซซาลามูอะลัยกุมที่แปลว่า “ขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ท่าน” เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจในการพบปะประชาชนในพื้นที่ ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายกฯ ได้ฝึกซ้อมเบื้องต้นมาบ้างแล้ว นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวีที่รายงานมา ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ดิดขัดเรื่องอุปสรรคของสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ต้อง

ยกเลิกการลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จึงเดินทางไปเพียงแค่ จ.นราธิวาส และจ.ยะลา

□ ขอไถ่เกลี่ยหนี้

ต่อมา น.ส.แพทองธาร เดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาส โดยนายกฯ สวมเสื้อสูทสีชมพูบานเย็น หวานฉ่ำ ลายผ้าลายนรรวมใจ เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาส ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีที่ร่วมคณะเดินทางมาด้วย สวมเสื้อสีฟ้าเขียวลายนรรวมใจ โดยเดินทางไปถึงลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อพบปะนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมมหกรรมไถ่เกลี่ยช่วยลูกหนี้ “มีอยู่ มีกิน มีใช้” โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กษักรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาฯสอ.บต.) รอให้การต้อนรับ ซึ่งนายกฯเดินทักทายประชาชนจำนวนมากที่ขอต้อนรับพร้อมกับนายกฯ ซึ่งนายกฯได้หยิบมือถือของประชาชนมาถ่ายภาพเซลฟี่ด้วย ขณะที่ประชาชนบางคนตะโกนบอกว่า “นายกฯสวย” โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

□ รับปัญหาเรื้อรัง

นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานของประเทศ ไทย การปรับโครงสร้างหนี้การช่วยเหลือประชาชน การชะงักพอร์ดต่าง ๆ ในเรื่องนี้จะทำให้ต้นทุนของประชาชนลดลง และทำให้มีแรง มีกำลังในการที่จะจ่ายค่าครองชีพที่ถูกกลง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองและครอบครัว ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องหนี้สินถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับ การดูแลในเรื่องนี้ต่อจากนี้คือเรื่องของการหารายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งรัฐบาลจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสดี ๆ ให้กับประชาชน เพราะปีนี้เป็นปีแห่งโอกาส และรัฐบาลจะพยายามที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทุก ๆ คน ได้รับโอกาสในทุกพื้นที่

□ ใช้เทคโนโลยีช่วย

“วันนี้ขอฝากไปยังเลขาฯสอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยไม่ต้องมาจนถึงจังหวัด” นายกฯ กล่าว

จากนั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว. ยุติธรรม มอบเรือกอดและจำลอง เป็นของที่ระลึกให้กับนายกฯ ด้วย ก่อนนายกฯเดินทักทายประชาชนและนักเรียนนักศึกษาพร้อมถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ต่อมานายกฯ ได้เดินมายังโต๊ะไต่ถามช่วยเหลือลูกหนี้ โดยมีลูกหนี้ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยหนี้มีมูลค่า 80,000 บาท และเมื่อเข้าโครงการแล้วหนี้ลดเหลือ 50,000 บาทผ่อนเดือนละ 540 บาท ซึ่งนายกฯ สอบถามว่า “ไหวหรือไม่” สู้ ๆ นะ”

□ ขอดอนอัลไพน์

น.ส.แพทองธาร ปฏิเสธให้สัมภาษณ์หลังสื่อถามตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าทำไมกรณีที่ดินอัลไพน์ถึงถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงนี้ทั้งที่เคยเคลียร์ไปแล้ว โดยนายกฯยิ้มก่อนย้อนถามสื่อว่า “สังเกตไหมล่ะ”

ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีที่ดินออกเอกสารชี้แจง ถึงกรณีการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารแก่สื่อมวลชน เรื่องการเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่ดินอัลไพน์ โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลที่ได้มีคำวินิจฉัยว่า ที่ดินดังกล่าวตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องพิจารณาดำเนินการเพิกถอนคำสั่งเดิม หากกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธได้แจ้งมายังกรมที่ดิน กรมที่ดินก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบทันที โดยเพิกถอนรายงานการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดิ์)

□ รับขาดลงนาม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย เปิดเผยกรณที่นายชวลา ไทยเศรษฐ์ อธิบดีกรม.มหาดไทย เซ็นคำสั่งเพิกถอนที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ กลับคืนเป็นที่ธรณีสงฆ์ ว่า นายชวลาได้เซ็นจริง เพื่อให้กรมที่ดินปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้ลงนามก่อนพ้นตำแหน่ง แต่นายชวลาไม่มีอำนาจในการเพิกถอน เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวง

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องข้อกฎหมาย ที่ไม่ใช่เฉพาะคดีอัลไพน์ รวมถึงคดีที่ดินเขากระโดงด้วย ซึ่งเรื่อง การเพิกถอนอยู่ระหว่างกระบวนการ มาถึงจุดที่เป็นดุลพินิจของนายชำนาญวิทย์แล้ว หากไม่ดำเนินการก็จะผิดตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีเวลาถึงเดือน ก.ย.นี้ ก่อนที่จะเกษียณราชการ และเชื่อว่า จะทำทุกอย่างให้เรียบร้อย ซึ่งไม่มีทางออกซักเท่าไร เพราะดุลพินิจถูกถือกุมมา ตามแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่จะต้องเพิกถอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินอัลไพน์เป็นโมฆะ และที่ดินกลับไปเป็นที่ธรณีสงฆ์

□ แจ้งนายกฯแล้ว

เมื่อถามว่าหากมีการเพิกถอนที่ดินอัลไพน์ กรมที่ดินจะต้องเยียวยาผู้ถือครองโดยสุจริตหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กรมที่ดินต้องรับผิดชอบ ส่วนใครจะถูกจะผิด ก็ต้องไปโต้แย้งกัน ซึ่งหากเพิกถอนที่ดิน ผู้ถือครองโดยสุจริตจะต้องชดใช้ตามการประเมินมูลค่าที่ดิน เมื่อถามว่า ประเด็นอัลไพน์ ถือเป็นกรณีการแลกกันคนละหมัดระหว่างพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กับพรรคเพื่อไทย (พท.) หรือไม่หลังมีการดำเนินการเรื่องที่ดินเขากระโดง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นอำนาจโดยชอบธรรมของรองปลัดรัฐมนตรีไม่มีสิทธิไปยับยั้ง เรื่องเขากระโดงกับเรื่องอัลไพน์ หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คล้าย ๆ กัน มีการออกเอกสารสิทธิ แต่วันดีคืนดีก็มีคำสั่งศาลมาเพิกถอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อ เมื่อถามว่าการพิจารณาเพิกถอนที่ดินอัลไพน์จะต้องชี้แจงต่อนายกฯหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เคยชี้แจงแล้ว ซึ่งใครทำเรื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบ

□ มีกก.พนันฯดูแล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ

และรวม.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่น่าย ประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกฯและ รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ระบุจะจับมือกับกระทรวงมหาดไทยผลักดันแก้ปัญหานี้บนออนไลน์ให้ได้ ภายใน 2 เดือนว่า ได้หารือกันแล้ว หากส่วนไหน เกี่ยวข้องกับกระทรวงดีอี ก็ให้ไปยกร่าง กฎหมายมา ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง มหาดไทย เช่นขออนุญาตต่าง ๆ หรือการ กำหนดเรื่องการพนัน ประเภท ก ประเภท ข เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยยก ร่าง จากนั้นก็จะมาประกอบกันในคณะ กรรมการ ต้องมีคณะกรรมการพนันแห่งชาติ ที่ต้องกำกับดูแลออกเป็นกฎหมาย ใหม่ ต้องผ่านการรับรองจากสภา ซึ่งเป็น การเอาได้คืนขึ้นมาบนดินเราไม่ได้สนับสนุน การพนัน แต่ทุกวันนี้มีเต็มไปหมดอยู่ แล้ว ได้เห็นนโยบายไปแล้วว่า หากทำพนัน บนดินแล้ว ยังมีผู้จัดได้ดินอยู่ ก็ต้อง โฉนดลงโทษโดนยึดทรัพย์และถูกดำเนิน กติทางอาญา

□ อ่างพบดิลใหญ่

นายปรีเยศ อังกูรภักดี โฆษกพรรค ไทยสร้างไทย (ทสท.) ชวนประชาชนจับ ตาดิลใหญ่ ช่วงสุดสัปดาห์ โดยกล่าวว่า แม้กฎหมายกาสิโนเพิ่งเริ่มต้น แต่อยาก ให้ประชาชนจับตาดูเครื่องปั้นเจ็ดที่จะบิน ออกจากประเทศไทย ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ พร้อมนักธุรกิจไทย จุดมุ่งหมายเกาะฮ่องกง เพื่อเจรจางบแก๊งกาสิโน โดยมีผู้มากบารมี ที่ยังอยู่ต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการเจรจาระหว่างกลุ่มธุรกิจจากประเทศไทย ประเทศ จีน และมาเก๊า ซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริง จะ

ถือว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วมาก สำหรับ นโยบายกาสิโน เพราะไม่ต้องรอกฎหมาย แต่ใช้การเจรจามาในโต๊ะจับไวน์แล้วลงตัว ได้เลย จึงถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการ ทำงานของรัฐบาลมาก ๆ

□ อ่านต่อหน้า 14

อัลฟ่า

□ ต่อจากหน้า 2

□ ซ้ำไม่ได้ประโยชน์

โฆษกพรรค ทสท. ยังให้ความเห็น เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร ฉบับ ครม. ทั้ง 22 หน้าว่า แม้จะเป็นร่าง แรก ไม่ใช่ร่างที่สมบูรณ์ แต่เมื่ออ่านโดย ละเอียดก็พอจะรู้ได้ว่าไม่ได้เป็นการสร้าง ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซ้ำร้ายไปกว่า นั้นยังสุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดผลกระทบกับ ประชาชนหลายด้าน เพราะในหลายมาตรา ตนเองเห็นว่าหากไม่มีการแก้ไขหรือมี โครงร่างกฎหมายแบบนี้ประชาชน คนตัว เล็ก ๆ ธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงสังคม จะได้รับผลกระทบเต็ม ๆ แน่นนอน แถมประโยชน์ที่ประเทศชาติจะ ได้รับคงไม่เท่ากับผลประโยชน์ที่กลุ่มทุน บางกลุ่มจะได้รับ

□ โรมควนตั้งกระทู้

นอกจากนี้ในระหว่างการประชุม สภา ที่มีนายภราดร ปริศนานันทกุล รอง ประธานสภา คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการ ประชุม โดยในช่วงกระทู้ถามสดด้วยวาจา ของนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชช. เรื่อง การแก้ไขปัญหาค้า มนุษย์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตามนายกฯแต่

นายกฯ มอบหมาย รว.ดีอี มาตอบกระทู้ แทน แต่ทาง รว.ดีอี คิดภารกิจไม่ สามารถมาตอบกระทู้ได้ จึงขอเลื่อนกระทู้ ออกไปก่อน ทำให้นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ประสานงานเพื่อตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้มา ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่วันนี้กลับ ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนตอบ การเลื่อนนี้นี้ หมายความว่า กระทู้ต้องตกลงไป จาก ข้อมูลที่เก็บมาตั้งแต่ น.ส.แพทองธาร ชิน วิตร เป็นนายกฯ ฝ่ายค้านยื่นกระทู้ถามไป ทั้งสิ้น 20 กระทู้ รัฐบาลมาตอบเพียง 13 กระทู้ คิดเป็นร้อยละ 65 เท่านั้น

□ นำเรื่องร้อง ป.ป.ช.

นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ยอมรับ ว่าเหลืออด จึงหารือกับประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) จากนั้นไปจะไม่บอกล่วงหน้า กันอีกแล้ว เขาเป็นว่า เวลา 08.00 น. รู้ กัน จะมาตอบหรือไม่ ก็ให้สังคมได้รู้ว่าให้ ความสำคัญกับสภาและความเดือดร้อน ของสังคมหรือไม่ สิ่งที่กำลังทำเป็นเจตนา ที่ไม่สุจริต หลังจากวันนี้จะนำเรื่องไปยื่น ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทุกครั้งที่ เรายื่นกระทู้ไปแล้ว ท่านไม่มาตอบ ก็จะ ยื่นเข้าสู่ ป.ป.ช. ทุกครั้ง ไม่รู้ว่าผลจะ เป็นอย่างไร แต่ถือว่าท่านเข้าข่ายละเมิด กฎหมายบ้านเมือง ละเมิดรัฐธรรมนูญ (รธน.) ละเมิดข้อบังคับการประชุม ไม่ เคารพสภาใช้วิธีการนี้ด้วยคำฝ่ายค้าน.

สั่ง 'เลขาฯ ศอ.บต.' ดึงเทคโนโลยีเข้าช่วย

'นายกฯ อึ้ง' ลงใต้ ลุยไกล เกาหลีเหนือ

ยันรัฐบาลเดินทางกระตุ้นศก. สร้างรายได้ให้ 'ปชช.' ทุกพื้นที่

"นายกฯ" ถึงนราฯ สวมเสื้อสีชมพูบานเย็น "ลายนรารวมใจ" เปิดมทกรรมไกล เกาหลี ช่วยลูกหนี้ฯ สั่ง "เลขาฯ ศอ.บต." ดึง

เทคโนโลยีเข้าช่วยเร็วขึ้น พร้อมทำการ บ้านบนเครื่องบิน ช่อมพูดภาษามลายู ก่อนลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้

เมื่อเวลา 10.19 น.วันที่ 16 มกราคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างเดินทาง ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ของน.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้นั่ง ประชุมบนเครื่องบินร่วมกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและร.มว. กลาโหม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รอง นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.คมนาคม พ.ต.ท.วี สอดส่อง ร.มว.ยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ



● ลงใต้...น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นั่งประชุมบนเครื่องบินร่วมกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและร.มว.กลาโหม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและร.มว.คมนาคม พ.ต.ท.วี สอดส่อง ร.มว.ยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อม สอบถามถึงความถูกต้องและเหมาะสมของคำพูดที่กทพยประชาชน เป็นภาษามลายู

พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ในช่วงหนึ่งนายกฯ ได้สอบถามกำหนดการการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันเดียวกันนี้ คือ จ.นราธิวาส ยะลา และปัตตานี จากพ.ต.อ.ทวี ที่รายงานว่าเป็นพื้นที่ จ.ปัตตานี ดัดจริตเรื่องอุปสรรคของสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ต้องยกเลิกการลงพื้นที่

ต่อหน้า ▶ 8

■ นายกฯ

ต่อจากหน้า 1

จ.ปัตตานี เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จึงเดินทางไปเพียงแค่ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา

นอกจากนี้นายกฯ ยังได้สอบถามถึงความถูกต้องและเหมาะสมของคำพูดทักทายประชาชน เป็นภาษามลายูจากพ.ต.อ.ทวี คือคำว่า อัซชะลามอะลัยกุม ที่แปลว่า "ขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ท่าน" เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจในการพบปะประชาชนในพื้นที่ ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายกฯ ได้ฝึกซ้อมเบื้องต้นมาบ้างแล้ว

ต่อมาเมื่อเวลา 11.25 น. น.ส.แพทองธาร เดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยนายกฯ สวมเสื้อสูทสีชมพูบานเย็น ลายผ่านรารวมใจ เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาส

ต่อมาเวลา 12.00 น.นายกฯ เดินทางถึงลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อพบปะนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมมหกรรมไกลเกลี้ยช่วยลูกหนี้ "มีอยู่ มีกิน มีใช้" โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาฯ ศอ.บต.) รอให้การต้อนรับ พร้อมเดินทักทายประชาชนจำนวนมากที่ขอถ่ายภาพ ซึ่งนายกฯ ได้หยิบมือถือของประชาชนมาถ่ายภาพเซลฟี่ด้วย ขณะที่ประชาชนบางคนตะโกนบอกว่า "นายกฯ สวย"

ต่อมานายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้รู้สึกดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเจอกับพี่น้องทุกคนและได้มาที่จ.นราธิวาส ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีที่ได้มาเจอกับประชาชนด้วยตนเอง และตั้งแต่เดินเข้ามาทุกท่านต้อนรับอย่างอบอุ่นมาก ต้องขอขอบคุณอย่างมากในนามของรัฐบาลขอบคุณทุกภาคส่วน ที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาไกลเกลี้ยเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานของประเทศไทย การปรับโครงสร้างหนี้การช่วยเหลือประชาชน การขับพอร์ตต่างๆ ในเรื่องนี้จะทำให้ต้นทุนของประชาชนลดลง และทำให้มีแรง มีกำลังในการที่จะจ่ายค่าของชีพที่ถูกกลบ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองและครอบครัว ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

"เรื่องนี้สินถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับดูแลในเรื่องนี้ต่อจากนี้คือเรื่องของการหารายได้

เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสดีๆ ให้กับประชาชน เพราะปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสและรัฐบาลจะพยายามที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในทุกพื้นที่ วันนี้ขอฝากไปยังเลขาฯ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการไกลเกลี้ยหนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยไม่ต้องมาถนัดจังหวัด"

จากนั้นพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว. ยุติธรรม มอบเรือกอล์ฟและจำลอง ของที่ระลึกให้กับนายกฯ ด้วย ก่อนนายกฯ เดินทักทายประชาชนและนักเรียนนักศึกษาพร้อมถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ต่อมานายกฯ ได้เดินมายังโต๊ะไกลเกลี้ยช่วยลูกหนี้ โดยมีลูกหนี้ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โดยหนี้มีมูลค่า 80,000 บาท และเมื่อเข้าโครงการแล้วหนี้ลดเหลือ 50,000 บาทผ่อนเดือนละ 540 บาท ซึ่งนายกฯ สอบถามว่า "ไหวหรือไม่ ลูฯ นะ"



'นายกฯ อิงค์-รอมว.ทวี' เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย ช่วยลูกหนี จ.นราธิวาส 'มีอยู่ มีกิน มีใช้'



หมายเหตุ...ที่ลานพิกุล มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.68 นางสาวแพทองธาร
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วย
ลูกหนี "มีอยู่ มีกิน มีใช้" โดยกระทรวง
ยุติธรรม ตามคำเชิญของ พ.ต.อ.ทวี สอด
ส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมพบปะนักศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้า
ร่วมงานฯ กว่า 2,000 คน โดยมี นายอุ

เสง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม, พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คช
รักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส, แม่ทัพภาคที่ 4, อธิบดี
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, อธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม, หัวหน้าหน่วยราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต้, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาชาติ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีการถ่ายทอด
สัญญาณสดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของกรมประชาสัมพันธ์ ด้วย ทั้งนี้ หลัง
เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วย
ลูกหนี "มีอยู่ มีกิน มีใช้" จังหวัดนราธิวาส
แล้ว ยังมีกำหนดการร่วมกันในการตรวจ



เรา:เปลี่ยนความ ท้าทายให้กลายเป็น ความหวัง โอกาส และความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจและสังคม

ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพบปะผู้นำ
ศาสนา และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิ จังหวัดยะลา ในช่วงบ่ายด้วย โดยมี
มีรายละเอียด ดังนี้



งานมหกรรมไกลเกลี่ยช่วยเหลือฯ "มีอยู่
มีกิน มีใช้" โดยกระทรวงยุติธรรม จังหวัด
นราธิวาส ในวันที่ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
มือ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำ
ของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม โดย กรมบังคับคดี
และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ (ศอบต.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ร่วมกันเชิญชวนลูกหนี้ กยศ. เข้า
ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีการไกลเกลี่ยข้อ
พิพาทและทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยลูกหนี้ กยศ. ที่เข้า
ร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ คือ การปลดภาระผู้ค้ำประกัน,
ขยายการผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 15 ปี
ชำระเสร็จตามสัญญาลดเบี้ยปรับร้อยละ
100 ดอกเบี้ยร้อยละ 1 เบี้ยปรับร้อยละ 0.5

ส่วนกรณีผู้กู้ยืมที่ถูกบังคับคดี กยศ. จะงด
การบังคับคดี และผู้ค้ำประกันถูกบังคับคดี
กยศ. จะถอนการบังคับคดี และจากผลการ
ดำเนินงานภาพรวมในปี 2567 ลูกหนี้ใน 3
จังหวัดชายแดนใต้ ได้เข้าร่วมทำสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้แล้ว 33,123 ราย ทำให้งาน



มหกรรมไกลเกลี่ยช่วยเหลือฯ สามารถช่วย
แก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน, หนี้ กยศ. และ

เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกได้อีกทาง
หนึ่ง ซึ่งช่วยยุติปัญหาได้โดยไม่ต้อง
ขึ้นศาล และเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระเงิน
คืนกองทุนได้อย่างต่อเนื่องจนหมด



นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายก
รัฐมนตรี กล่าวว่า "ในนามของรัฐบาลขอ
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มาไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ ในวันที่ ถือ

เป็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วน ข้อแรกที่รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจไทยยังเติบโตน้อยกว่าศักยภาพที่มีอยู่จริง อันเนื่องมาจากปัญหาหนี้สินเรื้อรัง ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นทุกที เราจะเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็น ความหวัง โอกาส และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ดิฉันขอฝากไปยังท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการ



บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไร ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ต้องเดินทางมายังจังหวัด อาจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ AI เขามาช่วย หรือมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด เป็นหน่วยรับเรื่องเพื่อปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้ อีกทั้งจะได้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่จะนำไปปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มสินเชื่อบ้านและรถ ที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้เช่นกัน"

ทางด้าน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ในนามข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ "มีอยู่ มีกิน มีใช้" ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ศอ.บต. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาหนี้ครัวเรือน ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชน ทั้งที่เป็นหนี้ในระบบและนอกระบบ นักศึกษาเรียนจบมายังไม่มีงานทำก็มีหนี้ติดตัวแล้วหลายคนรายได้ไม่พอกับรายจ่าย รวมไปถึงผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันด้วย ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ สำหรับในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ถือเป็นหนี้ลำดับต้นๆ ของพื้นที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และทรัพย์โดยส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาขายทอดตลาดนั้นเป็นทรัพย์ของผู้ค้าประกัน สะท้อนให้เห็นถึงข้อพิพาททางแพ่งที่เป็นปัญหาของพื้นที่

"การจัดมหกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เปิดโอกาสให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่ยังไม่ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ได้มาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้าง



หนี้ หลังจากไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จะส่งผลให้สัญญาเป็นไปตามกฎหมายใหม่ ด้านวงกัตราดอกเบียใหม่ ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ขยายระยะเวลาผ่อนชำระเบียปรับหรือเงินเพิ่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะพักแขวน

ไว้ ไม่เอามารวมในสัญญาเป็นทุนทรัพย์ จะคำนวณเฉพาะดอกเบี้ยและเงินต้นคงเหลือ ถ้าผ่อนหมดเบียปรับที่พักแขวนเอาไว้จะยกให้ ผู้ค้าประกันจะหลุดพ้นจากสัญญากู้ยืม รวมถึงลูกหนี้ที่เคยชำระหนี้มาก่อนทั้งตรงตามงวดหรือผิดนัดชำระหนี้ ก็จะนำยอดหนี้ทั้งหมดมาคำนวณใหม่คำนวณย้อนหลังให้ โดยคำนวณเงินเพิ่มหรือเบียปรับจากเดิมร้อยละ 7.5 ต่อปี ลดเหลือร้อยละ 0.5



ต่อปี ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมากในการแก้ไขโครงสร้างหนี้ ลดภาระรายจ่าย ทำให้ประชาชนมีความสามารถในการชำระหนี้มากยิ่งขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ประชาชนมีอยู่ มีกิน มีใช้ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล" พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าว

DEVELOPMENT

'Ung Ing' vows progress on South projects

MONGKOL BANGPRAPA

Prime Minister Paetongtarn "Ung Ing" Shinawatra has vowed to speed up development projects in the southern provinces and improve the livelihoods of local residents.

The prime minister yesterday chaired a meeting in Narathiwat to discuss progress on development projects in the southern border provinces, such as the construction of a parallel bridge over the Kolok River in Sungai Kolok district in Narathiwat and the Hat Yai-Sungai Kolok double-track railway project.

The journey marked the premier's first visit to the southernmost provinces of Narathiwat, Pattani and Yala.

Ms Paetongtarn said she wanted to hear directly from local residents during the visit so the government could help ease their problems.

"The government has attached importance to promoting decentralisation because local agencies are closer to citizens and have better knowledge of their preferences and needs," she said.

She also stressed the need for certain agencies to ensure there are no delays to the transport development projects in Narathiwat because any delay would lead to cost overruns.

Regarding the construction of a parallel bridge over the Kolok River in

Sungai Kolok, she said that the government had reached a procurement deal with Malaysia. Construction is expected to start in June and take 24 months.

The Hat Yai-Sungai Kolok double-track railway project will also benefit the region as it will help speed up the transport of goods, Ms Paetongtarn said, adding that the government is trying to make the most of advanced technology to improve the transport system.

In particular, the export of agricultural produce is a priority as the government is looking for ways to promote farm produce and boost farmer's income, she said.

She said the government is ready to offer scholarships to students to further their studies in the field of future industries that have the potential to drive significant business growth.

Ms Paetongtarn yesterday also presided over the opening of a debt settlement fair for debtors of the Student Loan Fund, organised by the Justice Ministry at Princess of Naradhiwas University in Narathiwat. More than 2,000 SLF debtors attended the event aimed at helping ease their debt burdens through relief measures.

คนชนขาว/สัปดาห์จร

■ 'กรม.' ไฟเขียว 'พรบ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์ฯ'

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 ม.ค.68 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ว่า ที่ประชุม กรม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถาบันบันเทิงครบวงจร หรือ เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยมีสาระกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถาบันบันเทิงครบวงจร เช่น กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดนโยบายสถาบันบันเทิงครบวงจร และคณะกรรมการบริหารจัดการตั้งสำนักงาน กำกับการประกอบสถาบันบันเทิงครบวงจร และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เรื่องการอนุญาตให้ประกอบสถาบันบันเทิงครบวงจร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มเรื่องการท่องเที่ยวและส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตลอดจนการแก้ปัญหาหนี้ผิดกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ส่งผลดีต่อภาพรวม เป็นหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ ตามที่เคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไป

เมื่อถามว่า เมื่อกฤษฎีกายกแล้ว ต้องนำเข้า กรม.อีกรอบ หรือส่งไปยังสภาฯ น.ส.แพทองธาร ตอบว่า เราให้กฤษฎีกามีความเห็นเฉยๆ ในที่ประชุมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ระบุว่า ไม่ได้ขวางอะไร เพียงแต่ต้องการปรับเนื้อหาข้างใน เพราะมีข่าวว่ากฤษฎีกาขวางซึ่งไม่ได้ขวาง เพียงแต่อยากปรับเนื้อหาให้ตรงกับที่ตนได้แถลงต่อรัฐสภา ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะปรับค่าให้เข้ากันเท่านั้น

เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าส่งให้สภาฯ ได้เลย ไม่ต้องเข้า กรม.อีกรอบ นายกฯ ตอบว่า "ใช้คะ ส่งเข้าสภาฯ ได้เลย" เมื่อถามอีกว่า เป้าหมายจะผลักดันให้ได้ภายในปีนี้หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า จริงๆ พยายามผลักดัน แต่ต้องรอกระบวนการต่างๆ ว่า จะผ่านอะไรแค่ไหนอย่างไร แต่เกิดขึ้นเร็วก็ดี เราดูอย่างประเทศสิงคโปร์ที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ มีกาลิโนแค่ 10 เฟอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นเรื่องการท่องเที่ยว เมื่อก่อนอาจมีคนบอกว่างคโปร์มีสถานที่ท่องเที่ยวน้อย แต่พอมีกาลิโน ก็ทำให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างมาก และจัดที่ก็สูงชันอย่างมากเช่นกัน ฉะนั้นจะเกิดผลดีให้กับประเทศในอนาคต ถ้าหากผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี



ยินให้ดีๆ แล้ว

ทิวหอกรเศรษฐกิจของรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แต่ไม่ใช่สายพีรเชนต์ สำหรับ **พิชัย ชุณหทวาริ** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลายคนเล่าให้ฟัง **รองพิชัย** เป็นคนมีของ เหมือนคลังสมองเรื่องเศรษฐกิจ แต่ไม่ถนัดงานการเมือง เรื่องลี้ลับภาษาญ่ายาวๆ เลยกตกเป็นของ **เสียนิม-จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคเพื่อไทย

แต่หากให้ **รองพิชัย** ได้พูด ได้เล่าเรื่องที่มีสาระ สามารถพูดได้เป็นชั่วโมง ชนิดมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป เพื่อให้คนฟังได้เข้าใจที่มาที่ไปที่ทำงานทุกวันนี้มี



พิชัย ชุณหทวาริ

2 แห่ง คือ ห้องรองนายกรัฐมนตรี ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กับกระทรวงการคลัง แถวถนนพระราม 6 หลายคนยังไม่ทราบ **รองพิชัย** เป็นพวกเสนาบดีประชุมยาว เวลาเช้าทำเนียบรัฐบาล บางวันออกไปฟ้ามืด 2 ทุ่มยังมีให้เห็นมาแล้ว

หากนักข่าวจะไปตักสัมภาษณ์ต้องอืด ต้องตั้งใจรอ เพราะ **รองพิชัย** ประชุมมาราธอน จริงจัง ไม่ได้ทำเป็นพิธีเท่านั้น

ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลายครั้งมักตกเป็นเป้าสัมภาษณ์ เพราะสามารถตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศ ในฐานะหัวหน้าทีม

เพียงแต่ก่อนหน้านี้มีสัมภาษณ์ **รองพิชัย** แบบกะปริบกะปรอย เพราะแทบทุกครั้งเวลาลงจากรถยนต์แล้ว เจ้าตัวไล่เกียรติเดินหน้า มุ่งเข้าห้องประชุม ครม.เป็นหลัก

หลายๆ ครั้งชุมนุมจนเกือบจะชน จะลี้ภัยกันหลายครั้ง กระทั่งมีการประสานทีมรักษาความปลอดภัยซุนคลังให้ยืนให้ดีๆ เพราะเป็นห่วงกลัวเสนาบดีจะสะดุดล้ม เพราะคนมันเยอะ

การประชุม ครม.ครั้งล่าสุด **รองพิชัย** ลงรถยนต์เสร็จ ไม่มีวุ่นวายเหมือนเดิม ทีมงานพาไปยืนตรงไม้ค้ำสัมภาษณ์เป็นกิจจะลักษณะ

ถาม-ตอบกันพอหอมปากหอมคอไม่กี่นาที จากนั้นเสร็จสรรพ หลายคนปรบมือ อย่างนี้เข้าท่า ไม่เสี่ยงสะดุดล้มด้วย

เริ่มปรับจูนกับนักข่าวทำเนียบฯ ได้ สัปดาห์ต่อไป **รองพิชัย** ชิลๆ แล้ว.

ณ.เกษ



ไม่ไหวแล้ว



จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

พ ดึง “โด๊ก” น้ำหวานยอดฮิต
ที่ใครๆ ก็ชอบชอบ
หนึ่งในด้อมคือ **ทันจุลพันธ์**
อมรวิวัฒน์ หรือ **พีหนิม** รมช.คลัง
เลิฟการดื่มน้ำได้กมกๆ ทุกคนที่เคย
ทำงานด้วยต่างรู้

ล่าสุด กระจิบข่าวมีโอกาสร่วม
โต๊ะอาหารจีนกับพีหนิม ร้านอาหาร
มีเครื่องดื่มหลายอย่างให้บริการ
รวมทั้งเครื่องดื่มโด๊ก

ด้วยซิกเนเจอร์ร้านจีน และ
คนร่วมโต๊ะต่างดื่มชาร้อน เก๊กฮวย
พีหนิมจึงศัพท์ “รับเก๊กฮวยเย็นครับ
แต่ขอหวานนิดนึง”

ผ่านไปเป็นชั่วโมงพีหนิมน่าจะทนไม่ไหวแล้ว หันไปบอกพนักงาน “ขอโด๊ก
ครับ (ยิ้ม)” พร้อมแซวตัวเอง “แหมมม...นั่งทนมาตั้งนาน”

ถึงบางอ้อ เห็นพีหนิมนั่งเครียดๆ คิดว่าจากประเด็นข่าวที่กระจิบข่าวชกใช้
ที่แท้...อาการขาดโด๊ก (ฮาา)

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7590

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 44.87

Ad Value: 44,870

PRValue (x3): 134,610

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เผ่าภูมิจี' ดีเคย์แจกหมื่นสูงอายุ 27 ม.ค.นี้แน่! ซื้อสินค้าไม่จำกัดเงื่อนไข

'เผ่าภูมิจี' ดีเคย์แจกหมื่นสูงอายุ ● 27 ม.ค.นี้แน่! ซื้อสินค้าไม่จำกัดเงื่อนไข

คลังพร้อมกดปุ่ม "ดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2" เปิดตรวจสอบสิทธิ์ 22 ม.ค.นี้เป็นต้นไป
เร่งกลุ่มสูงอายุผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนผ่านทุกธนาคาร เพื่อรับเงินหมื่นพร้อม
กัน 4 ล้านรายในวันที่ 27 ม.ค.นี้

นายเผ่าภูมิจี โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
ผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเงิน 10,000 บาท
ต่อคน แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เงื่อนไขประมาณ 4 ล้านราย ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน
แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2567 สำเร็จ (ลงทะเบียน
โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital
Wallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 ก.ย.
2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 กันยายน
2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ (1.1)
ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000
บาท สำหรับปีภาษี 2566 (1.2) ไม่เป็นผู้ที่มี
เงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30
มิ.ย. 2567 (1.3) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
(1.4) ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่
นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องกักขัง
และผู้ต้องกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรม
ราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567 และ
(1.5) ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตาม
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่าน
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

2.สามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินใน
โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้
ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป โดย
กรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ
"เข้าสู่ระบบ" ให้เรียบร้อยก่อน และกด "ตรวจ
สอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเติมเงิน
10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้า
สู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการฯ

3.ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการฯ
จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝาก
ที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน
เท่านั้น (ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์
ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้) ซึ่งการผูกบัญชี
พร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถ
ผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้โดย
ไม่จำกัดว่าต้องเป็นธนาคารของรัฐ ทั้งนี้ ขอ
แนะนำให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับ
เลขประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 22 ม.ค. 2568 เพื่อรอรับการจ่ายเงิน
ในวันที่ 27 ม.ค. 2568

4.กรณีผู้สูงอายุมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูก
กับเลขประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว ควรตรวจ
สอบกับธนาคารด้วยว่าบัญชีดังกล่าวยังคง
มีสถานะปกติที่สามารถรับเงินโอนได้หรือ
ไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรับเงินในวันที่ 27
มกราคม 2568

5.ในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่าย
เงินซ้ำ (Retry) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7590

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 44.87

Ad Value: 44,870

PRValue (x3): 134,610

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เผ่าภูมิจี' ดีเดย์แจกหุ้นสูงอายุ 27 ม.ค.นี้แน่! ซื้อสินค้าไม่จำกัดเงื่อนไข

3 ครั้ง ได้แก่ (ครั้งที่ 1) จ่ายเงิน 28 ก.พ. 2568 สำหรับผู้ผูกพร้อมเพย์ก่อน 25 ก.พ. 2568 (ครั้งที่ 2) จ่ายเงิน 28 มี.ค. 2568 สำหรับผู้ผูกพร้อมเพย์ก่อน 25 มี.ค. 2568 และ (ครั้งที่ 3) จ่ายเงิน 28 เม.ย. 2568 สำหรับผู้ผูกพร้อมเพย์ก่อน 23 เม.ย. 2568 ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดการ Retry ครั้งที่ 3 แล้ว กระบวนการคลั่งจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการฯ

6. ผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ สามารถตรวจสอบผลการจ่ายเงินว่าตนได้รับโอนเงิน 10,000 บาท สำเร็จหรือไม่ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ในวันถัดจากวันที่รัฐจ่ายเงิน (แสดงผลการจ่ายเงินครั้งแรกในวันที่ 28 ม.ค. 2568)

นายเผ่าภูมิจี กล่าวย้ำว่า ให้ผู้สูงอายุที่ประเมินว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ขอให้ดำเนินการเพื่อให้พร้อมรับสิทธิตามโครงการฯ โดยสามารถติดต่อขอผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ในทันที โดยเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายแต่อย่างใด ■

เฟส2เฮ!รับโอนเงินหมื่น27มกราฯ

ผู้สูงอายุเตรียมรับทรัพย์! “เผ่าภูมิ” เผยเงิน 10,000 บาท “เฟส 2” พร้อมโอน 27 ม.ค.นี้ เน้นประช.เร่งเช็กสิทธิผ่านเว็บทางรัฐก่อน 22 ม.ค.-รับผูกพร้อมเพย์รัฐโอนซ้ำให้ 3 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.68 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคนแก่ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ดังนี้ 1.เป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” สำเร็จ (ลงทะเบียนโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 กันยายน 2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 1.1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566 ข้อ 1.2 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ข้อ 1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ข้อ 1.4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องกักขัง และผู้ต้องกักกัน ตามฐานข้อมูลของ

■ เฟส2

ต่อจากหน้า 1

กรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ข้อ 1.5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ ดร.เผ่าภูมิ กล่าวต่อว่า ส่วน 2. ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 68 เป็นต้นไป โดยกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ “เข้าสู่ระบบ” และกด “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” โครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการฯ 3. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้) ซึ่งสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นธนาคารของรัฐ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ม.ค. 68 เพื่อรอรับการจ่ายเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68

ขณะที่ 4. ควรตรวจสอบกับธนาคารด้วยว่าบัญชีพร้อมเพย์ดังกล่าวยังคงมีสถานะ

ปกติที่สามารถรับเงินโอนได้หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรับเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68 และ 5. ในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ (Retry) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ วันที่ 28 มีนาคม และวันที่ 28 เมษายน 68

รมช.คลัง ยังกล่าวเน้นย้ำให้ผู้สูงอายุ ที่ประเมินว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการเร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ขอให้ดำเนินการเพื่อให้พร้อมรับสิทธิตามโครงการฯ โดยสามารถติดต่อขอผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ในทันที

อนึ่ง เงินที่รัฐสนับสนุนจำนวน 10,000 บาทต่อคน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมจำนวนประมาณ 4 ล้านราย สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายแต่อย่างใด

ก่อนหน้า > 8

“เผ่าภูมิกิ” ยัน โอนแน่เงินหมื่น เฟสสอง 27 ม.ค. เช็กสิทธิ 22 ม.ค.นี้

อ่านต่อหน้า | 4

‘เผ่าภูมิกิ’ ยันโอนแน่ เงินหมื่นเฟสสอง 27 ม.ค.

ผู้จัดการรายวัน360 – “เผ่าภูมิกิ” เผย “เงิน 10,000” เฟสสอง โอน 27 ม.ค. เช็กสิทธิ 22 ม.ค. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ คุณสมบัติอายุ 60 ขึ้นไป ณ วันที่ 15 ก.ย. 2567 เนะริบ ผูกพร้อมเพย์ รัฐโอนซ้ำให้ 3 ครั้ง

ดร.เผ่าภูมิกิ โฉจรณสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคน แก่ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ดังนี้ เป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” สำเร็จ, สัญชาติไทย, อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 67 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566, ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย.67. ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 67, ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท, ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี67 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 68 เป็นต้นไป

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการจะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ม.ค. 68 เพื่อรอรับการจ่ายเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68 ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย จะดำเนินการจ่ายเงินซ้ำจำนวน 3 ครั้ง.

โอนเงินหมื่นผู้สูงอายุ 27 ม.ค.นี้

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ม.ค.68 ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วราว 8.5-4 ล้านคน สามารถตรวจสอบผ่านแอปทางรัฐ ด้วยการกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ “เข้าสู่ระบบ” และกด “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิในโครงการ

ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุยังไม่ได้ทำบัญชีธนาคารเป็นบัญชีพร้อมเพย์ผ่านเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น จึงขอให้ไปเร่งดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารว่าผูกพร้อมเพย์หมายเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนที่รัฐจะโอนเงิน 10,000 บาท วันแรกในวันที่ 27 ม.ค.นี้ ให้กลุ่มผู้สูงอายุ หากการโอนไม่สำเร็จครั้งแรก จะมีการโอนซ้ำอีก 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 28 ก.พ. 28 มี.ค. และ 28 เม.ย. หาก

ยังโอนไม่สำเร็จอีก จะถือว่าสละสิทธิ์

นายเผ่าภูมิกล่าวย้ำว่า ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงิน 10,000 บาทนั้น จะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.67 ซึ่งเกิดก่อนหรือในวันที่ 16 ก.ย. 2507, ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566, ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567, ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567, ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องกักขัง และผู้ต้องกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567 และไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ.

STIMULUS

Next phase of digital wallet scheme set to commence

WICHIT CHANTANUSORNIRI

The Finance Ministry is poised to transfer 10,000 baht per person to eligible seniors under the digital wallet project, estimated to number 3.5-4 million people, in the next phase starting Jan 27.

This initiative is expected to circulate more than 30 billion baht in the economy, according to the government.

Deputy Finance Minister Paopoom Rojanasakul said the government will hand out 10,000 baht per person in the second phase of the scheme to Thais age 60 or older who meet the eligibility criteria, with the aim of stimulating the economy.

The funds are scheduled to be transferred to accounts linked to PromptPay via national IDs on Jan 27.

Payments cannot be made to PromptPay accounts linked to a

phone number. Any bank account can be linked without restriction at state-owned banks.

Mr Paopoom advised eligible recipients to link their PromptPay accounts to their national ID by Jan 22 to ensure payment on Jan 27.

He also recommended eligible recipients check with their bank to confirm their PromptPay account is active and capable of facilitating the transfer.

Eligible Thais must have registered using the government's Tang Rat app and be 60 or older as of Sept 15, 2024.

Additional eligibility conditions include having annual assessable income for the 2023 tax year of no more than 840,000 baht, while eligible applicants can have a maximum of 500,000 baht in bank deposits as of June 30, 2024.

Recipients cannot reside in social welfare institutions under the Social

Development and Human Security Ministry as of Nov 30, 2024, and cannot be a convicted prisoner, detainee, confined individual, or under preventive detention based on the Corrections Department's database as of Nov 30, 2024.

Eligible recipients must not belong to the groups that already received a payment from the 2024 stimulus programme, who were mainly state welfare cardholders or people with a disability.

Mr Paopoom said individuals can check their status on the Tang Rat app from Jan 22, entering their username or national ID number and password to log in, then selecting "check registration status" under the "Digital Wallet 10,000-baht programme".

If payment to groups fails on the first attempt, three more attempts to complete payments are planned on Feb 28, March 28 and April 28.

facebook

อีเมลหรือโทรศัพท์



มติเพรส Online
3 ชั่วโมง · 🌐

เผ่าภูมิ! เผย เงิน 10,000 เฟส2ผู้สูงอายุเช็คสิทธิ 22 ม.ค.โอน27ม.ค. ผ่านทางรัฐ แะรับผูกพร้อมเพย์ รัฐโอนเข้าใ้ 3 ครั้ง

วันที่ 16 ม.ค.68 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ดังนี้

1.เป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" สำเร็จ (ลงทะเบียนโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 กันยายน 2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1.1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
- 1.2 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
- 1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- 1.4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขังกักขัง และผู้ต้องขังกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- 1.5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

2. ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน 'ทางรัฐ' ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 68 เป็นต้นไป โดยกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ "เข้าสู่ระบบ" และกด "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการ

3. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือ) ซึ่งสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นธนาคารของรัฐ

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ม.ค. 68 เพื่อรอรับการจ่ายเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68

4. ควรตรวจสอบกับธนาคารด้วยว่า บัญชีพร้อมเพย์ดังกล่าวยังคงมีสถานะปกติที่สามารถรับเงินโอนได้หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรับเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68

5. ในกรณีที่ย้ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ (Retry) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 28 มีนาคม และ 28 เมษายน 68



แชร์ 1 ครั้ง

👍 ถูกใจ 💬 แสดงความคิดเห็น

facebook

Email or phone Password Log In Forgotten account?

TNN Wealth
3h · ๑

#economics ความคืบหน้าการแจกเงินหมื่นนครระดับเศรษฐกิจ เฟส 2 ของรัฐบาล

นายแพทย์ วิชาญกุล วิชาญกุล ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคน แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระจายความเจริญสู่ชนบท ดังนี้

1. เป็นผู้ถือทะเบียนบ้านเลขที่เลขที่ "ทางรัฐ" สำเนา (สถานะเป็นโครงการเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet สำเนา) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 ม.ค. 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 ม.ค. 2507)

คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1.1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้ที่ประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
- 1.2 ไม่เป็นผู้มีที่ดินรกรากเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567
- 1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของชุมชน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567
- 1.4 ไม่เป็นผู้มีชื่อใน 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขังกึ่ง และผู้ต้องขังกักขัง สามารถขอลงชื่อขอรับชำระหนี้ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567
- 1.5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการระดับเศรษฐกิจ ปี 2567 มานุษยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการ

ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 68 เป็นต้นไป โดยกรอกบัญชีผู้ใช้ประจำเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ "เข้าสู่ระบบ" และกด "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เฉพาะผู้ลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิ์โครงการฯ

3. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ส่วนบัญชีเงินฝากที่ถูกพร้อมเพรียงและประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพรียงที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ได้) ซึ่งสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำกัดวงคือเป็นธนาคารของรัฐ ทั้งนี้ ขณะดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพรียงประจำตัวประชาชนในขั้นสุดท้ายในวันที่ 22 ม.ค. 68 เพื่อรับการจ่ายเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68

4. ตรวจสอบระบบกับธนาคารด้วยบัญชีพร้อมเพรียงดังกล่าวของนิติบุคคลที่ดำเนินการกับเงินโอนได้หรือไม่ เพื่อให้เงินโอนพร้อมเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68

5. ในกรณีที่จ่ายเงินไม่ถูกต้องเป็นหน่วยไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ (Retry) ไม่เกินกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 28 ก.พ., 28 มี.ค., และ 28 เม.ย. 68

ติดตาม #ทางรัฐ #เศรษฐกิจ #การลงทุน #TNNWEALTH

ติดตามข่าวทันและการลงทุนทางไลน์
Line @TNNWEALTH : <https://bit.ly/3iCKmID>

ติดตาม TNN Wealth ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่นี่

- Website : <https://bit.ly/TNNWealthWebsite>
- YouTube : <https://bit.ly/TNNWealthYouTube>
- TikTok : <https://bit.ly/TNNWealthTikTok>

หรือรายการ Live ไลฟ์ทาง <https://bit.ly/3HmUn40>

“เงินหมื่นผู้สูงอายุ”
เริ่มโอน 27 ม.ค.
เช็กสิทธิ์ผ่าน “ทางรัฐ” 22 ม.ค.

4 shares

Like Comment



พร้อมโอนเงิน 10,000 บาทให้ผู้สูงอายุ ย้ำต้องลงทะเบียนผ่านแอปฯ "ทางรัฐ"

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภาครัฐจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคน แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ จำนวนประมาณ 4 ล้านราย ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

สามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินในโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยกอลบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ "เข้าสู่ระบบ" ให้เรียบร้อยก่อน และกด "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการฯ

ย้ำ ผู้มีบัญชีผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้)

#โอนเงินให้ผู้สูงอายุ #โอนเงิน10000บาท #ผู้สูงอายุ #พร้อมเพย์ #โอนเงินเข้าบัญชี #เงินดิจิทัล10000บาท #เงินดิจิทัล10000บาทผู้สูงอายุ #เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ #PPTVHD36



PPTVHD36.COM

พร้อมโอน "เงินดิจิทัล 10,000 บาทผู้สูงอายุ" ย้ำต้องลงทะเบียนผ่านแอปฯ "ทางรัฐ"

23

1 ความคิดเห็น





หน้าหลัก / ทันเหตุการณ์ / Breaking News / การเมือง

รมช.คลังเผยคุณสมบัติผู้สูงอายุ เข้าข่ายรับเงินหมื่นเฟส 2

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2568 11:59 | อัปเดต: 16 ม.ค. 2568 11:59 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทำสงวน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคนแก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ คือเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐสำเร็จ (ลงทะเบียนโครงการเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 ก.ย. 2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
- 2 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567
- 3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนามาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
- 4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขังกึ่ง และผู้ต้องขังกึ่ง ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
- 5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

รมช.คลังเผยคุณสมบัติผู้สูงอายุ เข้าข่ายรับเงินพิเศษ 2

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2568 11:59 อัปเดต 16 ม.ค. 2568 11:59



นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคนแก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ คือเป็นผู้ถือทะเบียนบ้านและปพลิเคชัน ทางรัฐ สำเร็จ (ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน DigitalWallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 ก.ย. 2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้ถึงประมาณเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
- 2 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567
- 3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพิทักษ์สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
- 4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังใน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
- 5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินจากโครงการช่วยเหลือราษฎร กิจ D 2567 ผ่านผู้มีโครงสร้างจัดการแห่งรัฐและชนพิการ



คลังเตรียมโอน ดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 2 เช็กเงื่อนไข รับทันที 27 ม.ค. นี้

16 Jan 2025



MOST VIEW /

- 58 ล็อกโปรไฟล์ Facebook ให...
- สรุปให้ เยอร์ เดอะวอยซ์ ช่อชัย Sexy...
- สฤณี ครูแอก โอนส์ แฟน เพราะเหตุใดคน...
- จับเวลาเวลาโพสต์โซเชียล 2025...
- เกิดอะไรขึ้นกับ "พิศ ของอุบล" นึกแสดง...

ในวันนี้ 16 มกราคม พ.ศ. 2568 เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเงื่อนไขการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 27 ม.ค. นี้

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน 'ทางรัฐ' สำเร็จ มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ภายใน วันที่ 15 ก.ย. พ.ศ. 2567 หรือเกิดก่อนวันที่ 16 ก.ย. พ.ศ. 2507
2. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2566
3. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2567
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัด พม. ณ วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ. 2567
5. ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด, ผู้ต้องขังระหว่าง, ผู้ต้องขังกักขัง และผู้ต้องขังกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ. 2567
6. ไม่เคยได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการมาก่อน

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หากการจ่ายเงินไม่สำเร็จ จะมีการจ่ายอีก 3 ครั้งในวันที่

- 28 ก.พ.
- 28 มี.ค.
- 28 เม.ย.

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับ เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ไม่สามารถรับผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้

facebook

เข้าสู่ระบบ



SpringNews

4 ชั่วโมง · 🌐

คลังเตรียมโอน ดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 2 เช็กเงื่อนไข รับทันที 27 ม.ค. นี้

ในวันนี้ 16 มกราคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายภูมิ วัฒนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเงื่อนไขการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 27 ม.ค. นี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน 'ทางรัฐ' สำเร็จ มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ภายใน วันที่ 15 ก.ย. พ.ศ. 2567 หรือเกิดก่อนวันที่ 16 ก.ย. พ.ศ. 2507
2. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2566
3. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2567
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัด พม. ณ วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ. 2567
5. ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด, ผู้ต้องขังระหว่าง, ผู้ต้องกักขัง และผู้ต้องกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ. 2567
6. ไม่เคยได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการมาก่อน

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หากการจ่ายเงินไม่สำเร็จ จะมีการจ่ายอีก 3 ครั้งในวันที่

- 28 ก.พ.
- 28 มี.ค.
- 28 เม.ย.

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ไม่สามารถรับผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้

#SPRING #SPRINGNews #ดิจิทัลวอลเล็ต #แพททองธาร #พรรคเพื่อไทย

ติดตามข่าวสารที่จะจุดประกายความคิด ให้ความหวังกับผู้คนและสังคม ได้ที่สำนักข่าว SPRING

SPRING



PHOTO : Nation Photo

UPDATE 16.01.2025

53

27 ความคิดเห็น แชร์ 3 ครั้ง

👍 ถูกใจ

💬 แสดงความคิดเห็น



POLITICS: 'เผ่าภูมิ' เผย 'เงินหมื่นเฟสสอง' โอน 27 ม.ค. เช็กสิทธิ 22 ม.ค. ผ่าน 'ทางรัฐ' และรับผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน เผย กรณีจ่ายไม่สำเร็จในครั้งแรก รัฐโอนซ้ำให้ 3 ครั้ง

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงิน 10,000 บาทต่อคน แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" สำเร็จ (ลงทะเบียนโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 กันยายน 2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1.1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
 - 1.2 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
 - 1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 - 1.4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขังกักขัง และผู้ต้องขังกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 - 1.5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ
2. ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 68 เป็นต้นไป โดยกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ "เข้าสู่ระบบ" และกด "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการ
3. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นธนาคารของรัฐ ทั้งนี้ ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ม.ค. 68
4. ตรวจสอบกับธนาคารด้วยบัญชีพร้อมเพย์ดังกล่าวยังคงมีสถานะปกติที่สามารถรับเงินโอนได้หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรับเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68
5. ในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 28 ก.พ. 28 ม.ค. และ 28 เม.ย. 68

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #เงินหมื่นเฟสสอง #ดิจิทัลวอลเล็ต #ทางรัฐ #กระตุ้นเศรษฐกิจ



64 37 ความคิดเห็น แชร์ 1 ครั้ง

facebook

อีเมลหรือโทรศัพท์ รหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ ลืมบัญชีใช่ไหม

MCOT News FM 100.5
4 ธันวาคม · 🌐

"เผ่าภูมิจึง" เผยเงิน 10,000 เฟสสอง โอน 27 ม.ค. เช็คสิทธิ์ 22 ม.ค. ผ่านทางรัฐ แะรับผูกพร้อมเพย์ รัฐโอนซ้ำให้ 3 ครั้ง

ดร.เผ่าภูมิจึง โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคน แก่ผู้สูงอายุที่คิดคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ดังนี้

1. เป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" สำเร็จ (ลงทะเบียนโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 กันยายน 2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
 - 1.1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
 - 1.2 ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
 - 1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 - 1.4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขังกักขัง และผู้ต้องขังกักขัง ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 - 1.5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ
2. ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 68 เป็นต้นไป โดยกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ "เข้าระบบ" และกด "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิ์โครงการฯ
3. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ถูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้) ซึ่งสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อวงเป็นธนาคารของรัฐ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ม.ค. 68 เพื่อรับการจ่ายเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68
4. ตรวจสอบสอบถามธนาคารด้วยว่ามีบัญชีพร้อมเพย์ดังกล่าวยังคงมีสถานะปกติที่สามารถรับเงินโอนได้หรือไม่ เพื่อให้ไม่ใจว้าวหรือรับเงินในวันที่ 27 ม.ค. 68
5. โฉนดที่ใช้จ่ายเงินในแคมเปญเป้าหมายไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ (Retry) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 28 มีนาคม และ 28 เมษายน 68

#เผ่าภูมิจึงจนสกุล #ทางรัฐ #เงินเฟสสอง #DigitalWallet



MCOT NEWS FM100.5

เงิน 10,000 เฟสสอง โอน 27 ม.ค.นี้

แะรับผูกพร้อมเพย์ รัฐโอนซ้ำให้ 3 ครั้ง

👍 6 1 ความคิดเห็น แชร์ 2 ครั้ง

👍 ถูกใจ แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวข้องกับมากที่สุด

Araina Muo Ya
นโยบายแต่ละอย่างของพรรคนี้ ทำลายความมั่นคงชาติทั้งสิ้น
3 ชั่วโมง

PostToday
3 ชั่วโมง · ๑

นาย เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคน แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ดังนี้

สามารถอ่านและฟังข่าวได้ 3 ภาษา "ไทย-อังกฤษ-จีน" ได้แล้ววันนี้ที่ Posttoday

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่: <https://www.posttoday.com/business/718253>

#เชิดชวีเงิน10000
#ชดเชยรับเงิน10000
#ผู้สูงอายุ
#แอปทางรัฐ
#พร้อมเพย์
#เงินดิจิทัล
#โพสต์ดังเดย์
#Posttoday



43 49 ความคิดเห็น แชร์ 2 ครั้ง

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวข้องกับมากที่สุด

facebook อีเมลหรือโทรศัพท์ รหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ ลืมบัญชีใช่ไหม

37 กรุงเทพมหานคร
3 ชั่วโมง

'คลัง' ยื่นแจกเงินหมื่นเฟส 2 กลุ่มผู้สูงอายุเริ่มโอน 27 ม.ค. เช็กสิทธิ์ 22 ม.ค. ผ่าน 'ทางรัฐ'

'เฟส 2' ยื่นแจกเงินหมื่นเฟส 2 กลุ่มผู้สูงอายุเริ่มโอน 27 ม.ค. เช็กสิทธิ์ได้วันที่ 22 ม.ค. ผ่าน 'ทางรัฐ' และเริ่มผูกพร้อมเพย์ รัฐโอนเข้าให้ 3 ครั้ง

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคน แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ดังนี้

1. เป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" สำเร็จ (ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 ก.ย. 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 ก.ย. 2507)
- และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1.1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
- 1.2 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567
- 1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการัดมาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
- 1.4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท 1 คน นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขังกึ่ง และผู้ต้องขังอื่น ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
- 1.5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

อ่านต่อ: <https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1162237?anm=>

#กรุงเทพมหานคร #InsightforOpportunities #กรุงเทพมหานครEconomic

กรุงเทพมหานคร

16 ม.ค. 2568

'คลัง' ยื่นแจกเงินหมื่นเฟส 2
กลุ่มผู้สูงอายุเริ่มโอน 27 ม.ค.
เช็กสิทธิ์ 22 ม.ค. ผ่าน 'ทางรัฐ'

👍👎🗨️ 15 แชร์ 3 ครั้ง

👁️ ดูใจ 💬 แสดงความคิดเห็น

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 15:05 Site Value: 60,000 PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: [Facebook - PPTV HD 36] กระทรวงการคลัง พร้อม โอนเงิน "เงินดิจิทัล 10,000 บาทผู้สูงอายุ"

PPTV HD 36
31 · 🌐

กระทรวงการคลัง พร้อม โอนเงิน "เงินดิจิทัล 10,000 บาทผู้สูงอายุ" แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ จำนวนประมาณ 4 ล้านราย ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.2568 แต่อาจมีบางกลุ่มที่ไม่สามารถรับเงินได้ในรอบแรก โดยที่โอนเงินจากรัฐบาลไม่ได้จริง จึงได้กำหนด กรณีที่จ่ายเงินไม่ถูกต้องเป็นรายไม่สำเร็จในรอบแรก จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ (Retry) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง

จึงกำหนดวันที่ส่งสัญญาณผู้พร้อมเพียบพร้อมประจำประชาชนและวันจ่ายเงินซ้ำโดยใช้เวลาทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อพ้นกำหนดการ Retry ครั้งที่ 3 แล้ว กระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการ

#โอนเงินเพิ่มผู้สูงอายุ #โอนเงิน10000บาท #ผู้สูงอายุ #พร้อมเพย์ #โอนเงินเข้าบัญชี #เงินดิจิทัล10000บาท #เงินดิจิทัล10000บาทผู้สูงอายุ #ข้อมูลข่าวเรื่องใหญ่ #PPTVHD36



เช็กวันโอนเงินซ้ำ
กรณีรอบแรกไม่ได้เงิน "หมิ่นบาท"

PPTV HD 36
www.pptvhd36.com

53 3 comments 1 share

Like Comment

เศรษฐกิจ
16/01/2568 11:38

คลังเปิดตรวจสอบสิทธิไอออนเงินหมื่น ผู้สูงอายุ 22 ม.ค.นี้



กระทรวงคลัง 16 ม.ค. - คลัง แจ้งไอออนเงินผู้สูงอายุ 1 หมื่นบาท และตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” 22 ม.ค. 68 เริ่มไอออนเงิน 27 ม.ค. 68 ย้ำชัด ไม่ใช้กลุ่มบัตรสวัสดิการ ไอออนเงินผ่านพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

นายภูมิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยมว่า หลังจาก คม. เห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ ไอออนเงิน 10,000 บาทต่อราย กลุ่มเป้าหมาย มีคุณสมบัติเงื่อนไข 4 ล้านราย ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ในโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet มีสิทธิอาทิใหม่ และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (เกิดก่อนหรือในวันที่ 16 กันยายน 2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
 - 1.1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
 - 1.2 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
 - 1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานะสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 - 1.4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขังกักขัง และผู้ต้องขังกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 - 1.5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ
2. สามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินในโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ “เข้าสู่ระบบ” ให้เรียบร้อยก่อนและกด “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” โครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่ระบบแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการฯ
3. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝาก ลูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์) ขณะเอาไว้ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2568 เริ่มโอนเงินภายใน 27 มกราคม 2568
4. กรณีผู้สูงอายุมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว ควรตรวจสอบกับธนาคารด้วยว่าบัญชีดังกล่าวยังมีสถานะปกติสามารถรับเงินโอนได้หรือไม่ เพื่อให้มีเงินเข้าพร้อมรับเงินในวันที่ 27 มกราคม 2568
5. ในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่ายซ้ำ (Retry) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

- รอบจ่ายที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2568 25 กุมภาพันธ์ 2568
- ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2568 25 มีนาคม 2568
- ครั้งที่ 3 28 เมษายน 2568 23 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดการ Retry ครั้งที่ 3 แล้ว กระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และชี้แจงว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการฯ

6. ผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ สามารถตรวจสอบผลการจ่ายเงินผ่านได้รับไอออนเงิน 10,000 บาท สำเร็จหรือไม่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ในวันถัดจากวันที่รัฐจ่ายเงิน (แสดงผลการจ่ายเงินครั้งแรกในวันที่ 28 มกราคม 2568)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุ คาดว่าตนเอง มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ให้เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ขอให้ดำเนินการเพื่อไปพร้อมรับสิทธิโครงการฯ โดยสามารถติดต่อผู้ดูแลพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ในวันที่ การไอออนเงิน 10,000 บาทต่อคน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านราย ใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายแต่อย่างใด -515 สำนักข่าวไทย

กระดานเศรษฐกิจ | การกระทรวงการคลัง | ผู้สูงอายุ | ภาครัฐ | โอนเงิน

Latest News - ข่าวล่าสุด

สิ้นชีพิตักษัย
ร.ก.ส. เสรีพิณสีอู่ป่าหญิงทวด คิดออกเทียบแรก 3.59%

แข่งกรุงเทพมอง "ความขัดแย้ง-ความยั่งยืน"

กรมที่ดิน พร้อมดำเนินการทบท. ผ่าสิ่งเพิก

“อบุกิน” ยันเหนือ สืบสาวคหน้า เรียกผู้ว่าฯ ทกแก้ผู้ PM

“อบุกิน” ไม่กังวล สืบสาวคหน้า เรียกผู้ว่าฯ ทกแก้ผู้ PM

ดูข่าวล่าสุดทั้งหมด

Advertisement

Trending Video • คลิปฮิตๆ

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

คู่มือฉบับใหม่-สิทธิบัตร

ดูคลิปฮิตๆ ทั้งหมด

one31 เข้าสู่ระบบ

oneD LINE OFFICIAL ดูสดย้อนวัน31 a-ks ยืดคอม&ยี่สี่ รายการ ข่าวย้อนวัน ข่าววันนับถึงวันนี้ ผังรายการ บั๊กแสดง Iwag ONEE ติดต่อเรา

หน้าแรก > ข่าวของวัน > ข่าววันนี้



คลัง แจ้งตรวจสอบสิทธิเงินหมื่นผู้สูงอายุ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" 22 ม.ค. เริ่มโอนเงิน 27 ม.ค.นี้ พร้อมเผยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

คลัง แจ้งโอนเงินผู้สูงอายุ 1 หมื่นบาท เนะตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" 22 ม.ค. 68 เริ่มโอนเงิน 27 ม.ค.68 ย้ำโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

16 ม.ค. 2025 12:20 น.

แชร์

ดู 145 ครั้ง

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจาก ครม. เห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ โอนเงิน 10,000 บาทต่อราย กลุ่มเป้าหมาย มีคุณสมบัติเงื่อนไข 4 ล้ำรายชื่อ ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (เก็ก่อนหรือในวันที่ 16 กันยายน 2507) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
 - 1.1 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
 - 1.2 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
 - 1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์สิ่งกีดขวางการพัฒนามาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 - 1.4 ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขังกึ่ง และผู้ต้องขังกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 - 1.5 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

2. สามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินในโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ "เข้าสู่ระบบ" ให้เรียบร้อยก่อน และกด "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการฯ

3. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝาก ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์) ขอแนะให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2568 เริ่มโอนเงินภายใน 27 มกราคม 2568

4. กรณีผู้สูงอายุมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว ควรตรวจสอบกับธนาคารด้วยว่าบัญชีดังกล่าวยังคงมีสถานะปกติสามารถรับเงินโอนได้หรือไม่ เพื่อให้นับเงินพร้อมรับเงินในวันที่ 27 มกราคม 2568

5. ในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ (Retry) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

- รอบจ่ายซ้ำ 1 จ่ายเงินภายในวันที่ ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่ ครั้งที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2568 25 กุมภาพันธ์ 2568
- ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2568 25 มีนาคม 2568
- ครั้งที่ 3 28 เมษายน 2568 23 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดการ Retry ครั้งที่ 3 แล้ว กระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินโอนได้โครงการฯ

6. ผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ สามารถตรวจสอบผลการจ่ายเงินว่าตนได้รับเงิน 10,000 บาท สำเร็จหรือไม่ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ในวันถัดจากวันที่รัฐจ่ายเงิน (แสดงผลการจ่ายครั้งแรกในวันที่ 28 มกราคม 2568)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเน้นย้ำ ให้ผู้สูงอายุ คาดว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ให้เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ขอให้ดำเนินการเพื่อผูกพร้อมเพย์ตามโครงการฯ โดยสามารถติดต่อขอผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เช่นกัน การโอนเงิน 10,000 บาทต่อคน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 ล้ำรายชื่อ ใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายแต่อย่างใด

#พร้อมเพย์ #โอนเงิน #เงินหมื่นเฟส 2 #เงินผู้สูงอายุ

"คลัง" แนะนำผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปตรวจสอบเพื่อรับสิทธิตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐ 22 ม.ค.นี้

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมคุณสมบัติของผู้สูงอายุ เพื่อรับสิทธิตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทต่อคน ตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 4 ล้านราย โดยเน้นย้ำผู้ที่มีคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" สำเร็จแล้ว และต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 หรือ เกิดก่อนวันที่ 16 กันยายน 2507 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ ไม่เป็นผู้มีเงินได้ทั้งประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ต้องไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องกักขัง และผู้ต้องกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินในโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ "เข้าสู่ระบบ" ให้เรียบร้อยก่อน และกด "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการฯ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการฯ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้ ซึ่งการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นธนาคารของรัฐ

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2568 เพื่อรอรับการจ่ายเงินในวันที่ 27 มกราคม 2568

อย่างไรก็ตามในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จในครั้งแรก จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ (Retry) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายนนี้ เมื่อพ้นกำหนดการ Retry ครั้งที่ 3 แล้ว กระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการดังกล่าว โดย เงินที่รัฐสนับสนุนจำนวน 10,000 บาทต่อคน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมจำนวนประมาณ 4 ล้านราย สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายแต่อย่างใด



นงสร แก้วคำ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

16 ม.ค. 68 ผู้เข้าชม
94
แชร์ข่าว

คลังสอน เช็กสิทธิเงินดิจิทัลเฟส 2 ผ่านแอปฯ ทางรัฐ รับเงิน 10,000 บาท

🕒 18 ม.ค. 68 (15:07 น.) | 📄 พิมพ์



แชร์เรื่องนี้ [📧](#) [📷](#) [📘](#) [📌](#) [🔒](#)

คลังสอนเช็กสิทธิเงินดิจิทัลเฟส 2 ผ่านแอปฯ ทางรัฐ รับเงิน 10,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ 27 ม.ค. 68

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าเงินดิจิทัลเฟส 2 ว่า จะเปิดตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 68 เป็นต้นไป

• [เปิดตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัลเฟส 2 ผ่านแอปฯทางรัฐ 22 ม.ค. 68](#)

ตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัลเฟส 2 ผ่านแอปฯ ทางรัฐ

1. กรอกรหัสผู้ใช้ หรือเลขประจำตัวประชาชน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ "เข้าสู่ระบบ"
2. กด "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" โครงการเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการ

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในโครงการ จะได้รับเงิน 10,000 บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์ กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ได้)

เงื่อนไขของโครงการเงินดิจิทัลเฟส 2

- เป็นผู้ลงทะเบียนเงินดิจิทัลผ่านแอปฯ ทางรัฐ สำเร็จ
- มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 ก.ย. 67 (เกิดก่อน หรือในวันที่ 16 ก.ย. 2507)
- ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
- ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567
- ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
- ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด, ผู้ต้องขังระหว่าง, ผู้ต้องขังชัง และผู้ต้องขังกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567
- ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคนพิการ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินดิจิทัลเฟส 2

- [เงินดิจิทัลเฟส 2 ผู้สูงอายุเกิดวันไหนถึงมีสิทธิรับเงิน 10,000 บาท](#)
- [ตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัลเฟส 2 ครึ่งประกาศรายชื่อคนได้เงิน 10,000 บาท เมื่อไหร่?](#)
- [ตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัลเฟส 2 ครึ่งประกาศแล้ว จะรู้ผลเมื่อไหร่](#)
- [วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินดิจิทัลเฟส 2 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป](#)
- [เงินดิจิทัลเฟส 2 ผู้สูงอายุแบบไหน ไม่ได้เงิน 10,000 บาทบ้าง?](#)

แชร์เรื่องนี้ [📧](#) [📷](#) [📘](#) [📌](#) [🔒](#)

เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์

ของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

เปิดแล้ว 1,179,991 สอบสถานะ

วิธีตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาท่วมผ่าน flood07.disaster.go.th

เปิดแล้ว 77,770 วิทยุยามักับ

เงินเยียวยาท่วม 9,000 บาท เช็กรายชื่อจังหวัดรับเงินโอนเข้าบัญชี 13 ม.ค. 68

เปิดแล้ว 28,616 เจสลาจอมลิน

ตรวจสอบลาจอมลิน 16/168 สลากออมนินที่เศษ 1 ปี ทบยล 20 บาท รวม 16

เปิดแล้ว 21,156 ง่ายอีอาร์ซี

Easy E-Receipt 2568 ใช้งานไหนได้บ้าง?

เปิดแล้ว 19,058 ดิจิทัลเฟส 2

เงินดิจิทัลเฟส 2 ครึ่งประกาศแจกเงิน 10,000 บาท ให้ผู้สูงอายุ 27 ม.ค. 68

GAME CENTER

ดาวน์โหลดเกมสนุกไปกับเกมฟรีจากค่ายดัง

เกมสนุกๆ Candy Blast เกมสนุกๆ

ดูเกมอื่นๆ >

ติดตาม Money

NEWS 1

ค้นหา

Facebook YouTube Instagram Add Friend

รมช.คลังเผยคุณสมบัติผู้สูงอายุ เข้าข่ายรับเงินหมื่นเฟส 2

เมื่อพร. 16 ม.ค. 2568 11:59 | อัปเดต: 16 ม.ค. 2568 11:59

👍 100

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคน นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคนแก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ คือเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐ สำเร็จ (ลงทะเบียนโครงการเงิน 10,000 บาท ผ่าน M-Digital Wallet สำเร็จ) ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 (กึ่งก่อนหรือในวันที่ 16 ก.ย. 2567) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566
2. ไม่เป็นผู้รับเงินฝากรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
4. ไม่เป็นผู้ต้องขัง 4 ประเภท ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง ผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังกักกัน ตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567
5. ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

👍 100

ยอดนิยม

ยบไลฟ์ดาราจาง "แดงไม" ตกรื้อ

👍 2,779

สุดท้ายไม่มีคนทักท้วง! ภรรยา "พ.ต.ท.สุวิทย์" เปิดใจ โชคดีมี "รู้เรื่องนอกใจ" แต่เฉย!

👍 3,745

นักวางดาปใจต่อท้วง! เมื่อ "ศิริวัจ จังแถม" โกรธหนัก "เนตไอที" รู้เรื่องนอกใจ แต่เฉย!

👍 5,660

"นิมิตราชน" โชว์ความดีต่อครอบครัว เพื่อผู้สูงอายุ โฉม "ซูล" นอนหลับ รับรางวัลรับรางวัล 20 ซีอีโอ พังรอนเนิร์ฟัง

👍 4,763

👍 4,901



Six Firms Interested In Casino Resort Construction In Thailand

Construction News January 16, 2025 Peter Carlisle



Six firms interested in casino resort construction in Thailand. Vast 100-billion-baht entertainment complexes to feature 5,000-plus luxury rooms, sports arenas, theme parks, and Michelin dining. Six multinational corporations have expressed interest in investing in casino complexes in Thailand, the Prime Minister's secretary general revealed on Wednesday.

Prommin Lertsuridej declined to disclose the names of interested parties but affirmed that all have extensive experience in managing world-class entertainment complexes in several countries.

The Cabinet on Monday approved the draft Entertainment Complex Business Act in principle, paving the way for casinos in Thailand. The draft law aims to legalise the kingdom's vast underground gambling industry, allowing the establishment of casino-entertainment complexes to generate tax revenue.

However, Prommin denied that gambling legalisation was the new law's main purpose.



"The government would like to clear up a misunderstanding that casinos are the main focus of this project," he said.

"In reality, casinos will only occupy 5% of the total area [of entertainment complexes]. We want to create comprehensive tourist destinations suitable for families, similar to successful models in Singapore, Macau and Las Vegas."

Each entertainment complex would comprise 4-5 star hotels with at least 5,000 rooms, convention and exhibition centres, an indoor sports arena with up to 16,000 seats, a world-class concert hall, shopping malls, duty-free shops, theme parks, Michelin-starred restaurants, and space for special activities.

Prommin said six companies have already met criteria for investment, including at least 10 billion baht in registered capital, ability to invest a minimum 100 billion baht, and business plans for comprehensive entertainment complexes.

Entertainment complexes would be located near tourism destinations on state-owned land spanning at least 300 rai, complete with transport connections and digital and financial infrastructure, he added.

"Thailand needs to act quickly as we will be competing with Osaka, Japan, which is about to open a similar resort," Prommin said. "Businesses see high potential in Thailand due to its existing tourism and infrastructure."

The Finance Ministry estimates the entertainment complex project will boost national GDP by 0.2% during construction and 0.7% once operational. It is expected to create 20,000 jobs and boost tourist arrivals during the low season by 5-10%, leading to a 13% rise in tourism revenue.

Source: https://www.nationthailand.com/business/investment/40045194

SEARCH bar and three advertisement banners for BEAM TECH, FALLPROTEC, and QSC LTD.



RANDOM POSTS OF INTEREST

กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก / กรุงเทพ

'คลัง' เตรียมความพร้อม ไทยเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี IMF-WBG

© 16 ม.ค. 2025 เวลา 18:37 น.



"เผ่าภูมิ" ต้อนรับรองประธานธนาคารโลก ถกความร่วมมือไทย เจ้าภาพประชุมประจำปี IMF-WBG กว่า 191 ประเทศ ชีเป็นโอกาสไทยแสดงศักยภาพ เศรษฐกิจ

วันที่ 16 ม.ค. 2568 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยมว่า ได้ต้อนรับและร่วมพิธีกับนางสาว Mercy Tembon รองประธานและเลขาธิการธนาคารโลก และนาย Ceda Ogada เลขาธิการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง

เพื่อหารือสำหรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank Group: WBG) หรือ IMF-WBG Annual Meetings (AM) ที่จะจัดขึ้นในปี 2569 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

โดยเป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในทุกมิติ ทั้งด้านสถานที่ การขนส่งและบุคลากร การยกเว้นภาษีวีซ่า การอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุข การสร้างแบรนด์และการออกแบบ เป็นต้น

ทั้งนี้ การประชุม IMF-WBG Annual Meetings เป็นการประชุมสำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลก โดยจะจัดขึ้น 2 ปีต่อครั้งในครั้งสำคัญงานใหญ่ของธนาคารโลกและ IMF ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา พลันจากนั้น จัดในประเทศสมาชิกในทุกๆ 3 ปี ซึ่งในปี 2569 ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค. 2569 ณ กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- เริ่มแล้ว งานเที่ยวไทย ทั่วโลก ถึงประจันต์ 16-19 ม.ค. 68 ศูนย์การค้า**
12:10 น. 2568 | 10:00
- 'บาทภ' ลงพื้นที่ระวีลดา เร่งรถไฟทางคู่สายใต้**
12:03 น. 2568 | 10:00
- จับตาส่งออก ราคาป่นพริก (17 ม.ค.) เอ็ก ราคาป่นดิบ จาก 500...**
12:03 น. 2568 | 10:00

โดยจะมีการประชุมหลักและการประชุมย่อยระหว่างประเทศสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 1,000 การประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิกของธนาคารโลก จำนวน 189 ประเทศ ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก IMF จำนวน 191 ประเทศ คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารโลก และ IMF ผู้แทนสถาบันการเงินภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ที่ได้รับเชิญและสื่อมวลชน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในปี 2569 ประมาณ 18,000 คน

ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพในปี 2569 จะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก เป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยกับประชาคมโลก และแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำเศรษฐกิจของภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือและเรียนรู้วิถีทางการค้าในประเด็นต่าง ๆ จากประเทศสมาชิก ตลอดจนก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการประชุมดังกล่าวด้วย

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12469

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 28.59

Ad Value: 31,449

PRValue (x3): 94,347

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รัฐบาลย้าลดหย่อนภาษี5หมื่นเริ่มแล้ว-สิ้นสุด28กพ.

รัฐบาลย้าลดหย่อนภาษี5หมื่นเริ่มแล้ว-สิ้นสุด28 กพ.

วันที่ 16 ม.ค. น.ส.ศศิภานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2568 ได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 50,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในร้านค้าทั่วไป 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายในวิสาหกิจชุมชน ร้านค้าโอท็อป 20,000 บาท กรณีร้านค้าไม่ได้ออกรับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเป็นสินค้าประเภทหนังสือ ค่าบริการ E-Book สินค้าโอท็อป สินค้าและบริการจากวิสาหกิจชุมชน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.2568 และใช้หลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ คือ e-Tax Invoice และ e-Receipt ของกรมสรรพากร เท่านั้น

น.ส.ศศิภานต์ กล่าวว่า มาตรการภาษี Easy E-Receipt 2.0 เป็นการต่อยอดจากมาตรการเดิมที่ประสบความสำเร็จในปี 2567 มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดย e-Tax Invoice และ E-Receipt ต้องระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

มาตรการนี้นอกจากจะช่วยลดภาระภาษีให้กับประชาชนแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวม คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมระบบ E-Tax Invoice และ E-Receipt จำนวน 12,395 ราย สำหรับร้านค้าที่ต้องการใช้ระบบ E-Tax Invoice หรือ E-Receipt สามารถติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161



บทความพิเศษ

ศัลยา ประชาชาติ

รัฐบาล 'แพทองธาร' ตั้งเป้า Entertainment Complex ปีมรายได้ 2.4 แสนล้าน

ในทางการเมือง เวลาของรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร เหลืออีกไม่มาก แค่ 2 ปีครึ่ง ก็จะต้องเลือกตั้งครั้งใหม่

รัฐบาลจำเป็นต้อง "หารายได้ใหม่" เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เดินหน้านโยบายเร็วจริงให้เป็นรูปเป็นร่าง พร้อมกับสร้างงานให้คนในประเทศ

Entertainment Complex คือหนึ่งในเมกะโปรเจกต์ที่จะมาสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ ที่นับ 1 อย่างเป็นทางการ หลังจากตั้งไว้ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน

ด้วยการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจสถาบันบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex พร้อมกับแผนการตรากฎหมายลำดับรองอีก 24 ฉบับ

“จลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถาบันบันเทิงครบวงจร ฉบับนี้ ถือว่าเป็นไปตามแผนนโยบายแห่งรัฐ ข้อที่ 7 คือ เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Destination)

เช่น สวนน้ำ สวนสนุก ศูนย์การค้า สถาบันบันเทิงครบวงจร นำคอนเสิร์ต เทศกาล และการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจัดในประเทศไทย ไม่ใช้การผลักดันการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพียงอย่างเดียว เพราะจะเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น

และที่ประชุม ครม.ยังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ในที่ประชุมด้วย เช่น ต้องการให้ผลักดันกีฬาพื้นถิ่นเข้าไปใน Entertainment Complex ด้วย ทั้งมวยไทย หรือโกกอน



ส่วนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจว่า ของกระทรวงการคลังประเมินว่า รายได้คาดว่าจะมาจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1.2-2.4 แสนล้านบาทต่อปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 5-10% โดยเฉพาะการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 13% สามารถลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและนอกฤดูกาลได้แคบลงกว่าเดิม

รวมทั้งเพิ่มรายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นบาทต่อราย สร้างการจ้างงาน 9,000-15,000 ตำแหน่ง โดยการลงทุนแต่ละจุดจะช่วยสร้างรายได้ให้กับรัฐไม่ต่ำกว่า 1.2-4 หมื่นล้านบาท แม้แต่ช่วงก่อสร้าง Entertainment Complex ยังทำให้ GDP โตตกปีละ 0.2% เนื่องจากมูลค่าการลงทุนโครงการจุดละไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

อีกด้านหนึ่ง “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวบนเวทีดินเนอร์ทอล์กของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า จะพยายามจูงใจ

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 353

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 มกราคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 2318

หน้า: 9(เต็มหน้า)

Col.Inch: 101.33 Ad Value: 35,769.49

PRValue (x3): 107,308.47

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: รัฐบาล 'แพทองธาร' ตั้งเป้า Entertainment Complex บึ้มรายได้ 2.4 แสน...

ให้ต่างชาติที่ลงทุน Entertainment Complex จะมีการลงทุนประมาณ 5 แสนล้านบาท เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มชีพหลายอย่างไว้ก็ตาม ในที่ประชุม ครม.ยังมีข้อห่วงใยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อห่วงใยว่า

1. นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Destination) หากมุ่งจะพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) จึงเป็นเพียง "ส่วนประกอบหนึ่ง" ของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น และอาจมีสถานที่ใดที่จัดให้มีกาสิโนด้วยได้ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวที่มุ่งหมายเฉพาะสถานบันเทิงครบวงจรนั้นยังไม่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

2. ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า สถานบันเทิงครบวงจรคือสิ่งใด เพราะแต่ละกิจกรรมมีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่

3. รายงานผลการศึกษาคณะกรรมาธิการเปิดสถานบันเทิงฯ ของสภาผู้แทนราษฎร มุ่งแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าร่างกฎหมายที่เสนอซึ่งเป็นหลักการเดียวกับผลการศึกษาดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายได้อย่างไร โดยหากจะแก้ไขปัญหาระบบการพนันผิดกฎหมายสามารถที่จะดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการพนันที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2478

4. กระทรวงการคลังต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันในการออกแบบกลไกและโครงสร้างกฎหมาย โดยควรรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณา และปรับปรุงร่างให้ตรงวัตถุประสงค์ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และควรสื่อสารข้อมูลที่ต้องแก่ประชาชนเสียก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ดี านสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีบทบาทในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ก่อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานในธุรกิจหลากหลายประเภท สร้างรายได้ใหม่ให้แก่ภาครัฐผ่านการนำเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบได้มากขึ้น ทั้งนี้ มีความ

เห็นเพิ่มเติม 4 ข้อ

1. การดำเนินธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรควรมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่ประชาชนสามารถได้ประโยชน์เป็นสำคัญ โดยการดำเนินธุรกิจที่สุ่มเสี่ยง อาทิ กาสิโน ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. เงินจากการพนันมีลักษณะเป็น "เงินโอน (Transfer)" จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนื่องจากไม่ทำให้เกิดผลผลิต (Production) ดังนั้น ธุรกิจกาสิโนอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากเท่าที่มีการคาดการณ์ไว้

3. การดำเนินธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ควรเน้นการพัฒนาพื้นที่ส่วนใหญ่ในกิจกรรมตามบัญชีแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติ เป็นลำดับแรก โดยหากมีธุรกิจกาสิโนร่วมอยู่ด้วยจะต้องเป็นพื้นที่ส่วนน้อยของการพัฒนาทั้งโครงการ

4. ธุรกิจกาสิโน เป็นธุรกิจที่มีนัยต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสังคม ประกอบกับหลายภาคส่วนยังเห็นต่างกับแนวทางการดำเนินการ ดังนั้น กระทรวงการคลังควรศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบต่อสังคมที่มีความชัดเจนและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนศึกษาทางเลือกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมน้อยกว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

ขณะที่ความเห็นของหน่วยงานสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านท่องเที่ยว ไม่ขัดข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ แต่มีความเห็นเพิ่มเติมว่าการลงทุนในธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อครอบครัวในทุกมิติ และควรส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวคุณภาพสูงรูปแบบอื่น

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยนั้น มีเพียงขออำนาจให้ มท.1 ร่วมรักษาการในกฎหมาย

"ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตามสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะกระทบต่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างมาก จึงอาจพิจารณาให้รัฐมนตรีว่าการ

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 353

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 มกราคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 2318

หน้า: 9(เต็มหน้า)

Col.Inch: 101.33 Ad Value: 35,769.49

PRValue (x3): 107,308.47 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: รัฐบาล 'แพทองธาร' ตั้งเป้า Entertainment Complex ปีมีรายได้ 2.4 แสน...

กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่รักษาการร่วมในร่างพระราชบัญญัติ
นี้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้มีกระบวนการออกกฎหมายที่มีการ
ขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และคงไว้ซึ่ง
หน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาสำหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สถาบันบันเทิงครบวงจร”

ดำเนินการกระทรวงยุติธรรม มีข้อห่วงใย 3 ข้อคือ

1. การเดินทางเข้าประเทศของคนต่างด้าวที่คาดว่าจะมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น อาจนำมาซึ่งปัญหาอาชญากรรม จึงควร
กำหนดแนวทางการจัดการและมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจน
2. อายุของผู้ให้บริการที่กำหนดให้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่
ครอบคลุมช่วงวัยของนิสิตและนักศึกษา จึงควรมีมาตรการ
ป้องกันเยาวชนและบุคคลกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้
มีการป้องกันที่รัดกุมมากขึ้น
- และ 3. ควรแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะมิติการลดความเสี่ยงทางผลกระทบ ที่จะส่งผลต่อ
ครอบครัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมเพิ่มมากขึ้นจาก
การดำเนินธุรกิจสถาบันบันเทิงครบวงจร

**ต้องย้ำว่า Entertainment Complex เกิดแน่ในรัฐบาล
แพทองธาร ●**

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

เปิดกาลิโน-รัฐบาล อียิปต์แต่ด้านเดียว

ยังคงมีความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ตามมามากมาย กับเรื่องการที่ประเทศไทยจะมีการเปิด “กาลิโน” หลังเมื่อวันจันทร์ที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ “ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ.” ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง ที่มีสาระสำคัญคือ การให้มีการเปิด “เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์” ที่มี “กาลิโน” รวมอยู่ด้วย โดยความเห็นที่ตามมาที่มีทั้งเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วยพบว่าแต่ละฝั่งก็พยายามให้น้ำหนัก-เหตุผลเพื่อสนับสนุนแนวคิด-แนวทางของตัวเอง

อย่างเหตุผลของฝ่ายรัฐบาลที่แน่นอนว่า ต้องพยายามยกข้อดีของการที่ประเทศไทยจะมีสถานบันเทิงครบวงจรที่มีกาลิโนมาอธิบายกับสังคม โดยพยายามยกเรื่องจะช่วยให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้น ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงาน เป็นต้น เช่น ความเห็นของจุฬพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.การคลัง ที่บอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อให้สถานบันเทิงครบวงจรเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ ซึ่งคาดว่าจะเกิดการลงทุนจริงเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 119,000-238,000 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเพิ่มขึ้น 5-10% และเพิ่มการใช้จ่ายต่อคนต่อทริป อยู่ที่ 66,043 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ขณะเดียวกันจะ

สร้างรายได้ให้รัฐราว 12,037-39,427 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นรายได้ภาษีจากกิจการอื่นๆ เช่น โรงแรม 5 ดาว ส่วนสนุก ประมาณ 8,773-35,093 ล้านบาทต่อปี และรายได้จากกิจการกาลิโน เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ภาษีการเล่นพนันขั้นต่ำที่ 3,264 ล้านบาทต่อปี และยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้ากาลิโนอีก ขั้นต่ำ 3,700 ล้านบาทต่อปี โดยรัฐสามารถนำรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานประเทศ

รมช.คลังบอกว่าพื้นที่ในการสร้าง Entertainment Complex ขณะนี้ยังไม่มีความสนใจ ซึ่งในส่วนของตนเองนั้น มีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้โปร่งใส เป็นธรรม และสะอาดที่สุด คาดว่าจะใช้เวลาในการทำกฎหมายประมาณ 1 ปี การดำเนินการจะไม่ยึดโมเดลลาสเวกัส เมื่อ 50-60 ปีที่จัดตั้งกลางทะเลทราย แต่เราจะสร้างในพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เช่น มีการเดินทางที่สะดวก มีสนามบินอยู่ใกล้ มีรถไฟฟ้า มีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอื่นประกอบ มีโรงแรมจำนวนมากอยู่แล้ว เมื่อเกิดแล้วจะทำให้รองรับคนได้จริงๆ เมื่อสร้าง Entertainment Complex นี้ขึ้นมา โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอย่างแน่นอน จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดการพนันที่ผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างในสิงคโปร์ที่ลดการพนันจาก 2.5% เหลือ 0.2% โดยจะเร่งรัดให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะถ้าล่าช้าจะทำให้สูญเสียโอกาส

อย่างไรก็ตาม ก็จะมีฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ได้พูดถึงผลกระทบทางสังคมที่จะตามมาในด้านต่างๆ ตามที่หลายฝ่ายทักท้วง โดยละเอียดที่จะกล่าวถึง และพยายามจะสื่อสารว่านโยบายดังกล่าวดีเลิศไปหมดเสียทุกอย่าง อันเป็นการสื่อสารทางเดียวโดยละเอียดที่จะกล่าวถึงผลกระทบทางสังคม โดยเฉพาะแนวนโยบายรัฐบาลว่าจะมีการเตรียมการรับมือกับผลกระทบทางสังคมที่จะตามมาอย่างไรหากประเทศไทยมีกาลิโน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลรอบด้านกับประชาชน ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็พบว่าคนในรัฐบาลแทบไม่กล่าวถึงเรื่องนี้เลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวในการสื่อสารนโยบายสำคัญ ขนาดนี้กับประชาชน.



'กาสิโน' ยาวแรง ทูบขุมทรัพย์ใต้ดิน?



ทันทีเมื่อการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ม.ค. 68 มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร หรือกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่ในนั้นมี “บ่อนกาสิโน” อยู่ด้วย ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า จะยิ่งทำให้คนติดการพนันหรือไม่ และจะช่วยแก้ปัญหาการพนันได้อย่างไร ให้ได้ตามเป้าหมายของคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญ ที่มีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เป็นประธาน

การจัดการกับบ่อนวังหรือห่วยออนไลน์จะออกมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เมื่อ “เลขาฯ กวาง” น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

เลขาธิการ รมว.มหาดไทย กล่าวว่า “เสียหนุ” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย สั่งกรมการปกครองแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 เพิ่มโทษผู้จัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผู้เล่นการพนันในสถานที่นั้น ผู้เล่นโทษจำคุกอย่างเดียว ผู้จัดจำคุกและยึดทรัพย์ จากนั้นก็ต้องรอกะบวนการในกรมการปกครองขกร่างเสนอเข้า ครม. ขณะที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) บอกว่า ดีอี มหาดไทย และกฤษฎีกา กำลังหารือเรื่องออกกฎหมายรอง ให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย โดยจะออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อเร่งนำเงินนอกระบบเข้ามาในระบบ

การเอา ธุรกิจดีเทา ขึ้นมาบนดินเป็นเรื่องน่าสนใจ นอกจากจะดึงเม็ดเงินมหาศาลกลับสู่ระบบ ยังเป็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพลได้ระดับหนึ่งถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแข็งขันที่จะดำเนินการ การทำบ่อนให้ถูกกฎหมาย รวมถึงกาสิโนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ก็ถูกขั้วอนุรักษ์นิยมค้านว่า “ระวังจะยิ่งส่งเสริมการพนัน ดึงทุนเทาเข้ามา”

เรื่องนี้ “รองฯจอม” นายศศิธร ตรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ยอมรับว่าอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาการพนันได้ 100% เพราะแก้ปัญหาพนันมีหลายปัจจัย แต่การอนุญาตตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ สามารถใช้เงินจากค่าใบอนุญาตเป็นรางวัลนำจับพนันผิดกฎหมายได้ และยังสามารถใช้ในโครงการบำบัด



การติดพนัน ตามที่หลายประเทศใช้กัน เรื่องป้องกันทุนเทาและการฟอกเงิน “รองฯจอม” บอกว่า รัฐบาลจะดึงผู้ประกอบการที่ดูแลและกำกับในระดับโลก ซึ่งจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ถูกกำกับโดยสหรัฐอเมริกา เช่น ในพื้นที่ลาสเวกัส มาเก๊า และสิงคโปร์ หากมีปัญหาการฟอกเงินในไทย หรือทำอะไรส่งผลกระทบต่อสังคม บริษัทเหล่านี้จะต้องถูกถอนใบอนุญาต

ส่วนมาตรการป้องกัน “กลุ่มทุนเทา” จะมีตั้งแต่การจัดตั้งสำนักงานที่ดูแลด้านนี้โดยตรง บริษัทที่จะประมูลต้องยื่นแผนประกอบการลงทุน ระบุรายละเอียดผู้ถือหุ้นเป็นใคร พ.ร.บ.กำหนด

ว่า หากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต้องแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายทราบ ตรวจสอบย้อนหลังผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทระดับโลกที่สนใจเขาไม่เอาเรื่องเท่าๆ มาเสี่ยง เกิดปัญหาแล้วเสียหาย

ขณะที่ในเรื่อง การทำประชามติ ยังต้องรอความเห็นของฝ่ายบริหาร แต่เบื้องต้น “รองฯ จอม” เห็นว่า การจะออกกฎหมายก็ต้องผ่านสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน และพร้อมรับทุกข้อสังเกต ขอให้มองเรื่องนี้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดนักลงทุนและการท่องเที่ยว ถ้ายังบอกว่าค่าเช่าสำหรับคนไทยต่ำเกินไป ก็ปรับแก้ได้

กาลีโนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ คงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการพนันมากนัก แต่ทางกระทรวงมหาดไทยและคือเตรียมตัวออกกฎหมายยาแรงแล้ว และต้องมองในมิติการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ตามรายงานของ กมธ.ก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ช่วงการก่อสร้าง รายงานของ กมธ.ก็ผ่านสภา และตอนกฎหมายเข้าสภาอีกครั้ง ก็คงได้เข้าแหละกันใหญ่อีกครั้ง

ประเด็นปัญหา “เหมาะสมหรือไม่เมืองไทยเมืองพุทธ” ก็เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างมีความคิด แต่อีกมุมหนึ่งถ้ามันแต่ยึดความคิดอนุรักษนิยม มันจะทำให้ปัญหาถูกซุกได้พรมหรือไม่ ไปจนถึงไม่เปิดโอกาสให้ประเทศได้ลองหารายได้วิธีใหม่ๆ กฎหมายสุราชุมชนที่กำลังดูวุฒิสภาผ่าน ก็เปิดโอกาสกับการหารายได้การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยได้แล้ว

การหารายได้เข้าประเทศไปพร้อม ๆ กับการคุมการพนันให้ได้ ถือเป็นโจทย์ที่ทำนายรัฐบาลชุดนี้อย่างมาก!!

พิราบบานเย็น

สำนักข่าวหัวเขียว บ้านเพื่อคนไทย

วันนี้ (17 ม.ค.) นายกษแพทอง
ธาร ชินวัตร จะเปิดโครงการบ้าน
เพื่อคนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่ ★ มีต่อหน้า 2

แม่ลูกจันทร์

สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1
วัยทำงาน ได้จองสิทธิ์ซื้อบ้านหลัง
แรกในราคาถูกลงกว่าโครงการเอกชน
กว่าเท่าตัว

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์
และชมบ้านตัวอย่างที่สถานีกลาง
กรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ)
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคม

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า “โครงการ
บ้านเพื่อคนไทย” ของรัฐบาลเปิดตัวนำ
ร่องบนพื้นที่ทำเลทอง 4 แห่งพร้อมกัน

1.ที่ดิน 15 ไร่ หลังสำนักงาน
ใหญ่ ปตท. ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว
2.พื้นที่ 23 ไร่ บริเวณสถานีรถไฟ
ธนบุรี

3.พื้นที่ 18 ไร่ ใกล้สถานีรถไฟเชียง
ราก ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ทั้ง 3 โครงการเป็นคอนโด
มิเนียม 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่
30 ตร.ม.ต่อยูนิต จนถึง 51 ตร.ม.
ต่อยูนิต

4.พื้นที่ 15 ไร่ ตรงข้ามสถานีรถไฟ
เชียงใหม่จะสร้างเป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น
และสร้างเป็นบ้านเดี่ยวแปลงละ 50 ตร.ว.

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าโครงการ
บ้านเพื่อคนไทยของรัฐบาลเป็นโอกาส
ทองของกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กำลังก่อร่าง
สร้างตัว ได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพดี

ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย
ผ่อนเบาๆ ไม่เกิน 4,000 บาท
ต่อเดือน ไม่เกิน 30 ปี

และได้สิทธิ์อยู่อาศัยไปยาวๆถึง
99 ปี

ข้อสำคัญ ไม่ต้องจ่ายเงินค่างวด
แถมเฟอร์นิเจอร์ทุกยูนิต ลงทะเบียนจอง
วันนี้ ไม่เกิน 2 ปี เข้าอยู่ได้เลย

หากเทียบราคาห้องชุดคอนโด
มิเนียมบริษัทเอกชนพื้นที่ใกล้เคียงกัน
โครงการบ้านเพื่อคนไทยถูกกว่ากระดุก
กนละเบอร์

เพราะใช้ที่ดินว่างเปล่าของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย จึงไม่มี
ต้นทุนราคาที่ดิน

แถมคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดตั้ง
เพียง 2.5 เปอร์เซ็นต์

ข้อเสียอย่างเดียวคือได้กรรมสิทธิ์
อยู่อาศัย 99 ปี

เมื่อครบ 99 ปีที่ดินยังเป็นของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย

อาจขยายกรรมสิทธิ์ได้อีก 30 ปี
หรือ 50 ปี??

แต่สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่ง
เริ่มทำงานการได้มีบ้านหลังแรกของ
ตัวเองในราคาย่อมเยา ย่อมดีกว่า
ต้องเช่าบ้านแก้อู่นอน

เมื่ออายุมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น

กระเป๋าเงินโตขึ้น จะขยับขยายไปซื้อ
บ้านหลังใหม่ก็ไม่ผิดกติกา

“แม่ลูกจันทร์” คาดว่าโครงการ
บ้านเพื่อคนไทยนำร่องห้าพันยูนิต
แรก ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะ
ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์ทุกราย
ไม่ต้องลำบากลำบากนวิ่งขอกู้แบงก์
ให้อ่อนเพลียละเหี่ยทรง

รัฐบาลไม่ต้องแบกภาระจัดหางบ
ลงทุนก่อสร้างโครงการ

เพราะใช้วงเงินสินเชื่อของแบงก์
ธอส.เป็นค้ำก่อสร้างทุกบาททุกสตางค์

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องเป็นคนไทย
มีรายได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อเดือน

และต้องไม่เคยมีบ้านเป็นของ
ตัวเอง!!

เงื่อนไขสำคัญเจ้าของสิทธิ์ต้อง
อยู่อาศัยเอง ห้ามโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
หรือให้ผู้อื่นเช่าอาศัยภายใน 5 ปี

มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกสัญญา!!

ส่วนที่กำหนดให้ผู้จองสิทธิ์ต้องมี
รายได้ไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท
เพราะรัฐบาลต้องการให้โอกาสเฉพาะ
ผู้เริ่มต้นตั้งหลักปักฐานให้สามารถมี
บ้านอยู่อาศัยของตัวเอง

ลดแรกแค่ห้าพันยูนิตไม่พอ
หรือโยม!!



ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะจริงจังกับการเปิดรับเงินสกุลดิจิทัลสกุลคริปโต เพราะทาง คุณพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยแนวคิดการใช้บิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ระบุว่า ไม่ใช่การนำบิตคอยน์มาแทนสกุลเงินทั่วไป แต่เป็นการเพิ่มช่องทางชำระในรูปแบบ Sandbox เช่นเดียวกับการใช้บัตรเครดิตต่างประเทศ โดยจะมีระบบเคลียร์รองรับเพื่อลดความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการ

ล่าสุด ดร.ทักษิณ ชินวัตร ปาฐกถาพิเศษว่า รัฐบาลเตรียมดำเนินโครงการ Sandbox จะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ต และมีแนวคิดชำระค่าบริการโดยบิตคอยน์ ผู้ที่รับบิตคอยน์จะไม่มีความเสี่ยง เพราะใช้วิธีการคล้ายคลึงกับการรับสกุลเงินดอลลาร์ โดยระบุว่าคนที่รับบิตคอยน์ส่วนใหญ่คือคนที่มีการมีแนวโน้มใช้เงินมากขึ้น จะดึงกลุ่มนี้เข้ามาใช้เงินไทยมากขึ้น

การเพิ่มช่องทางชำระด้วยบิตคอยน์เทียบได้กับการรับชำระด้วยเงินสกุลต่างประเทศที่มีระบบแลกเปลี่ยนรองรับช่วยแปลงมูลค่ากลับเป็นเงินบาททันที ทำให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงจากความผันผวนน้อยลง

โครงการนี้มีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ถือบิตคอยน์ให้มาใช้จ่ายในไทยมากขึ้น รองรับกลุ่ม Digital Nomad ที่มักได้รับค่าจ้างเป็นเงินคริปโตเคอร์เรนซี การมีระบบรองรับจะช่วยดึงดูดให้พวกเขาเข้ามาพักและใช้จ่ายในไทยมากขึ้น การทำเป็น Sandbox เป็นการทดลองในพื้นที่จำกัด ช่วยให้เข้าใจข้อดีข้อเสียและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินในอนาคต

โครงการนี้ดูเหมือนว่าน่าสนใจเพราะบิตคอยน์มีข้อดีหลายประการ เช่น ธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ เข้าถึงได้ทั่วโลก เพิ่มความสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่คุ้นเคยกับเงินคริปโตฯ ดังที่รองนายกฯ กล่าวไว้ว่า "คนที่ถือบิตคอยน์ช่วงนี้รู้สึกว่ามีเวลาที่เพิ่มขึ้นมีความสุข การจะมีการใช้จ่ายเงินก็มีโอกาสจ่ายเงินเพิ่ม" นอกจากนี้ ยังมี การอ้างถึงว่า การรับชำระด้วยเงินคริปโตฯ

ภูเก็ต Bitcoin Sandbox 'โอกาสทอง' หรือ 'ความเสี่ยง' ที่ต้องระวัง?



คือโอกาสดึงเงินจากตลาดคริปโท โลกมูลค่า 4 ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม บิตคอยน์มีข้อเสียที่ไม่อาจมองข้าม มีราคาที่ผันผวน อาจสร้างความเสี่ยงให้ผู้รับชำระ แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าเป็นการใช้ผ่านระบบที่มีการชำระบัญชี (Clearing) อยู่แล้วก็ตาม นอกจากนี้ การยอมรับที่ยังจำกัด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการขุดเหรียญบิตคอยน์และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณารอบคอบ

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางชำระที่บ้านเรามีระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ประสิทธิภาพสูงใช้งานง่าย แพร่หลายอยู่แล้ว การเพิ่มบิตคอยน์เข้ามาอาจสร้างความซ้ำซ้อน ไม่คุ้มค่าเพราะพร้อมเพย์ตอบโจทย์การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดี ขณะที่บิตคอยน์เหมาะกับผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ ความพร้อมผู้ประกอบการเป็นอีกประเด็นที่ต้องคำนึงถึง

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการยอมรับเงินคริปโตฯ ที่แตกต่างกัน แม้หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป จะยอมรับเงินคริปโตฯ ว่าถูกกฎหมาย และมีกฎหมายยอมรับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตฯ แต่ไม่ถือเป็นเงินที่ชำระหนี้ตามกฎหมาย หลายประเทศมีการอนุญาตให้ใช้ชำระหนี้ได้แต่ไม่มีผลตามกฎหมาย

เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์ อนุญาตให้ซื้อสิ่งทรมหรืทรัพย์สินด้วยบิตคอยน์ สายการบินบางแห่งในญี่ปุ่นรับ

ชำระค่าตั๋วด้วยบิตคอยน์ รวมทั้งออสเตรเลียอนุญาตให้ใช้บิตคอยน์จ่ายค่าสินค้าและบริการหลากหลายประเภท เช่น ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม แพชั่น น้ำมัน รถยนต์

ปัจจุบันมี "เอลซัลวาดอร์" เพียงประเทศเดียวในโลกที่ประกาศให้บิตคอยน์เป็นเงินที่ถูกกฎหมายในปี 2021 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินและลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากต่างประเทศ คิดเป็น 23% ของ GDP ของประเทศ นโยบายนี้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว และนักลงทุนที่สนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้รัฐบาลมีกำไรจากการลงทุนในบิตคอยน์เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนราคาบิตคอยน์และการยอมรับที่จำกัดจากประชาชนและธุรกิจเป็นอุปสรรคสำคัญ เพราะแม้รัฐบาลจะบังคับให้ธุรกิจรับบิตคอยน์ แต่ในทางปฏิบัติมีเพียง 20% ของธุรกิจเท่านั้น ที่ยอมรับชำระด้วยบิตคอยน์และผู้ใช้งานใหญ่ๆ ใช้แอป Chivo Wallet หลังใช้เงินโบนัสเริ่มต้นที่รัฐบาลแจก

เดือนธ.ค.ปี 2024 เอลซัลวาดอร์ปรับนโยบายลดการใช้บิตคอยน์ตามข้อตกลงกับ IMF และยกเลิกข้อบังคับให้ธุรกิจรับบิตคอยน์เป็นวิธีชำระหนี้ แม้จะเผชิญความท้าทาย แต่ประเทศยังคงพัฒนาระบบนิเวศบิตคอยน์ผ่านโครงการต่างๆ เช่น Bitcoin City ซึ่งใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในการขุดบิตคอยน์ ทั้งนี้ การปรับนโยบายและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การผลักดันสร้างเมืองคริปโทฯ ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายการทำการครบวงจร โดยเฉพาะทำวิจัยและพัฒนาต่างๆ เช่นเมือง Zug ในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักชื่อ "Crypto Valley" เนื่องจากเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม บล็อกเชน และคริปโทฯ ที่เติบโตรวดเร็ว เมืองนี้ดึงดูดบริษัทเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพมากมาย เนื่องจากมีนโยบายเอื้ออำนวยต่อการลงทุน เช่น กฎระเบียบที่ชัดเจน ระบบภาษีเป็นมิตร การสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น Zug เป็นที่ตั้งองค์กรชั้นนำในวงการบล็อกเชน เช่น Ethereum Foundation และ Bitcoin Suisse เสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมระดับโลก

แต่หากมุ่งนโยบายให้เมืองคริปโทฯ เน้นชำระเงินอย่างเดียวคงไม่สร้างระบบนิเวศที่ทำให้เอื้อกับการสร้างนวัตกรรมด้านนี้มากนัก บ้านเราเองก็เริ่มมีตัวอย่างที่อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนเล็กๆ ที่กำลังเป็นที่รู้จักในฐานะ "Bitcoin Town" ของประเทศไทย เนื่องจากมีการนำบิตคอยน์มาใช้ชำระเงินในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย มีร้านค้าและบริการต่างๆ กว่า 80 แห่ง ที่รับชำระเงินด้วยบิตคอยน์ผ่านแอป Bitcoin

Lightning ช่วยทำธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ

หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นคือร้านกาแฟในชุมชนที่เปิดรับบิตคอยน์พร้อมส่วนลด 21% สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลนี้ เจ้าของร้านยังเป็นผู้ผลักดันให้ "ห้วยผึ้ง" กลายเป็นศูนย์กลางใช้เงินบิตคอยน์ในไทย เน้นให้ความรู้และส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าใจ และใช้บิตคอยน์ซื้อขายสินค้าและบริการ

อำเภอห้วยผึ้ง จึงไม่เพียงเป็นชุมชนที่ใช้บิตคอยน์ แต่ยังเป็นพื้นที่ทดลองสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการนำ

สกุลเงินดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม แต่ดูเหมือนยังเป็นการเพิ่มช่องทางรับเงิน เพื่อให้มีสีสันดึงดูดผู้คนเสียมากกว่าที่จะใช้งานได้จริงในวงกว้างอย่างระบบพร้อมเพย์

การผลักดันบิตคอยน์ของรัฐบาลไทย อาจดูเป็นก้าวที่ล้ำหน้า แต่หากมองลึกลงไป ยังขาดความชัดเจนในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่จะยอมรับให้เป็นการชำระเงินที่ถูกต้อง การเร่งรีบดำเนินการอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ที่สำคัญไทยมีระบบพร้อมเพย์ที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว การพัฒนาต่อยอดพร้อมเพย์ควบคู่กับการศึกษาบิตคอยน์อย่างรอบด้าน จะเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่าเร่งรีบกระโจนสู่โลกเงินดิจิทัลโดยปราศจากการเตรียมพร้อม

อนาคตจะเป็นอย่างไร ต้องจับตาดูกันต่อไป สิ่งสำคัญคือ การตัดสินใจใดๆ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนรอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นสำคัญ



ในประเทศ

Maew (แม้ว) made destination

“**บ** มะกะโปรเจกต์” ที่ถูกพูดถึงอย่างมากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เรียกกันหรือทราบว่า “เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์” (จริงๆ ก็คือ กาลิโนถูกกฎหมาย)

หลังรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร มีมติเห็นชอบหลักการร่าง พร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจเมื่อ 13 มกราคม

ตกเย็นวันเดียวกัน นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ผู้เป็นบิดาของนายกฯ คนปัจจุบัน ขึ้นพูดบนเวทีดินเนอร์ทอล์ก หัวข้อเสวนา “Chat with Tony : Bull Rally of Thai Capital Market” ประกาศเดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์ เรือธงใหม่รัฐบาลเพื่อไทย ให้กำเนิด เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์

จะมีการลงทุน 5 แสนล้าน ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์กระตุ้มขึ้น ยืนยันพันธะ จะสำเร็จในช่วงรัฐบาลแพทองธาร หรืออีก 2 ปีนับจากนี้

ที่เป็นที่พูดถึงมาก เพราะเนื้อหาของเรื่องนี้ดูจะยังไม่ตกผลึกในสังคม รายละเอียดต่างๆ ในข้อกฎหมายยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดมากนัก ทั้งที่เป็นเรื่องที่อยู่ในระดับ “อ่อนไหวสูง” เพราะกระทบต่อสังคม

เมื่อคนมองไม่เห็นระบบที่จะมาป้องกันชัดเจน และยังเมื่อ 2 พอลูก ชินวัตร เป็นผู้ประสานเสียงนำเดินหน้าทำคลอดมะกะโปรเจกต์นี้ การตั้งคำถามด้วยเสียง “อันดั่ง” จึงตามมาติดๆ

อันที่จริงเรื่องกาลิโนเสรีถูกกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องใหม่เพิ่งเคยถูกพูดถึงในสังคม มันถูกพูดถึงมาหลายทศวรรษในหลายรัฐบาล เริ่มจากภาควิชาการมหาวิทยาลัย มีรายงานวิจัย บทความวิชาการเขียนขึ้นมากมายช่วงทศวรรษ 2540

ตัวนายทักษิณเองก็เคยเสนอแนวคิดนี้ตั้งแต่ยุครัฐบาลไทยรักไทย เพียงแต่ครั้งนั้นกระแสต้านในประเด็นจริยธรรมยังสูง คนมองไม่เห็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ข้านายทักษิณยังถูกยึดอำนาจก่อน

มาในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็มีการนำเสนอแนวคิดนี้แต่ยัง



คงถูกแซ่แข็งจากปัญหาการเมือง ไม่ถูกนำมาถกเถียงจริงจังให้เป็นกฎหมาย แล้วก็ถูกยึดอำนาจซ้ำอีก

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในยุครัฐบาลทหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งประเทศไทยบอบช้ำอย่างหนักจากวิกฤตไวรัสโควิด แนวคิดกาลิโนถูกกฎหมาย-เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ จึงถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยกันในสภา จนที่ประชุมส่วนใหญ่ไปเชิญให้ตั้งกรมการศึกษามาเป็นรูปร่างก็ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน หลังสภามีมติเห็นชอบให้มีการตั้ง กรม.วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เพื่อแก้ปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รรมช.คลัง เป็นประธาน

ในมุมมองของนายทักษิณ ก็ยังมั่นคงต่อแนวคิด โดยในการขึ้นพูดสาธารณะครั้งแรกหลังกลับเข้าประเทศไทยในปี 2566 นายทักษิณก็ตอกย้ำนำเสนอเรื่องนี้

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 353

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 มกราคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 2318

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 97.33

Ad Value: 34,357.49

PRValue (x3): 103,072.47

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ในประเทศ: Maew (แมว) made destination

กระทั่งสัปดาห์นี้เองที่กฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดูจะมีอนาคตเป็นจริงมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมา

ไม่ว่าจะเป็นแพทองธาร ไม่ว่าจะเป็นักชื้อน พุดเป็นเสียงเดียวกัน "ยกสิงคโปร์เป็นต้นแบบ" สร้าง Man-Made Destination กรณีของไทย ภายใต้หลักการเมืองที่ทรงอิทธิพลอยู่ขณะนี้ จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า นีคือ "Maew-Made Destination" ก็คงไม่ผิดนัก

มาถึงวันนี้ต้องยอมรับว่า โอกาสที่กฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ หรือกฎหมายกาลีโน จะออกมาเป็นกฎหมายตัวจริง บังคับใช้จริง มีอยู่สูงมาก

เนื่องจาก ส.ส.พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านส่วนใหญ่ ดูจะเห็นไปในทางเดียวกัน

แม้แต่พรรคประชาชน (พรรคก้าวไกลในอดีต) ก็เคยหาเสียงด้วยนโยบายนี้ เพียงแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียด

หากจะมีความขัดแย้งกัน ก็คงจะมีการถกเถียงหารือกันในห้องประชุมสภา หรือในที่ประชุมสภา รวมถึงการหารือนอกวงประชุม

ต้องยอมรับว่า เพราะ "ความซบเซาระดับสูง" ในทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยเร่งให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นจริง

ประเทศเราขาดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงที่ยังไม่รู้คนละหาเงินเข้ากระเป๋จากไหน ปัญหาสิทธิบัตรทางเศรษฐกิจรายจ่ายภาครัฐมหาศาล ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีเข้าประเทศ

เครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลที่จะใช้กระตุ้น แทบไม่เหลือ นโยบายเรือธงหลายอย่างของรัฐบาลยังไร้อนาคต ที่ทำไปก็ยังไม่เห็นผลรูปธรรมราวกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

เมื่อทางอื่นมันเหนื่อยมาก ไม่แปลกเลยหากรัฐบาลเพื่อไทย และนายทักษิณจะหยิบเอาเรื่องกาลีโนและเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาเป็นเรือธง หวังเดินทางต่อจริงจัง

เมื่อไปสำรวจท่าทีของฝ่ายต่างๆ ก็น่าสนใจ

พรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลปีก่อน เคยให้ขยับลด "ภูมิใจไทย" ตั้งโต๊ะแถลงข่าว จัดดำเนินจริงจัง คราวนี้มีท่าที่อ่อนลงเยอะ

ขณะที่พรรคแนวอนุรักษ์นิยมเข้มกว่าหน่อยอย่างรวมไทยสร้างชาติ กลับเห็นท่าที่อ่อนลงเช่นกัน ดูจาก อรรถวิรัช สุวรรณักดี มีกฎหมายของพรรคที่ออกมายืนยันว่าเห็นด้วยกับกฎหมายนี้มานานแล้ว ครรเอากการพนันมาไว้บนดิน แต่ต้องพิจารณาเรื่องจำกัดต่างๆ ใหม่ ต้องโป้กั้สให้ถูกจุด โดยรวมถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี

ขณะที่จากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ที่พบผ่านพื้นที่สื่อสาธารณะ มีตั้งแต่ตั้งคำถาม ตกเดือน ไปจนถึงคัดค้าน

เริ่มตั้งแต่ปี 2566 ที่รัฐบาลเศรษฐาธิปไตยรับทราบรายงานการศึกษาของสภา ก่อนส่งต่อไปให้กระทรวงการคลัง ครั้งนั้น 99 นักวิชาการทั่วประเทศก็ออกแถลงการณ์ค้าน โดยกังวลว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมให้มีบ่อนกาลีโนเสรี คนจะยิ่งเข้าถึงกาลีโนได้ง่าย เป็นที่รู้กันว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องประสิทธิภพการบังคับใช้กฎหมาย อาจจะไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน ธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้น จึงควรทำการศึกษาให้ครบถ้วนทุกมิติก่อนที่จะหวังพัฒนาประเทศด้วยอบายมุข

ขณะที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน อย่างนายรัฐพงษ์ เรื่องปัญญาภูมิ ก็ออกมาตกเดือนเรื่องผลกระทบทางสังคม

"วัตถุประสงค์จริงๆ ที่บอกว่าเป็น Man-Made Destination ใช้เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่กลับเอาเรื่องนี้มาครอบเพื่อจะผลักดันบ่อนกาลีโน อันนี้เป็นประเด็นที่เราตั้งข้อสงสัย สิ่งที่เราอยากได้ความชัดเจนก็คือ เรื่องมาตรการที่จะป้องกันปัญหาสังคมและความโปร่งใสในการให้สัมปทาน" นายณัฐพงษ์ระบุ

มีรัฐบาลมี "เป้าหมายที่ดี" ในการเดินทางเรื่องใหม่อย่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ หวังจะนำเงินเข้าประเทศให้มากกว่านี้ แต่ต้องยอมรับว่า หากจะเดินทางเรื่องนี้ เรื่องหลักๆ ที่ยังคงเป็นคำถามในสังคม อาทิ

1. กระบวนการทั้งหมดต้องโปร่งใส ต้องทางรายละเอียดโครงการออกมาให้ทวิจรรย์น ถกเถียงข้อดี-ข้อเสียให้ตกผลึก ตั้งแต่มีมติทางกฎหมาย

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 353

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 มกราคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 2318

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 97.33

Ad Value: 34,357.49

PRValue (x3): 103,072.47

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ในประเทศ: Maew (แมว) made destination

2. ต้องวางระบบป้องกันมิจฉาชีพ ไม่ให้ผู้ไม่หวังดีหลบเลี่ยง ใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน เพราะเป็นที่รู้จักว่าธุรกิจสีเทาประเทศเราและใกล้เคียงมีอยู่มากจนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ ฟันออนไลน์ หลอกหลวงออนไลน์ระดับโลก

3. ต้องวางระบบป้องกันผลกระทบทางสังคม ป้องกันคนประมาทไม่ให้เข้าถึงได้ง่าย

4. ต้องมีกลไกที่ชัดเจนในการกระจายผลประโยชน์สู่คนส่วนใหญ่มากกว่าแค่กระจุกกับกลุ่มทุน โดยดูบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ล้วนมีกาสิโน แต่ผลประโยชน์กลับตกอยู่กับคนหยิบมือเดียว

หากไม่มีระบบป้องกันที่รองรับ “จุดจบของไทย” อาจจะไม่เหมือนสิงคโปร์แบบที่นายทักษิณและนายกา แพทองธารผืน แต่อาจเป็นแบบเมืองกาสิโนในกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เลอะเทอะอยู่ทุกวันนี้

ที่งหมดจึงเป็นโจทย์สำคัญให้นายทักษิณและรัฐบาลเพื่อไทย หากต้องเดินหน้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ต้องทำอย่าง “ระวัง” ต้องยก “การระดับสูง”

อย่าลืมนายทักษิณและรัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้นั่งอยู่สวยๆ ในเก้าอี้อำนาจ เดินบนทางเดินที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ

กลับกัน นายทักษิณและรัฐบาลเพื่อไทยกำลังนั่งทับ “ระเบิดเวลาการเมือง” และเดินอยู่ใน “ดงกับระเบิด” ต่างหาก

เดินหน้านโยบายผิด ก็เหมือนตัดสายระเบิดผิด

ขบวนการขับไล่ที่บู๊มๆ อยู่เวลานี้ ก็พร้อมใช้อ้างเหตุผลถนนระเบิดพลัง ขับไล่ เหมือนกัน ●

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7590

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 65

Ad Value: 65,000

PRValue (x3): 195,000

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: GMT ผลกระทบตอบจ.และความช่วยเหลือจากรัฐ



GMT ผลกระทบตอบจ.และความช่วยเหลือจากรัฐ

เป็นคำถามที่มีการถามเข้ามาเยอะภายในงาน “Chat With Tony” ขับเคลื่อนตลาดหุ้นสู่ภาวะกระทิง ที่มี “ดร.ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ปลุกปั้นในหัวข้อ “Bull Rally of Thai Capital Market” จัดโดย “นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ” ซึ่งได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา

นั่นคือ GMT หรือ Global minimum corporate tax ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้วอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

Global minimum corporate tax คือมาตรการภาษีใหม่ที่กำหนดโดย OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) เพื่อลดช่องว่างของการหลีกเลี่ยงภาษีและสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจโลก

สำหรับเกณฑ์การจัดเก็บภาษี Global Minimum Tax นั้น มีอยู่ 2 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย 1.เกณฑ์รายได้ โดยบริษัทที่มีรายได้ทั่วโลกเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี และมีกำไรมากกว่า 10% ของรายได้ ต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดรายได้ และ 2.อัตราภาษีขั้นต่ำ 15% ครอบคลุมบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้ขั้นต่ำ 750 ล้านดอลลาร์ต่อปี

การประกาศใช้นโยบาย Global Minimum Tax มีข้อดีอยู่บ้าง เนื่องจากจะลดการย้ายกำไรของบริษัทข้ามชาติไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Tax Havens) สร้างความยุติธรรมในระบบภาษี ไม่ว่าจะดำเนินงานในประเทศไหน บริษัทข้ามชาติก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่เท่ากัน รวมทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลทั่วโลก จากโครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน (Standardized Tax Regulations) ผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, สร้างแรงงานคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสีย เพราะเดิมที่การจัดเก็บภาษีของประเทศไทยนั้น มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 20% ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน ทำให้บริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่วนใหญ่จะเสียภาษีจริงต่ำกว่า 15% ทำให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เข้าชาย

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความกังวลกันว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการทำธุรกิจข้ามชาติเหล่านี้ อาจจะได้รับผลกระทบ

ความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวนี้ “ดร.ทักษิณ ชินวัตร” ให้คำตอบว่า “เราจะขอเก็บที่ประเทศของเรา แต่จะไปส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของเรา ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะสร้างประโยชน์จากส่วนนี้ได้”

ทำให้ประเมินกันว่าในอนาคตรัฐบาลอาจจะมีการส่งเสริมสนับสนุนอื่น ๆ ออกมา แต่จะต้องไม่มีผลให้นำไปใช้ลดหย่อนภาษี เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ซึ่งดำเนินนโยบายใช้อัตราภาษีต่ำเพื่อดึงดูดการลงทุน จะสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จะดึงดูดบริษัทข้ามชาติมาลงทุนในประเทศ

ความกังวลอีกด้านก็คือในส่วนของตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจข้ามชาติหลายแห่งจดทะเบียนอยู่ อาจสร้างความเสี่ยงขาลง หรือ Downside risk ให้เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ จากการสำรวจความเห็นของโบรกเกอร์ ส่วนใหญ่มองว่าจะมีความเสี่ยงต่อ EPS SET จำกัด เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนของไทยเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนมากจะอยู่ในกลุ่ม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ โรงไฟฟ้า อาหาร และขนส่งทางเรือ ซึ่งมีธุรกิจ在不同ประเทศ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ถ้าปรับอัตราภาษีเป็น 15% ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มเติมรวมกันจะเพิ่มประมาณ 1.15 หมื่นล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งคิดเป็นเพียงประมาณ 1% ของกำไรของตลาดทั้งหมดที่คาดไว้ในปีนี้ ประมาณ 1.15-1.2 ล้านล้านบาท ภายใต้ forward P/E ปี 2568 ที่ 14-14.5 เท่า จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Market Cap) ปัจจุบันราว 17 ล้านล้านบาท

ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว ผลกระทบเชิงลบที่จะมีต่อ EPS SET ในทางลบจะจำกัด หรืออาจกระทบน้อยมาก รวมทั้งเชื่อว่ารัฐบาลอาจออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น Refundable tax credit

โบรกเกอร์มั่นใจว่ารัฐบาลจะสรุปมาตรการดังกล่าวได้ภายใน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7590

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 65

Ad Value: 65,000

PRValue (x3): 195,000

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: GMT ผลกระทบตอบจ.และความช่วยเหลือจากรัฐ

ปี 2568 นี้ และอาจมีผลบังคับในปี 2569 ซึ่งนั่นอาจจะสร้างมูลค่า หรือเป็น Upside ต่อประมาณการกำไรในปี 2569 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว่า อยู่ระหว่างการเตรียมออกมาตรการลดผลกระทบจากการเข้าร่วม OECD ซึ่งมีผลให้ต้องจัดเก็บภาษีขั้นต่ำ 15% จากบริษัทข้ามชาติ เบื้องต้นคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการวางแผนการลงทุนของบริษัทจำนวน 1,000 บริษัทที่เข้าข่าย

ดังนั้น จึงจะดำเนินการ 2 มาตรการเพื่อบรรเทาปัญหา คือ 1.มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากแนวทางการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ (ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2566 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) เปิดโอกาสให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50% ของอัตราปกติ แทนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจะให้ระยะเวลาขึ้น 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10 ปี เพื่อให้การคำนวณอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate : ETR) ของบริษัทในแต่ละปีใกล้เคียง 15% ก็จะทำให้แต่ละบริษัทเสียภาษีส่วนเพิ่มลดลง และได้รับสิทธิประโยชน์ในระยะเวลานานขึ้น

และ 2.มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นมาตรการเยียวยาชั่วคราวให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ในระหว่างรอกฎหมายใหม่ของกระทรวงการคลัง

ซึ่งจะให้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ สำหรับการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามที่กำหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการยกระดับมาตรฐานที่เป็นสากล เป็นต้น โดยปัจจุบันกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ มีเงินอยู่ประมาณ 30,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการประเมินว่า Global minimum corporate tax จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยจำกัด แต่ในทางปฏิบัติก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไป ■

บทนำ มติชน

เศรษฐกิจหัวใจ-ฟื้นตลาดทุน

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวในงาน “Dinner Talk Chat with Tony: Bull Rally of Thai Capital Market” จัดโดย หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ กรณีช่วงที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทย ชบเซา มี 5 เรื่องที่ต้องแก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้น 1.บรรษัทภิบาล โดยเน้นความโปร่งใสของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องติดตามพฤติกรรมของทุกบริษัท ตรวจสอบสภาพบริษัทเป็นประจำว่ามีการทำบัญชีและมีระบบบริหารที่ถูกต้อง และติดตามว่าไม่ได้มีการนำเงินไปใช้ผิดประเภท ซึ่งจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดได้ 2.ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีความถี่สูง ปัจจุบันโรบอตเทรดได้เข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยมองว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลย เพราะเมื่อสิ้นวันมีการปิด Position แต่ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ชอบเพราะช่วยในเรื่องปริมาณการซื้อขาย ประกอบกับมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องความเร็ว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเป็นผู้ออกกติกาที่ดี และมีหน้าที่ทำให้ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบกัน 3.การดำเนินการที่ช้า เมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้น ทำให้นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทย

4.บริษัทจดทะเบียน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเก่า และที่เข้าไปใหม่ๆ ไม่ค่อยมีบริษัทขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลจะต้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ในการเชิญชวนบริษัทต่างชาติ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยให้มากขึ้น 5.หุ้นหลายตัวมี P/BV และ P/E ต่ำ จะทำอย่างไร ให้ราคาหุ้นกับมูลค่าทางบัญชีใกล้เคียงกัน นายทักษิณยังระบุอีกว่า นโยบายที่จะกระตุ้นให้ตลาดหุ้นฟื้นแบบก้าวกระโดด มองว่าต้องอัดฉีดเม็ดเงิน ซึ่งเชื่อว่ากระทรวงการคลังมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าวันนี้การบริหารยากกว่าสมัยก่อน เพราะฐานราก หรือประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะ SME พังหมดด้วยหลายเหตุ ตั้งแต่โควิด-19 และกำลังซื้อที่หดไป รวมถึงการแข่งขันเงินที่ขาดการดูแลการแข่งขันไม่เป็นธรรม ดังนั้น วันนี้ต้องฟื้นโดยใช้เรื่องใหม่ๆ ใน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17113

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 52.10

Ad Value: 62,520

PRValue (x3): 187,560

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บทนำมติชน: เศรษฐกิจหัวใจ-พื้นตลาดทุน

ส่วนมาตรการสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน มองว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้ และตลาดหลักทรัพย์ต้องสร้างความโปร่งใสทั้งกติกาและบริษัทจดทะเบียนให้นักลงทุนเชื่อถือได้ และต้องหามาตรการใหม่ๆ ที่จูงใจเงินลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่าพันธบัตร

ตลาดหุ้นประสบปัญหาความเชื่อมั่น จากสาเหตุบริษัทจดทะเบียน ไม่โปร่งใสและปัญหาอะไรต่อมิอะไร กอปรกับไม่มีบริษัทขนาดใหญ่ ที่เป็นอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่เข้ามาจดทะเบียน ดึงดูดการลงทุน ส่งผลให้ดัชนีชบเซา วอลุ่มไม่เติบโต นายทักษิณเป็นอดีตนายกฯ นักธุรกิจผู้ซึ่งมีและอยู่ใกล้ชิดข้อมูล เห็นว่า มี 5 เรื่องที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นตลาดทุน มุมมองนายทักษิณนับว่าน่าสนใจ หากหน่วยงานเกี่ยวข้องนำไปศึกษา วิเคราะห์เพิ่มเติม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับ การฟื้นตัวตลาดหุ้นไทยได้ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวย หนุนส่งตลาดหุ้นมีเสน่ห์ น่าลงทุน บริษัทจดทะเบียนมีผลประกอบการดีขึ้นนั้น ภาพรวมขึ้นอยู่กับ การทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเป็นด้านหลัก เรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำทนายรัฐบาล ในการดำเนินการ บริหารจัดการ ขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมให้จงได้ เนื่องจาก เป็นหัวใจสำคัญของทั้งระบบ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7590

Col.Inch: 49.30 Ad Value: 49,300

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: ของฝากจากโทนี่

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 147,900

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ตลาดล่างจริง ๆ และยังคงเป็น "ทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์" ถึงเดี๋ยวนี้ครับ งานดินเนอร์ทอล์ก "Chat with Tony:Bull Rally of Thai Capital Market" ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อค่ำคืนวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา

แม้วันรุ่งขึ้น อังคารที่ 14 ม.ค.ที่ทุกคนจับจ้องว่า หลังรายการทอล์กผ่านไป ตลาดหุ้นจะขานรับมากน้อยแค่ไหน **ดร.ทักษิณ**เองก็ยิ่งฝากความหวังบนเวทีไว้กับ "ผู้จัดการกองทุน" ทั้งหลายที่เข้าร่วมงาน

"พรุ่งนี้ หุ้นไม่ขึ้น ผมจะไปอยู่ไหนดี" คำกล่าวติดตลกของ**ดร.ทักษิณ**บนเวที

แต่ตลาดดันไม่เป็นใจ ติดลบชะ 14 จุด หุ้นที่**ดร.ทักษิณ**กล่าวพาดพิง มีผลขึ้น-ลงทุกตัว แต่มีผลบวกมากกว่าลบถึง 40 ตัว หุ้นที่ตกหนักคือ **PTT ปตท.** ติดลบ 1 บาท เพราะถูกพาดพิงว่า ในแผนลดค่าไฟเหลือ 3.70 บาท จะต้องยอมปรับราคาค่าผ่านท่อก๊าซลงมาด้วย

อย่างไรก็ดี วันที่ 15 ม.ค.ต่อมา ตลาดหุ้นได้แกตัวใหม่ปรับตัวขึ้น 12.92 จุด แม้หุ้น **DELTA** ที่มีอิทธิพลต่อดัชนีจะปรับตัวลง 3.50 บาท และวันรุ่งขึ้นที่ 16 ม.ค.ก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวต่อ ตลาดหุ้นก็มักจะเป็นเช่นนี้ คาดเดาได้ยาก โดยเฉพาะหุ้นช่วงเศรษฐกิจเติบโตต่ำ เงินเฟ้อก็ต่ำ

แนวโน้มจะเป็น "ขาลง" มากกว่า

รายการค่ำคืนนี้**ดร.ทักษิณ** "จัดเต็ม" สารทั้งในภาคของตลาดหุ้นและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมเวลากว่า 2 ชั่วโมง เป็นปาฐกถา 1 ชั่วโมงและรอบ Q&A 1 ชั่วโมง ปีนี้อุบัติภัยอายุ 76 ขวบปีแล้ว แต่สมองและความจำยังดีเลิศทุกประการ

เรื่อง**ตลาดหุ้น** คุณ**ทักษิณ**เน้นองค์ประกอบ 3 ส่วนของตลาดหุ้น คือ Trust-ความน่าเชื่อถือ, Confidence-ความเชื่อมั่น และ Sentiment-ความรู้สึก ซึ่งขาดหายไป ต้องเร่งสร้าง แจกแจงออกมาถึง 7 ประเด็นอันได้แก่

1)เรื่องความโปร่งใส ก.ล.ต.และตลท.ยังแก้ปัญหาล่าช้า การตรวจสอบภาพบจ.ต้องทำตลอดเวลา 2)การใช้โรบอท เทรดดิ้งไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครเลย ตลท.ต้องตรวจสอบ HFT ไม่ให้เอาเปรียบนักลงทุนรายย่อย



3)เคลื่อนไหวช้า เมื่อเกิดปัญหามีการอธิบายช้า ทำให้ต่างชาติขาดความเชื่อถือ กระทรวงการคลังกำลังหาทางเพิ่มอำนาจให้ก.ล.ต.ส่งฟ้องได้โดยไม่ต้องรออัยการและดีเอสไอ

4)บจ.ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเก่าและมีธุรกิจใหม่ขนาดใหญ่ค่อย ๆ รัฐบาลจะให้ BOI ชักชวนบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในไทย เข้ามา IPO ในตลท.เช่น เอ็นเตอร์เทคแมนูด์ คอมเพล็กซ์ 5 แล่นล้านบาท หากเข้ามาในตลาดก็จะช่วยเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์และบจ.มากขึ้น

5)หุ้นหลายตัวที่ P/E และ P/BV ต่ำ ตลท.ควรสนับสนุนให้บริษัทซื้อหุ้นคืน เพื่อทำแผนให้ราคาตลาดกับมูลค่าใกล้เคียงกัน

6)ก.ล.ต.ควรเปิดภาคดิจิทัล เพิ่มโอกาสด้านทรัพย์สินใหม่ ๆ เช่น บิตคอยน์ สเตเบิลคอยน์ การขายบอนด์ลือตเล็ก ๆ สั้น ๆ เพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

และ 7)**ตลาดคาร์บอน เครดิต** ซึ่งไทยขายกันตอนนี้ที่ 7 เหรียญฯ/ตัน แต่ที่สิงคโปร์และยุโรปแพงกว่าที่ไทยเยอะมาก **ประเด็นตลาดหุ้นจากโทนี่ โดนใจนักลงทุนแค่ไหน ทั้งทริสต์ คอนฟิเดนซ์ และเซนติเมนต์จะกลับมาเติมเต็มได้มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องติดตามดูกันต่อไป**

แต่อย่างน้อย ก.ล.ต.ก็ขานรับ โดยการจัดงานแถลงข่าวด่วน ในวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เนื้อหาก็คงเหมือนเป็นการตรวจการบ้านให้โทนี่ "ทิ้งใจหทัย" เอาไว้ให้

ส่วนในภาคเศรษฐกิจ สิ่งทีกล่าวขวัญกันมากที่สุดในวัน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7590

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 49.30 Ad Value: 49,300

PRValue (x3): 147,900

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: ของฝากจากโทนี่

วันนั้นก็ได้แก่ โครงการลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ 500,000 ล้านบาท ซึ่งภายใต้นั้นจะมีส่วนของ “กาสิโน” 10% ของพื้นที่อยู่ในนั้นด้วย. ค่าไฟฟ้า 3.70 บาท ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คืบหน้ามาแล้วว่า “ทำได้”

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดทุกสาย โดยการจัดตั้งกองทุน เพื่อซื้อสัมปทานคืน, กฎหมายทรัพย์สินสิทธิต่างๆ บ้านเช่า 99 ปี ในทรัพย์สินรัฐ, โครงการถมทะเล ซึ่งจะแก้ปัญหาหน้าท่วม กรุงเทพฯ และสร้างเมืองใหม่ที่สะอาดเป็นระเบียบไปในตัว

การส่งเสริมธุรกิจใหม่ทั้งดาต้าเซ็นเตอร์, AI, สเต็มเซลล์, อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์, และการเปิดรับทรัพย์สินใหม่ ในรูปของเงินดิจิทัลเช่น บิตคอยน์ รัฐบาลอาจจะเริ่มต้นทำ แชนด์บ็อกซ์ที่ถูกต้อง เพื่อรับชำระสินค้าและบริการต่าง ๆ

เพราะเทรนด์ทั่วโลกมาทางนี้กันแล้ว หากรัฐบาลสหรัฐฯ ยุคโดนัลด์ ทรัมป์ นำเงินดิจิทัลมาใช้ ประเทศไทยจะตาม ไม่ทันโลก

ปัญหาเรื่องทำร้ายสังคมไทย ต้องแก้ไขให้ราบคาบ นั่นก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ต้องร่วมกันขจัดปัญหาที่ต้นตอ ทั้ง เจริญจากกับเพื่อนบ้าน กฟภ.ต้องไม่ลากสายไฟฟ้าไปให้มีฉนวนฉนวน กระแสแรงดีและโอเปอเรเตอร์ทั้งหลาย ก็ต้องปิดสัญญาณ ไม่ให้อาชญากรมีเครื่องมือหลอกหลวง

ปัญหาฝุ่น PM2.5 จำเป็นต้องขอความร่วมมือเกษตรกร ไม่ให้เผาซึ่งข้าว-ข้าวโพดหรือการเผาอ้อย ผู้ใดฝ่าฝืนจะโดนตัด เงินอุดหนุนเกษตรกร ปัญหายาบ้า ก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อน บ้าน และใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าและนักสูบผู้เสพ

ต้องเอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินให้หมดทั้งกาสิโน ถูกกฎหมายและการพนันออนไลน์ ซึ่งจะมีกฎหมายควบคุม อย่างเข้มงวด และมีการจัดเก็บภาษีเข้ารัฐเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วย. ประเทศไทยต้องพัฒนาคนและพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ไม่เช่นนั้น ประเทศไทยจะเสียเปรียบ กลายเป็นเหยื่อล้างของ ระบบเศรษฐกิจตลอดไป

สุดท้ายนี้ สลากกันด้วยการตั้งเป้า GDP ปี 68 เติบโต 3%, ปี 69 โต 4% และปี 70 โต 5% ขอให้ประเทศไทย โชคดี ■

เรียงคน มาเป็นข่าว



●...क्रम.เมื่อวันก่อน มีมติที่ใหญ่-ใหม่ และท้าทาย นั่นคือ การรับหลักการร่างกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ โครงการนี้รัฐบาลเตรียมการมาข้ามปี หลังจากทิ้งๆ กั้นว่าคอมเพล็กซ์นี้เป็นเช่นไร ก็ได้รับคำอธิบายว่า เป็นเหมือน “เขตพัฒนาพิเศษ” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของครอบครัวระดับโลก เน้นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง

●...สถาบันเทิงครบวงจรมี หากเกิดขึ้นคาดว่าจะก่อผลดี **1.กระตุ้นเศรษฐกิจ** เกิดการลงทุนอย่างน้อย 1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 119,000-238,000 ล้านบาท **2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว** คาดว่าจะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี จะกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงโลว์ซีซั่น 13 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มการใช้จ่ายจาก 44,000 บาทต่อคนต่อทริป เป็น 66,043 บาทต่อคนต่อทริป **3.สร้างงาน** อย่างน้อยอีก 9,000-15,300 ตำแหน่ง และ **4.เพิ่มรายได้ให้รัฐ**

●...กรณีเพิ่มรายได้ให้รัฐนั้นน่าสนใจ เพราะคาดว่าจะสร้างรายได้ให้รัฐ 1.2-3.9 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นรายได้จากภาษี เช่น ภาษีจากโรงแรม จากสวนสนุก ประมาณ 8.7 พันล้านบาทถึง 3.5 หมื่นล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากกิจการกาสิโน เช่น ค่าธรรมเนียมภาษีการเล่นพนัน ขั้นต่ำ 3.2 พันล้านบาท และค่าธรรมเนียมการเข้ากาสิโน ขั้นต่ำ 3.7 พันล้านบาท

●...ร่างกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้ มีการรับฟังความคิดเห็นกันมาแล้ว ระหว่างวันที่ 2-18 สิงหาคม 2567 พบว่ามีผู้เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว 82.4 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย 17.6 เปอร์เซ็นต์ โดยเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย เพราะไม่เห็นด้วยที่มีการพนัน ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคม เอื้อประโยชน์นายทุน และนักการเมือง ไม่เห็นด้วยที่ให้คนต่างชาติมาประกอบการ และไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายได้

●...ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ ครม.จะส่งร่าง พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อปรับคำให้เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนจะผ่านไปยังรัฐสภาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดประมูลได้ภายในปีนี้ และน่าจะ สร้างเสร็จสิ้นในปี 2572

●...แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาละวาดไม่หยุด แม้แต่นายกรัฐมนตรี **แพทองธาร ชินวัตร** ยังเจอดี งานนี้เจ้าตัวเปิดเผยเอง โดยนายกษेत्रให้ฟังว่า โดนคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าเป็นผู้นำต่างประเทศ ส่งเสียง **“Good Morning Prime minister Thailand”** ชวนคุยสักพัก และบอกว่า ยูยังไม่ได้บริจาคให้เลยและพอส่งลิงก์มา กลับเป็นลิงก์บริจาคอีกประเทศ หนึ่ง เรื่องแก๊งคอลนี้สำคัญ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำลังป้องกันและปราบปราม ขอเป็นกำลังใจกับทุกฝ่าย

●...กำหนดการออกมาแล้ว 27 มกราคมนี้ ผู้สูงอายุที่อยู่ในข่ายได้รับ เงินหมื่น **พิชัย ชุณหวิชัย** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง บอกว่าในวันนั้นจะดำเนินการแจกเงิน 10,000 บาท เฟส 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพ์ทางรัฐไว้ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

●...เงื่อนไขผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินหมื่น ต้องมีคุณสมบัติ 1.อายุ 60 ปี ขึ้นไป 2. **“ลงทะเบียนแอปพ์ทางรัฐ”** เท่านั้น 3.คนไม่ลงทะเบียน Super App ทางรัฐหมดสิทธิทันที 4.ตัดสิทธิคนที่ได้รับเงินเฟสแรกไป แล้ว 5.กลุ่มเปราะบางหมดสิทธิ 6.ไม่มีรายได้เกิน 840,000 บาทต่อปี 7.ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน 5 แสนบาท 8.ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ 9.ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ โครงการอื่นๆ ของรัฐ 10.ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ ใครคุณสมบัติครบ 27 มกราคม เตรียมรับโชค

นิवरอน

คลังจอร์ดีภาษีคนรวยเพิ่ม ลดเหลื่อมล้ำ

10 มกราคม 2568, 13:11 น. *50



คลังเตรียมลดภาษีเงินได้ เก็บภาษีกลุ่มคนรวยมากขึ้น ผ่าน "ภาษีความมั่งคั่ง" หวังลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรายได้สูงกับคนรายได้ต่ำ

นายเศรษฐ์ เศรษฐมณีห์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า แนวโน้มโลกจะมีการปรับลดภาษีเงินได้ และเพิ่มภาษีการบริโภค อย่างไรก็ตาม ภาษีบุคคลขั้นสูง และภาษีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของ ภาษีบุคคลขั้นสูงจะมีการปรับเพิ่มในอนาคต จะเป็นภาษีที่ค่อย ๆ ปรับเพิ่ม และต้องมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ ให้ทันกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลายประเทศมีมาตรการบรรเทา คือเมื่อมีการขึ้นภาษีบุคคลขั้นสูงไปแล้ว ศึกษารณีที่มีการขยายให้กับกลุ่มที่เปราะบาง เพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นภาษีเพื่อการบริโภคของรัฐบาล

ทั้งนี้การปรับเพิ่มภาษีบุคคลขั้นสูง ในแง่ของการปรับโครงสร้างภาษีนั้น คลังยังไม่เพียงพอ เพราะเป้าหมายของการจัดเก็บภาษีอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรายได้สูงกับคนรายได้ต่ำ แปลว่า การเก็บภาษีความมั่งคั่ง จะต้องมีการเพิ่มเข้ามา ซึ่งเมื่อก่อนอาจท้วงทัก เพราะคนฐานะดีมากกว่า เขามีการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ออกไปทั่วโลก โดยรัฐบาลจะติดตามได้เฉพาะสินทรัพย์ที่อยู่ในไทย แต่คนกลุ่มนี้เขามีโอกาสลงทุนได้ทั่วโลก ซึ่งภาครัฐไม่ติดตามไปเห็นว่าทรัพย์สินของเขาอยู่ในต่างประเทศหรือไม่

ล่าสุดไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกของภาคีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเสียภาษีระหว่างประเทศ มีการออกกฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้มีเงินได้ ทำให้กรมสรรพากรของไทยจะเห็นข้อมูลรายได้ของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ โดยสรรพากรของทั่วโลกที่เป็นสมาชิกตามข้อตกลงนี้ มีหน้าที่ส่งข้อมูลรายได้ของตนไทยกลับมายังสรรพากรของไทย

ขณะที่สรรพากรไทยก็มีหน้าที่ส่งข้อมูลเงินได้ของตนต่างชาติที่เก็บขึ้นในไทย ส่งกลับไปที่สรรพากรประเทศต่างหากซึ่งที่ไม่เคยเห็นหรือรายได้ของคนไทยในต่างประเทศ ก็จะได้เห็น สิ่งที่เคยเก็บภาษีไม่ได้ ก็จะ看得见ภาษีได้

ที่มา TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ความเชื่อมั่นที่หายไป: วิกฤตศรัทธาต่อหน่วยงานความมั่นคงและการเมืองไทย
- TNN ชูคุณค่าแบรนด์พรีเมียม ครีวี่ 1 รางวัล จาก 176 ผลงาน ข่าวดีดิจิทัลยอดเยี่ยม 2567
- กฎหมาย"ไออาร์พี"ที่ปรับขึ้น 67 ล้านบาทได้

ข่าวฮิตติดเท็ก

อสังหาริมทรัพย์ | การเก็บภาษีเงินได้ | อวตณ | บริการรถโดยสาร | ความมั่งคั่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



'สปก.' จ่อปิดช่องกียาไซเบอร์ หลอกโอนเงิน



'สปก.' ไซ 15 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย



กฎหมาย"ไออาร์พี" ที่ปรับขึ้น 67 ล้านบาทได้



สรรพากรจ่อเพิ่มราคาขายปลีกสินค้า



กองอำนาจกวดงักเบียดเงิน ครอบคลุมรายจ่าย



หุ้นเบต้าดาวรุ่ง 16 มกราคม 2568 Dow Jones 703.27 จุด ยานบินเจ็ตพุ่งเท่าทวีคูณ

1. ฟอร์ด สหรั้งแชมป์! ยาน บิว กรบทัพภัย กับสาย ถูกเพลิงเผาผลทั้งหลัง

2. สรุปรุ่นเป็น OPPO-Realme และแอปเปิ้ล จดทะเบียนค่าขายผู้รัก 2

3. ราคาบ้านปรับขึ้น 13 มกราคม 2567

4. ฝุ่น PM 2.5 ธานี "กทม." ่วม ฝุ่นพุ่งสูงเกินมาตรฐาน-งดสั่ง 70 พื้นที่

5. ...

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12469

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 6.98

Ad Value: 7,678

PRValue (x3): 23,034

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เปิดให้ดูรายชื่อร้านค้า



ย่อข่าว เศรษฐกิจ

เปิดให้ดูรายชื่อร้านค้า

นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า สรรพากรขอเชิญชวนผู้เสียภาษีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ซึ่งเป็นมาตรการลดหย่อนภาษี เงินได้สูงสุด 50,000 บาท เริ่มวันนี้-28 ก.พ. ทั้งนี้ กรมได้จัดทำรายชื่อผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ร่วมมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ที่ออกใบกำกับภาษีได้ e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ดูรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.



'สรรพากร' กางรายชื่อร้านร่วม Easy E-Receipt

นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรได้จัดทำรายชื่อผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Tax Invoice by Time Stamp เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2568 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ https://etax.rd.go.th/ETAXSEARCH/normal_person.html ทั้งนี้เมื่อผู้เสียภาษีซื้อสินค้าหรือใช้บริการแล้วให้ขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วน ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ถ้าอยากให้เศรษฐกิจโต 4%-5% ต้องทำอะไรบ้าง ?

กรุงเทพธุรกิจ
ติโจทย์เศรษฐกิจ
ดร.พงษ์ยศ โกษากรณ์
pongnaakomp@fpo.go.th

นับตั้งแต่ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ในปี 2563 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียง 2% และในปี 2567 ที่เพิ่งจบไปน่าจะเติบโตได้ราวๆ 2.6%-2.7% เท่านั้น เพราะช่วงครึ่งปีแรกอัตราการเติบโตต่ำเพราะปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เพิ่งมาเร่งเครื่องในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะการลงทุนภาคการก่อสร้างจากรัฐ การลงทุนภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการบริโภคที่ได้อานิสงส์จากโครงการแจกเงิน 10,000 บาท

ส่วนในปี 2568 ประเมินการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของหลายๆ หน่วยงานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% บวกเล็กน้อย ฟันธงลำบาก เพราะเพิ่งเริ่มปี ยังไม่เห็นสัญญาณจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ เวลาไปบรรยายเลยมีคนถามผมว่า 3% จะได้ไหม พอใจ 3% หรือไม่ ผมตอบว่า “ถ้าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกไม่รุนแรงก็มีโอกาสเห็น 3% แม้จะดีกว่าปี 2567 แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ เพราะมี 4 ก้นดักที่ล้อมเราอยู่” ได้แก่

1. ก้นดักรายได้ปานกลาง เราต้องมีรายได้ต่อคนต่อปีที่ 12,500 ดอลลาร์จากปัจจุบันอยู่ที่ 7,500 ดอลลาร์ เพื่อก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้สูง การเติบโตแค่ 3% แถมเงินเพื่อเพิ่มแค่ 1% ใช้เวลามากกว่า 10 ปีแน่นอน ถึงเวลานั้น เราอาจจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น คนวัยทำงานน้อยลง แถมคนเกิดน้อยลงเรื่อยๆ แล้วเราจะขับเคลื่อนประเทศด้วยอะไร

2. ก้นดักรายได้รัฐบาลต่ำ เราอยากให้รัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้น กลับไปที่สูตรระดับอัตราส่วนของรายได้รัฐบาลต่อ GDP ที่ประมาณ 18% จากปัจจุบันอยู่ที่ 14% การ



เพิ่มรายได้ก็เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้มากขึ้นไปจัดสรรเป็นรายจ่ายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม GDP ในอนาคต

3. ก้นดักหนี้สาธารณะ เราอยากเห็นอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลง กลับไปต่ำกว่าระดับ 60% จากปัจจุบันอยู่ที่ 64.4% หรือเกือบ 12 ล้านล้านบาท สูงสุดในประวัติศาสตร์แล้ว และมีแนวโน้มวิ่งขึ้นไปไปที่ 70% ทำให้มีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเสียหายกรณีมีเหตุฉุกเฉินทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นเราต้องรักษาพื้นที่สุดท้ายนี้ไว้วิธีการที่ดีที่สุดคือ ทำให้เศรษฐกิจเติบโตสูงๆ มีรายได้เข้ารัฐบาลมากขึ้น เพื่อกดให้สัดส่วนหนี้ลดลง

4. ก้นดักหนี้ครัวเรือน เราอยากเห็นอัตราส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงกลับไป



ต่ำกว่า 80% ปัจจุบันสูงเกือบ 90% ของ GDP หรือประมาณ 16 ล้านล้านบาท ซึ่งหนี้เสียที่ผิดนัดชำระหนี้มากกว่า 90 วัน หรือ NPL และหนี้ที่กำลังจะเสียหรือผิดนัดชำระหนี้มากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ยังคงขยายตัวสูงมาก แม้ยอดเดือน พ.ย. จะลดลงจากเดือน ต.ค. แล้วก็ตาม การแก้ปัญหาให้ได้ผลที่สุดคือ การทำให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่เศรษฐกิจดีขึ้น

แต่การจะขยับการเติบโตของเศรษฐกิจที่หักเงินเพื่อแล้วจาก 3% ไปเป็น 4% - 5% ในโลกความเป็นจริงไม่ง่าย เพราะมีปัจจัยลบระหว่างทางมากมาย แต่ถ้าเราใช้แบบจำลองเศรษฐกิจ (Macroeconomic Model) เป็นเครื่องมือแนวทาง และช่วยกัน

ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นจริงจังทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเลข 4%-5% ลงมามากกว่า เราต้องทำอะไรบ้าง?

1. รัฐบาลผลักดันให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนจริงๆ ไม่ใช่แค่คำขอ อนุมัติ ออกบัตร ต้องมองไปถึงขั้นตอนการถมที่ดิน ตอกเสาเข็ม เดินสายไฟ เดินท่อน้ำ ติดตั้งเครื่องจักรกล เดินสายการผลิต ลงทุนจริงให้ได้ 400,000 ล้านบาท เพราะทุกๆ 100,000 ล้านบาท จะทำให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.25% ดังนั้น ถ้าลงทุนให้ได้จริงๆ 400,000 ล้านบาท เราก็จะได้ GDP เพิ่มขึ้น 1% การผลักดันเม็ดเงินลงทุน 400,000 ล้านบาท ผมคิดว่าอยู่ในวิสัยที่ทำได้ เพราะ BOI บอกว่าในปี 2567 มีเม็ดเงินลงทุนมาขอรับการส่งเสริมกว่า 1 ล้านล้านบาท

ดังนั้น ถ้าเร่งอนุมัติ ออกบัตร ที่สำคัญต้องกระชับกลไกให้เกิดการลงทุนจริง ถ้าเม็ดเงินลงทุนใหม่หนึ่งลงทุนจริงราว 80% ของ 1 ล้านล้านบาท ภายใน 2 ปี ในทางแบบจำลองจะดัน GDP ได้ถึง 2% ภายใน 2 ปี เลยทีเดียว จะเห็นว่าตัวนี้ตัวเดียวที่มีพลังมหากาฬแล้ว

2. กระตุ้นการท่องเที่ยวให้ชนะปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 ปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนเป็นเที่ยวสั้นและจ่ายน้อย ฉะนั้น เราต้องแก้เกมโดยเน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ เดิมก่อนโควิด-19 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยจะมากกว่า 55,000 บาทต่อคนต่อทริป ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 47,000 บาทต่อคนต่อทริป ต้องการทางเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายกลับไปเท่าเดิม โดยการเพิ่มจำนวน การเพิ่มระยะเวลาพำนัก

ทุกๆ การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1 ล้านคน จะทำให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ในปี 2568 หากเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 39 ล้านคน ถ้าเราทำได้ 40 ล้านคน ซึ่งจะกลับไปมากกว่าปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 จะทำให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.4%

3. เร่งรัดรายจ่ายลงทุนภาครัฐให้ได้ตามเป้าหมาย โดยกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไว้ที่ 80% ของรายจ่ายลงทุน 9 แสนกว่าล้านบาท หลายๆ ปีที่ผ่านมา อัตราการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น

ระหว่างทาง 12 เดือน ห้างเป้าหมายไปเรื่อยๆ ไปเร่งเอาช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้ระหว่างปีก็ขาดเม็ดเงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ขณะนี้ตัวเลขเชิงประจักษ์พบว่า ปี 2568 เลขจริงต่ำกว่าเลขเป้าหมายแล้ว 2 เดือน หากปล่อยไปเรื่อยๆ ก็จะไม่ถึง 80% ตามเป้าหมาย ฉะนั้น รัฐบาลต้องเร่งเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าต่อเนื่อง

ยิ่งพลาดเป้าไปทุกๆ 100,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตของ GDP ก็จะหายไป 0.25% ด้วย นี่คือการเสียโอกาสถ้าพลาดเป้า และจะไปบั่นทอนเครื่องยนต์ใน 2 ข้อแรก

4. สนับสนุนให้อัตราแลกเปลี่ยนค่อนไปทางอ่อนค่า หรือเท่ากับปัจจุบันที่ 34.5 บาทต่อดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนให้การส่งออกเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่ง เพราะการส่งออกเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดต่อ GDP ถึง 69% หากปล่อยให้ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยในปี 2568 แข็งขึ้นเพียง 50 สตางค์ต่อดอลลาร์จะทำให้อัตราการเติบโตของ GDP ก็จะหายไปอีก 0.15%

ในทางกลับกัน ทุกๆ การอ่อนค่าลง 50 สตางค์ต่อดอลลาร์ อัตราการเติบโตของ GDP ก็จะเพิ่มขึ้น 0.15% แต่อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องยากที่สุด เพราะมีปัจจัยแวดล้อมอีกมาก เช่น นโยบาย Trump 2.0 จะมีผลต่ออัตราภาษีนำเข้าอย่างไร มีผลต่อเงินเพื่อแก้ไขหนี้ส่งผลให้เกิดการปรับอัตราดอกเบี้ยอีกไหม ถ้าปรับก็จะเกิดเงินทุนไหลเข้า/ออก วนกลับมากระทบค่าเงินอีก ไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่เป็นทั้งโลก

ดังนั้น ในปี 2568 เราต้องผลักดันให้ออกเงินลงทุนจริงราว 400,000 ล้านบาท กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเพิ่มราว 500,000 คน เร่งรัดรายจ่ายลงทุนภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริหารจัดการให้ค่าเงินบาทอยู่ในระดับปัจจุบัน เศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตได้มากกว่า 4% แล้ว

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนมิได้ผูกพันเป็นความเห็นขององค์กรที่สังกัด

ส่งสินเชื่อบำเหน็จ อ้อมสูงวัยมีเงินใช้จ่าย

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เปิดตัวสินเชื่อบำเหน็จตกทอด ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ปีแรก เอ็มอาร์อาร์ ลบ 3.285% ต่อปี หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.59% ต่อปีพร้อมคิดเงินงวดผ่อนชำระต่ำ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุสามารถเพิ่มสภาพคล่องเพื่อความมั่นคงทางการเงิน และมีความสุขในการดำรงชีวิตในช่วงวัยเกษียณมากยิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ที่สำคัญมีการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 480 งวด หรือนานถึง 40 ปี วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่าหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด ให้กู้สำหรับผู้เกษียณอายุที่ได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ที่ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และได้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็น อาทิ ชำระหนี้ นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ และค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้.

ธ.ก.ส.คลอดสินเชื่อบำเหน็จตกทอด

นายจักรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุสามารถเพิ่มสภาพคล่องเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ธ.ก.ส. จึงได้เปิดตัวสินเชื่อบำเหน็จตกทอด อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ปีแรก MRR ลบ 3.285% ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.875% หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.59% ต่อปีเท่านั้น

และปีที่ 2 เป็นต้นไป อยู่ที่ MRR ลบ 2.275% ต่อปี เงินงวดผ่อนชำระต่ำ โดยกำหนดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 480 งวด หรือนานถึง 40 ปี วงเงินให้ผู้กู้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่าหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

นายจักรชัยกล่าวว่า สินเชื่อบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นการปล่อยกู้สำหรับผู้เกษียณอายุที่ได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ที่ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และได้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน

ทั้งนี้สินเชื่อดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ ที่ต้องการนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็น อาทิ ชำระหนี้บัตรเครดิตที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ และค่าใช้จ่ายขอเนกประสงค์ หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อให้ผู้กู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ ประกันเงินกู้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2555-0555

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ชรก.เกษียณ ดอกเบี้ยปีแรก 3.59% ผ่อนยาว 40 ปี

นายจักรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุสามารถเพิ่มสภาพคล่องเพื่อความมั่นคงทางการเงิน และมีความสุขในการดำรงชีวิตในช่วงวัยเกษียณมากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ธ.ก.ส. จึงได้เปิดตัวสินเชื่อ บำเหน็จตกทอด อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ปีแรก MRR ลบ 3.285% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.875%) หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.59% ต่อปีเท่านั้น และปีที่ 2 เป็นต้นไป อยู่ที่ MRR ลบ 2.275% ต่อปี เงินงวดผ่อนชำระต่ำ โดยกำหนด ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 480 งวด หรือนานถึง 40 ปี วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่าหนังสือรับรองสิทธิ

ในบำเหน็จตกทอด

ให้กู้สำหรับผู้เกษียณอายุที่ได้ รับเงินบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ที่ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และได้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็น อาทิ ชำระหนี้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ และค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อให้ผู้กู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธกส.อุ้มวัยเกษียณ เดินเครื่องสินเชื่อ! 'บำเหน็จตกทอด'

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” เล็งพาสินเชื่อบำเหน็จตกทอด สำหรับผู้เกษียณอายุที่ได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จรายเดือน เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการลดปัญหาพึ่งพาหนี้ในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ชูวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด ดอกเบี้ยปีแรกเพียง 3.59% ผ่อนชำระนาน 40 ปี

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุ สามารถเพิ่มสภาพคล่องเพื่อความมั่นคงทางการเงิน และมีความสุขในการดำรงชีวิตในช่วงวัยเกษียณมากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ธ.ก.ส.จึงได้เปิดตัวสินเชื่อบำเหน็จตกทอด อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ปีแรก MRR ลบ 3.285% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.875%) หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.59% ต่อปีเท่านั้น และปีที่ 2 เป็นต้นไป อยู่ที่ MRR ลบ 2.275% ต่อปี

ทั้งนี้ เงินงวดผ่อนชำระต่ำ โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 480 งวด หรือนานถึง 40 ปี วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่า

หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด ให้กู้สำหรับผู้เกษียณอายุที่ได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ที่ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และได้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็น อาทิ ชำระหนี้ในระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ และค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป

“สินเชื่อบำเหน็จตกทอดเพื่อผู้เกษียณ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็น อาทิ ชำระหนี้ในระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายฉัตรชัยกล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2555-0555.

การเงินธนาคาร

Money and Banking
Circulation: 200,000
Ad Rate: 65,000

Section: -/-

วันที่: พุธ 1 - ศุกร์ 31 มกราคม 2568

ปีที่: 43 ฉบับที่: 513

จำนวนหน้า: 0.50 Ad Value: 32,500

คอลัมน์: SOCIETY: ธอส. Press Trip 2024

หน้า: 108(บน)

PRValue (x3): 97,500

คลิป: สีสี่

SOCIETY

ธอส. Press Trip 2024

▶ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ธอส. Press Trip 2024 ณ โรงแรม เมอร์เคียว ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับคณะสื่อมวลชน พร้อมทั้งแถลงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 และทิศทางการดำเนินงานของ ธอส. ในปี 2568 โดยมี กมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้ ยังได้พาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอก เยี่ยมชมแนวทางในการสร้างอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านจำรุง จังหวัดระยอง



ร่วมพบปะผู้บริหาร



กมลภพ วีระพละ บรรยายแถลงภาพรวม ผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ ธอส.



สื่อมวลชนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอก



ร่วมฟังบรรยายการสร้างอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง



เศรษฐกิจ

'อสังหาฯ 2568' เผชิญโจทย์ยาก กำลังซื้อหาย โอนไม่ได้ ขายไม่ออก

ภาพของตลาดอสังหา
ริมทรัพย์ในปี 2568
อีกหนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ยังก้าวข้าม
คำว่า "เหนื่อย" ไม่พ้น ด้วย
ชีพพลายสต็อกเหลือขาย
ที่ล้นมาจากปี 2567 ที่ยัง
เหลือบาน

สะท้อนจากตัวเลขศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
(REIC) ณ ไตรมาส 3 ปี
2567 พื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล มีที่อยู่อาศัยเหลือ
ขาย 215,800 หน่วย มูลค่า

กว่า 1.31 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นทุกระดับราคา

ผลพวงติดหล่ม "กำลังซื้อ" ปัญหาหนี้ครัวเรือนเรื้อรัง ทำให้
สถาบันการเงินหันหน้าหนีเสียทะลัก จึงตั้งการ์ดสูงในการปล่อย
สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะราคาต่ำ 3 ล้านบาท ตลาด
ใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้ประกอบการเผชิญปัญหา
ลูกค้านำเงินกู้ได้แค่ 60-70% ตลอดทั้งปี 2567

แม้ว่ารัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
ออกมา รวมถึงคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% ออกมาผสมโรง แต่
ยังไม่มี "แรงส่ง" มากพอจะบูสต์ตลาดให้พลิกกลับมาเป็นบวก
ได้

ขณะที่ภาวะตลาดปี 2568 ธุรือสังหาฯ ต่างฟันธง ยังเผชิญ



"ความยากลำบาก" อย่างต่อเนื่อง ตกอยู่ในสภาพ "โอนไม่ได้
ขายไม่ออก" ด้วยภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดี กำลังซื้อยังไม่ฟื้น
สถาบันการเงินยังไม่ปล่อยกู้ มีผลต่อกำลังซื้อหายไป
จึงเป็น "โจทย์ยาก" ของอสังหาริมทรัพย์ปี 2568

“อชิป พิษานนท์” นายกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้าน
จัดสรร กล่าวว่า โจทย์ยากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2568
เรื่องแรก กำลังซื้อยังไม่ดี รายได้คนไม่เพิ่มขึ้น จึงชะลอซื้อ
ที่อยู่อาศัย

เรื่องที่สอง ขอสินเชื่อที่ยากลำบาก ถูกปฏิเสธมากกว่า 50%
เรื่องที่สาม ผู้ประกอบการอ่อนกำลังลง หลังกำลังซื้อถดถอย
ยอดขายไม่เข้าเป้า ทำให้ความสามารถผู้ประกอบการในการ

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 353

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 มกราคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 2318

หน้า: 28(กลาง), 29

Col.Inch: 109.52 Ad Value: 38,660.56

PRValue (x3): 115,981.68 ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจ: 'อสังหาฯ 2568' เผชิญโจทย์ยาก กำลังซื้อหาย โอนไม่ไ้ ขายไม่ออก

ลงทุนใหม่ลดลง จึงต้องดูแลสภาพคล่องให้ดี ถ้าสภาพคล่อง สะดุด กระทั่งต่อธุรกิจ สถาบันการเงินเจ้าหนี้ โดยเฉพาะหุ้น ก็เป็นเรื่องสำคัญมาก หลังผู้ประกอบการใช้วิธีออกหุ้นกู้แทน การกู้จากสถาบันการเงินมากขึ้น ขณะที่ตลาดปัจจุบันเผชิญ กับสถานการณ์ออกยากมากขึ้น

และเรื่องที่สำคัญคือผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ ดำเนินธุรกิจได้ง่าย ขณะที่ดอกเบี้ยธุรกิจยังอยากให้ปรับลด อีก

แต่ด้วยตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เผชิญกำลังซื้ออย่างหนัก การกู้แบงก์ผ่าน จึงสำคัญมากกว่าได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง

“อิ สระ บุญยัง” ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มองว่า โจทย์ยากธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ปี 2568 คือ

เรื่องแรก เศรษฐกิจยังโตช้าได้ไม่ทันกำลังซื้อ มีตัวแปรค่าที่ ดินยังแพง ค่าก่อสร้างขึ้นตามวัสดุ ค่าแรง น้ำมัน จากสงคราม รัสเซียกับยูเครนยังไม่จบ กระทั่งต้นทุน

เรื่องที่สอง สต็อกเก้อคงเหลือ ดังนั้น ปี 2568 ผู้ประกอบการต้องดูแลตัวเอง ไม่ลงทุนหลักชีพหลายใหม่เข้าสู่ตลาดมากเกินไป เพราะหากขายไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องตัว เอง และตลาดโดยรวม ขณะที่ผู้บริโภคเอง ต้องซื้อบนความ พร้อม

ดังนั้น ปี 2568 ยังเป็นปีที่ตลาดยังเหนื่อย ต้องปรับตัวกัน ทุกฝ่าย ระยะเวลาช่วงกันมากขึ้น ซึ่งไตรมาสแรกปีนี้ ผู้ประกอบการคงยังไม่เปิดโครงการใหม่มาก คงรอดูสภาพเศรษฐกิจและ ตลาดก่อน

“ส นทร สถาพร” นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร มอง ว่า 2568 เป็นปีแห่งการปรับฐานของอสังหาริมทรัพย์ คือ เป็นอีกปีที่ต้องมีการขยายสต็อกเดิม การเปิดตัว โครงการใหม่ยังมีไม่มาก เพราะกำลังซื้อยังประปราย จำเป็นที่จะต้องอาศัยมาตรการของภาครัฐในการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าการลดค่าธรรมเนียมโอนและค่าจดทะเบียน 0.01% เสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลามาตรการ LTV ให้ 2 ปี เพื่อดึงกลุ่มผู้กู้กำลังซื้อหรือกลุ่ม K ขาบน สามารถที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มได้มากกว่า 2-3 ภูเก็ต เพื่อเป็นการ พยายามกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ให้ตกต่ำลงยิ่งไปกว่านี้

สำหรับผู้ซื้อ “กลุ่ม K ขาล่าง” ผู้มีรายได้น้อย เพิร์สจ๊อบ

เบอร์ ต้องได้รับการสนับสนุนมาตรการโครงการ “บ้านเพื่อคนไทย” และโครงการแก้ไข “คุณสู้เราช่วย” ซึ่งน่าจะเห็นผลอีก 2-3 ปี จากการใช้ผู้ซื้อบ้านเดิม เมื่อผ่อนแต่เงินต้นอย่างมีวินัย ช่วง 1-3 ปี จะหลุดออกจากการเป็นหนี้เสีย ขณะที่บ้านที่ไม่ ถูกยึด ธนาคารก็มีช่องว่างจะปล่อยกู้ให้ลูกค้ารายใหม่ ทำให้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์เคลื่อนไหวได้และเติบโตในอีก 2-3 ปีข้าง หน้า

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ยังมีความ คาดหวังลึกๆ ภายใต้ตลาดยัง “ขมูกขมัว” หาก “รัฐบาล” อดกระสุนกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องชัดเจน ปลุกความ คึกคักเศรษฐกิจไทยปี 2568 ให้ฟื้นตัว รวมถึงขยายอายุ มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ตลาด อสังหาริมทรัพย์ไทยไม่แย่งไปกว่าปี 2567 หรือพลิกเป็นบวก ได้อย่างน้อย 3%

ล าสุดวันที่ 9 มกราคม 2568 ทั้ง 7 องค์กรด้าน อสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุด ไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาคมนาย หน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ทำหนังสือถึง น.ส.แพทองธาร ชิน วัตร นายกรัฐมนตรี นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอนุทิน ชาญ วีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หลัง มีบางมาตรการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยยื่นเสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาออก 4 มาตรการ

1. ต่ออายุมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการ จ้างนองจากการซื้อที่อยู่อาศัย คือ ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม จากอัตราร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 0.01 ค่า จดทะเบียนการจ้างนองจากอัตราร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.01 สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 7 ล้านบาท ทั้งบ้านสร้างใหม่และ บ้านมือสองถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. ต่ออายุมาตรการวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคาร ของรัฐ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
3. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2568 ลงร้อยละ 50 ลด ภาระภาคเอกชนและประชาชน ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัว

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 353

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 มกราคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 2318

หน้า: 28(กลาง), 29

Col.Inch: 109.52 Ad Value: 38,660.56

PRValue (x3): 115,981.68 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจ: 'อสังหาฯ 2568' เผชิญภัยทศวรรษ กำล้างซื้อหาย โอนไม่ได้ ขายไม่ออก

ไม่แข็งแรง

และ 4. พิจารณาลดขนาดที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและขนาดของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป

ยังทำหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว 2 ปี หรือเท่ากับระยะเวลามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปรับปรับคองและฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รวมถึงยังเสนอด้วยว่า เมื่อสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้ปรับเกณฑ์มาตรการ LTV ใช้สำหรับบ้านหลังที่ 3 ของคนไทย อันเป็นผลจากโครงสร้างสาธาณูปโภคภาครัฐโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่มีอยู่ปัจจุบันและจะเสร็จในอนาคต ทำให้ที่อยู่อาศัยของประชาชนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จำเป็นต้องมีบ้านหลังที่ 2 ไกลรถไฟฟ้า ซึ่งมีความจำเป็นมากกว่าบ้านหลังแรก

ภาคอสังหาริมทรัพย์ย้ำด้วยว่า หากมาตรการได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม จะช่วยให้จีดีพีของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น 1.8% ยิ่งหากเคาะมาตรการออกมาในเดือนมกราคม 2568 จะยิ่งเป็น "แรงส่ง" ให้การโอนที่อยู่อาศัยในไตรมาสแรกปี 2568 คึกคักขึ้นมาได้ไม่มากนัก

ส่วนจะเป็นไปได้แค่ไหน คงต้องลุ้นกันต่อไป! ●

กันหุ้บ

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,442

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 22

ฉบับที่: 5124

Col.Inch: 14.77 Ad Value: 21,298.34

หน้า: 16(ซ้าย)

PRValue (x3): 63,895.02

คลิป: สี่สี่

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจกันหุ้บ: เสวนา

สังคมธุรกิจกันหุ้บ



เสวนา : ดร.รัชฎ์ วรกิจโกศาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ "ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นต์ : ญูญแปลงบล็อกกัทยภาพของ Climate Finance" ในงาน SET Carbon : ดิจิทัลโซลูชันเพื่อธุรกิจยั่งยืน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ EXIM BANK ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ThaiPublica > ข่าวเรื่องสังคม

16 มกราคม 2568



ข่าวประชาสัมพันธ์



ดร. ทวีลาภ ตฤณวิทย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายพิชัย ชุมพรวิจิตร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมร่วมงานบำเพ็ญกุศลสาธารณะบำเพ็ญกุศล 2507 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้แสดงความยินดีและชื่นชม และมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องไปในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2568 ณ อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 มกราคม 2568

ข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้อง

ไอแบงก์ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส





หน้าแรก ▾ Stock ▾ เศรษฐกิจมหภาค ▾ แง่ก - Finance ▾ อสังหาริมทรัพย์ - Marketing ▾ ประกัน - ท่องเที่ยว ▾ Variety ▾ สดุดี วีดิโอ ▾

ไอแบงก์เข้าเยี่ยมชมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสปีใหม่

© 2025-01-16 14:46:58 ๓ 31

แชร์ 0



นิวส์ คอนเน็คท์ - ดร. ทวีลาภ อุตสาหกรรรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายพิชัย ชุตพงษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมรายงานภารกิจและผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ยอมรับให้ธนาคารมีความเข้มแข็ง และมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไป ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2568 ณ อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 มกราคม 2568

สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง

facebook.com/iconnectnews

Line@ ไลน์ News Connect



MASTER แจงผู้บริหารนาย Big log ไม่กระทบ



MEDEZE พนัก IFCG บยายฐานเก็บเซลล์ เจาะกลุ่มกำลังซื้อสูง



INET พร้อมคืนหนี 1,500 ล้านบาท. - PTG โบลกรช ชีเป้า 10.20 บ.



บ้านเมือง

เว็บไซต์ ข่าวสาร เรื่องราว

Home การเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ยานยนต์ บันเทิง กีฬา การศึกษา กทม-สาธารณสุข ภูมิภาค สังคม-สตรี ไปรษณีย์

การเงิน คุ้ม

ไอแบงก์เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2568

วันที่โพสต์: 16 มกราคม พ.ศ. 2568, 09:58 น.

แชร์

ติดตามข่าวผ่าน กระแสวิงบน Facebook คลิกที่นี่

Like 153K people like this. Sign Up to see what your friends like.



ไอแบงก์เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2568

ดร. ทวีลาภ สุทธิสารศิริชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ช่วยทรงให้คำแนะนำที่ปรึกษา และมีความแจ่มแจ้งเรื่องต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปีใหม่ 2568 ณ อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 มกราคม 2568

ติดตามข่าวผ่าน กระแสวิงบน Facebook คลิกที่นี่

Like 153K people like this. Sign Up to see what your friends like.



ข่าวในหมวดการเงิน คุ้ม



ธ.ก.ส. ลงทัพทีมขับเคลื่อนมาจากการศึกษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 67/68 18:00 น.

ธ.ส. เผยช่วยลดโซลูชันบ้านเพิ่มขึ้นในปี 2567 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้กว่า 2.3 แสนล. ด่าน NPL ลดลงต่อเนื่อง 5 เดือน 17:58 น.

PIS ทุ่มสายเทคโนโลยี 23:54 น.

'โลโก้ทีวี' เตรียมกลับมาเป็นสื่อ LITE พร้อมคืน 2 ช่องบน รวมมูลค่ากว่า 71 ล้านบาท 16:16 น.

EXIM BANK สนับสนุนของขจรชัยในเด็กแห่งภาคีประจำปี 2568 13:43 น.

ธ.ส. ขยายความสูง ให้กับลูกค้า
สาขาออมทรัพย์ ธอส. สุคนธาธาร

ฝากออมทรัพย์ 1,000 บาท
ดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

ฝากออมทรัพย์ 1,000 บาท
ดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

ฝากออมทรัพย์ 1,000 บาท
ดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

สูงทั้งไทย สิ้นปีบ้าน
สนับสนุนบ้าน (ออมสิน) (ธ.ส.)

กันหุ้บ

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,442

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: ศุกร์ 17 มกราคม 2568

ปีที่: 22 ฉบับที่: 5124

Col.Inch: 14.58 Ad Value: 21,024.36

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจกันหุ้บ: วันเด็ก

หน้า: 16(ล่างขวา)

PRValue (x3): 63,073.08

คลิป: สีสี่

สังคมธุรกิจกันหุ้บ



วันเด็ก : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและทักษะด้านดิจิทัลให้เยาวชนไทย ด้วยการจัดประกวดวาดภาพดิจิทัล (Digital Art Painting) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้แนวคิด "Digitalized with Connecting Hearts • ดิจิทัลไลซ์ เชื่อมใจ ผูกพัน" โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโอกาสนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร

'บีบีแอล' สิ้นเชื่อปีนี้3-5% อานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นตัว

กรุงเทพธุรกิจ ● “แบงก์กรุงเทพ” คาดเศรษฐกิจปีนี้โตเกิน 3% หลังรัฐเดินหน้าโครงการมาตรการต่อเนื่องหนุนดีมานด์การลงทุนเกิด คาดหนุน “สิ้นเชื่อ” แบงก์ปีนี้เติบโต3-5%ด้าน “หนี้เสีย” คาดยังบริหารจัดการได้ ใกล้เคียงที่ 3.4% หวังโครงการคุณสู้เราช่วย ช่วยแก้ปัญหาหนี้ค้าง

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวในโอกาสเปิดงานสัมมนาAECBusinessForum 2025 ซึ่งธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค” จัดขึ้นในหัวข้อ ASEAN in the Age of Disruption ว่า หากดูภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ คาดว่าการขยายตัวจะอยู่ที่ระดับ 3% จากนโยบายต่างๆที่รัฐบาลมีการเดินหน้าต่อเนื่อง ทั้งแผนการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ที่มีส่วนสนับสนุนนักลงทุนทั้งในประเทศเติบโตได้มากขึ้นทั้งในและภูมิภาค

โดยเชื่อว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งผลักดันให้เกิดการลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ เอไอ ต่างมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานโลก (Global supply chain) และการย้ายฐานการลงทุนหรือ Relocate ในโลกมากขึ้น ดังนั้นหน้าที่ของธนาคารคือทำอะไรเพื่อสนับสนุนลูกค้าธนาคารมากขึ้นในการปรับตัวและมีความสามารถแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

“เรามองจีดีพีโตได้ 3% ปีนี้ หรือดีกว่านั้น จากมาตรการของภาครัฐที่เข้ามาที่จะมีส่วนหนุนให้เกิดการลงทุนต่างๆ

มากขึ้น ดังนั้น ก็มองว่าดีมานด์การลงทุนต่างๆ ก็น่าจะเพิ่มขึ้น”

สำหรับ ภาพอุตสาหกรรมแบงก์ มองว่า ยังสามารถเติบโตได้ตามภาพรวมเศรษฐกิจ โดยคาดสิ้นเชื่อธนาคารจะเติบโตได้ต่อระดับ 3-5% ปีนี้ เช่นเดียวกันสิ้นเชื่อในต่างประเทศที่เติบโตใกล้เคียงกัน โดยการเติบโตด้านสิ้นเชื่อ จะเห็นการเติบโตได้มากขึ้นในทุกกลุ่มสิ้นเชื่อปีนี้ในทุกเซกเตอร์ จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้ง ธุรกิจรายใหญ่ ธุรกิจรายกลาง เอสเอ็มอี ค้าปลีก และลูกค้าบุคคล รวมถึงลูกค้าต่างประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง

ส่วนภาพรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอลปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ใกล้เคียงเดิมที่ 3.4% หรืออาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย โดยรวมยังเป็นระดับที่บริหารจัดการและมองว่าปัญหาหนี้ต่างๆ น่าจะลดลงได้จากโครงการ “คุณสู้เราช่วย” ที่จะมีส่วนแก้ปัญหาของลูกหนี้ต่างๆ ได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อลูกหนี้โดยตรง และพบว่า มีลูกหนี้ของธนาคารมีการเข้ามาลงทะเบียนผ่านโครงการ “คุณสู้เราช่วย” ต่อเนื่อง และส่วนใหญ่ยังมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าโครงการได้ ดังนั้น มองว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้ลูกหนี้สามารถแก้ปัญหาหนี้ต่างๆ ได้มากขึ้น

“หนี้เสียปีนี้ก็คงอยู่ใกล้เคียงเดิมที่ 3.4% ก็คงมีบวกลบจากนี้บ้าง แต่ก็ เป็นระดับที่บริหารจัดการ หน้าที่แบงก์ ก็ต้องทำให้ลูกค้าเดินต่อไปได้ข้างหน้า ดังนั้นหวังว่าปัญหาหนี้ต่างๆ น่าจะลดลงได้บ้าง และเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น บวกมาตรการที่ออกมา ที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้การแก้หนี้ถูกแก้ปัญหาได้มากขึ้น”

 **เครดิตบูโร**

คิดเป็นเห็นต่าง

 **โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ จิตकुมมาน**
ผู้จัดการฝ่าย หนี้สิน

ตรวจสอบเครดิตบูโรอย่างสม่ำเสมอ

ช่วงนี้จะเห็นว่าภัยการเงินอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา โดยแฝงตัวมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อีเมล ข้อความหลอกลวง ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเราจำเป็นต้องตระหนักและรู้ทันถึงเรื่องนี้ ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใครหรือสังเกตความผิดปกติของข้อความหรือสารที่ได้รับ และการหมั่นตรวจสอบเครดิตบูโรอย่างสม่ำเสมอถือเป็นการช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงินได้อีกทาง เพื่อเช็กความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง ว่าเรามี “หนึ่งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่

สามารถตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุป (ฟรี) ผ่านแอป “ทางรัฐ” หรือคู่มือการขอเนกประสงค์ภาครัฐ และเคาน์เตอร์บริการที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 2. โฆษณาแอปพลิเคชัน ผ่านแอปธนาคารเกียรตินาคินภัทร, แอปธนาคารกรุงเทพ, แอปธนาคารกรุงไทย, แอปธนาคารออมสิน, แอปเป่าตัง, แอปฟลэшเอ็กซ์เพรส, แอป ธ.ก.ส., แอปธนาคารทีทีบี และแอปเอสเอ็มอีดีเบงก์

3. ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร แบบรอรับรายงานได้ใน 15 นาที ใช้บัตรประชาชนของตนเอง ดังนี้ ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2, ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร สถานีบีทีเอส ศาลาแดง, ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 1

4. แบบส่งรายงานทางไปรษณีย์ ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ ธอส. และ ธ.ก.ส. หรือใช้บัตรเอทีเอ็ม กรุงเทพฯ ไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์บริการ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 5. ผู้ตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ผู้ถืออส) รับรายงานทางอีเมล ได้ทันที ได้แก่ ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2, เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเฟิร์ด แบงก์ก็อก ชั้น 3, ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 1, สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สำนักงานใหญ่), อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนตู้เอทีเอ็ม และ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 2

การยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิต เจ้าของข้อมูล ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจสอบเครดิตบูโร ก็ครั้งก็ไม่มียผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคาร หรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด.